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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน วารสารช้างเหล็กฉบับนี้เป็น
ฉบบัทีแ่รก ของปี 2555 ซึง่ล่าช้ามามากเนือ่งจากเหตกุารณ์
น�า้ท่วมใหญ่ ก่อนอืน่ผมต้องขอแสดงความยนิดกีบั คณุกศุล 
ไชยานุพัทธกุล รุ่น 5 ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกภาคตะวัน
ออกเป็นผูอ้�านวยการส�านกังานภาคตะวนัออก อนัประกอบไป
ด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, ตราด และจันทบุรี โดยคุณ
กุศลได้เลือกคณะอนุกรรมการ เพื่อด�าเนินงานอีก 8 ท่าน 
ซึ่งสมาคมฯ ได้มีมติรับรองคณะท�างานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หลังจากนี้ สาขาภาคตะวันออกจะมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ส่วนกลางต่อไป

ช่วง ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีกิจกรรมดังนี้

1. พิธีแสดงมุทิตาจิต  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นการแสดงความ
เคารพ และชืน่ชม รุน่พีท่ีป่ระสบความส�าเรจ็ ในชวีติและหน้าทีก่ารงาน 
ซึ่งเกษียณอายุในปี 2553 ที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมงานประมาณ 
110 คน จดัว่าเป็นกจิกรรมทีด่ ีส�าหรบัปีหน้าเราจะมรีุน่พี่ๆ  ทีจ่ะเกษยีณ
ซึ่งสมาคมฯ จะจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป

2. กจิกรรมสมัมนาวชิาการเรือ่งการพดูในทีช่มุชน โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
30 คน ผมมโีอกาสเข้าร่วมสมัมนาด้วย ซึง่เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์มาก 
ส�าหรบัผูท้ีต้่องการพดูในทีช่มุชน เช่น เทคนคิการพดู  การควบคมุเวลา 
หลักการพูด รวมทั้งการจัดสัมมนาเรื่องแผ่นดินไหว ซึ่งสมาคมฯ ได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์คณะวิศวฯ มช. และจาก วสท. 
ท�าให้สมาชิกได้รับความรู้เรื่องสาเหตุและผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
มีผู้ร่วมสัมมนาจ�านวน 38 คน

3. กจิกรรมรบัน้องขึน้ดอย สมาคมฯ และส�านกังานภาคเหนอืส่งตวัแทน
ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิศวฯ มช. เพื่อเลี้ยงต้อนรับรุ่นพี่ 
รุ่นน้อง ที่ขึ้นไปร่วมประเพณีรับน้องด้วย  

4. การจัดแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2554 เป็นกิจกรรมของสมาชิกและผู้สนับสนุนสมาคมฯ ได้มาพบกัน
และเล่นกฬีาโบว์ลิง่ร่วมกนั ในครัง้นีม้ผีูร่้วมแข่งขนัทัง้หมด 104 ทมี ส่วน
รายได้จากการแข่งขัน สมาคมฯ  จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งใช้
ส�าหรับกิจกรรมสมาคมฯ และส่วนที่สอง ใช้ส�าหรับงานการกุศลทั่วไป 

5. กิจกรรม ECB Club, Engineer CMC Business Club  เป็นกิจกรรม
ทีส่มาคมฯ จดัขึน้ทกุเดอืน เพือ่เป็นการพบปะกนัของสมาชกิทีป่ระกอบ
ธุรกิจต่างๆ ในการพบปะของผูเ้ข้าร่วมประชุมจะมีการให้ค�าแนะน�าซึ่ง
กันและกันและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ ปัจจุบันเรา
มีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน  20 – 25  คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว
ต่อสมาชกิทีเ่ข้าร่วม กจิกรรมนี ้จงึขอเชญิท่านสมาชกิทกุๆ ท่านแวะมา
สังเกตการณ์และร่วม Club ได้ครับ

ความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผมขอขอบพระคุณ 
คณะท�างานกิจกรรมแต่ละชุด ที่มีความตั้งใจและเสียสละเวลา 
ให้กับสมาคมฯ และต้องขอขอบพระคุณตัวแทนรุ่นที่ 1-37 ที่ให้
ความร่วมมือประสานงานไปยังสมาชิกต่างๆ ด้วยครับ 

ซวง ชัยสุโรจน์ 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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EDITORS TALK
เคยคิดกันเล่นๆ บ้างไหมว่า สักวันฉันจะเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีมูลค่า

ทางการตลาดสูงสุดของประเทศ สักวันฉันจะเป็นผู้บริหารวางแผนการ
จัดการขนส่งมวลชนที่ล�้าสมัยที่สุดในประเทศ สักวันฉันจะเป็นหนึ่งใน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีคนรู้จักมากที่สุด หรือแม้กระทั่งสักวันฉันจะ
เป็นผู้หญิงคนแรกที่มารับต�าแหน่งคณบดีคณะวิศวะฯ รุ่นพี่เหล่านี้เคย
ผ่านประสบการณ์รับน้องเหมือนกับเรา เรียนเหมือนกับเรา และหัวเราะ
ร้องไห้เหมือนกับเรา แต่ทุกวันนี้เป็นถึงนักบริหารแถวหน้าระดับประเทศ

 ช้างเหลก็ฯ ฉบบันีเ้ราดใีจและภมูใิจมากทีไ่ด้มโีอกาสไปพดูคยุสมัภาษณ์
เพื่อน�าเสนอมุมมอง เรื่องราวและความคิดของรุ่นพี่นักศึกษาเก่า ว่าอะไร
เป็นจุดที่ท�าให้พวกเขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เราหวังว่าบทสัมภาษณ์ของพี่ๆ 
ที่ลงในช้างเหล็กนี้ จะเป็นการจุดประกายความฝัน ต่อมทะเยอทะยาน
และการต่อสู้กับความท้าทายของหลายๆ คน เข้ากับธีมของเล่มนี้คือ 
“Engineers on Top”

มีสุภาษิตญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า “It is better to travel hopefully than to 
arrive disenchanted” แปลความได้ว่า “การเดินทางด้วยความหวัง ย่อม
ดีกว่าการไปถึงที่หมายอย่างไร้ศรัทธา” พวกเราทีมช้างเหล็กฯ อยากให้ทุก
คนมีก�าลังใจในการต่อสู้กับความฝันของตัวเอง ล้มบ้าง ท้อบ้าง แต่อย่า
ถอย จะไม่มีค�าว่าล้มเหลว ถ้าเราไม่ล้มเลิกไปเสียก่อน ความฝันกับความ
จริงต่างกันแค่ “ท�า” กับ “ไม่ท�า” ตั้งใจมุ่งมั่นสักวันฝันก็เป็นจริง เรามาเริ่ม
คิดกันเล่นๆ บ้างดีกว่า สักวันฉันจะเป็น...

ทีมบรรณาธิการวารสารช้างเหล็กสัมพันธ์
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ALUMNI NEWS ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน เม.ย.-ก.ย. 54

23 เม.ย. 54  
การแข่งขันกอล์ฟ 5 เกียร์ 
ณ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ
Shot Gun Start 12.00 น.

จากการเก็บตัวคัดเลือกและค้นหานักกอล์ฟของเราจน
ครบ 40 ท่าน ซึ่งท่านนักกอล์ฟเหล่านี้ก็ล้วนแต่ได้รับเกียรติ
จากชมรมให้เป็นตัวแทนของชมรมกอล์ฟวิศวฯ เชียงใหม่ เป็น
ตัวแทนแข่งขันกับอีก 4 สถาบัน และเป็นนิมิตรหมายที่ดีมาก
ที่ได้พี่ แจ็ค (ธีระชาติ คมแม่น) รุ่น 11 มาเป็นผู้จัดการทีมคัด
สรรนักกอล์ฟเพื่อลงแข่งในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้ ม.สงขลาฯ รับเป็น
เจ้าภาพ จัดงานแถลงข่าวในวันพุธที่ 20 เม.ย. 54 โดยเชิญ
นักข่าวหลายส�านักเพื่อประชาสัมพันธ์กับสื่อต่างๆ ด้วย และ
ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย.54 นักกอล์ฟจาก 5 สถาบัน ก็เริ่มทยอย
เข้าสนาม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. แต่ละสถาบันต่างมีความมั่นใจ
ว่าปีนี้จะคว้าถ้วยใหญ่ให้ได้ ซึ่งทางชมรมคิดว่าปีนี้ดูจากการ
จัดวางตัวแล้วอันดับที่ 2 หรือที่ 3 ไม่น่าพลาดครับ... จบการ
แข่งขันประมาณ 6 โมงเย็น ต่อด้วยงานเลี้ยงและแจกรางวัล 
บรรยากาศสนกุสนานคกึคกัมากครบั เมือ่รบัประทานอาหารอิม่
ได้ที ่กเ็ริม่ประกาศผลการแข่งขนัทลีะ Flight ผลกลบัเป็นว่าชมรม
เราได้บว๊ยทกุ Flight..เอ๊ะได้ไงครบั!!!..และท�าให้สมาชกิหลาย
ท่านเริ่มออกอาการไม่คาดคิด รับไม่ได้ ท�าไมผลออกมาอย่าง
นี้ จนประมาณ 2 ทุ่มนักกอล์ฟส่วนมากของเราก็ทยอยกันกลับ 
สรุปว่า ม.ขอนแก่น ได้ถ้วยเอาไปครองอีกหนึ่งสมัย ที่สองเป็น 
ม.จุฬา ที่สาม (เจ้าภาพ) ม.สงขลา ที่สี่ ม.เกษตร และสุดท้าย
คอื วศิวฯ มช. แต่ไม่เป็นไรครบั...กฬีาคอื การแข่งขนั การแสดง
ความมีน�้าใจต่อกัน ช้างเหล็กขอเป็นก�าลังใจให้ พี่แจ๊ค พี่นับ 
และนักกอล์ฟทุกท่าน สู้ๆ ครับ วศ.มช. ของเราเกรียงไกรในใจ
พวกเราเสมอครบั ปีหน้าพบกนัใหม่ และขอได้รบัความขอบคณุ
จากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่ชมรมกอล์ฟได้ร่วมจัดงานกับ 4 สถาบัน ในครั้งนี้
จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ...

ในวนัเสาร์ที ่21 พฤษภาคม 2554 ยามเยน็มกีารจดังานเลีย้งสงัสรรค์ 
Reunion East ครั้งที่1  ณ ร้านหาดแสงจันทร์ ซีฟู๊ด และในงานนี้จัด
ให้มกีารสรรหาผูอ้�านวยการสาขาภาคตะวนัออก สมาคมนกัศกึษาเก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลปรากฎว่า พี่กุศล 
ไชยานุพัทธกุล รุ่น 5 ประธานกรรมการบริษัท The Seaboard Group 
ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกที่มาร่วมงานจ�านวนมาก

21 พ.ค. 54
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ REUNION EAST 
ครั้งที่ 1 เวลา 18.00-22.00 น. 
ณ ร้าน หาดแสงจันทร์ซีฟู๊ด 

3 มิ.ย. 54 
สัมมนาวิชาการเรื่อง “กรุงเทพมหานคร…พร้อม
รับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว?”

สมาคมฯ ได้จัดสัมนาวิชาการ เรื่อง “กรุงเทพมหานคร
พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว?” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 
2554 เวลา 9.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
ที่ท�าการสมาคม คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิด
งาน ช่วงเช้าเริ่มด้วยหัวข้อเกิดแผ่นดินไหวกรุงเทพมหานคร 
โดย ดร.อดิชาติ สุรินทร์ค�า นักธรณีวิทยา ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรพัยากรฯ ต่อด้วย “บทเรยีนจากภยัแผ่นดนิไหวใน อดตี 
(นวิซแีลนด์-ญีปุ่น่) สูก่ารเตรยีมพร้อมรบัมอืของกรงุเทพมหานคร” 
โดย ผศ. ดร.อาณตั ิองรศัม ีอนกุรรมการผลกระทบจากแผ่นดนิ
ไหวและแรงลม ว.ส.ท. ช่วงบ่าย “ความอ่อนแอของอาคารและ
สาธารณูปโภคของ กรุงเทพมหานครต่อภัยแผ่นดินไหว” โดย 
ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภญิโญ ศนูย์การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และภยัพบิตั ิคณะวศิวกรรมศาสตร์ มช. และ 
“ก่อสร้างอาคารอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว” โดย 
รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ประธาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรม
โครงสร้าง และสะพาน วศิวกรรมสถานฯ ( ว.ส.ท.) งานนีส้มาชกิ
และผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 50 ท่าน ทุกท่านได้รับความรู้กัน
อย่างเตม็อิม่  ขอขอบคณุหวัเรอืใหญ่ คณุธ�ารงค์ สมพฤกษ์ รุน่ 6 
ที่ประสานสิบทิศท�าให้การจัดสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นได้ และขอ
ขอบคณุสมาคมฯ ทีจ่ดัสมัมนาดีๆ  เผยแพร่ความรูใ้ห้กบัสมาชกิ 
พบกับสัมมนาวิชาการดีๆ เร็วๆ นี้ครับ...
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สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555

18 มิ.ย. 54    

พิธีแสดงมุทิตาจิตต่อพี่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และ การจัดงาน Reunion Fairs Engineer CMU. ครั้งที่ 4

รุ่นน้อง ในนามสมาคมฯ ได้ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้น เพราะเราตระหนักว่าหลังจากก้าวย่างออกจากรั้วสถาบัน นอกจากอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรูใ้ห้แล้ว ผูท้ีใ่ห้พวกเรามคีวามมัน่ใจในสงัคมของวชิาชพีวศิวกรคอืรุน่พี่ๆ  ทีน่�าพวกเราอย่างมัน่คง เป็นต้นแบบทีด่ ีทีง่ดงามให้กบัพวก
เรา จนเป็นทีย่อมรบัในความเป็นวศิวฯ (เชงิดอย) เกรยีงไกร ไม่น้อยหน้าใคร อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของความรกัสามคัคคีวามมศีรทัธาต่อกนั และ
ท�าให้พวกเรามวีนันี ้สมาคมฯจงึได้จดังานดงักล่าวเพือ่พีรุ่น่ที ่1 และ 2 ขึน้ ในวนัเสาร์ที1่8 มถินุายน 2554 เวลา17.00น. ต้อนรบัด้วยบรรยากาศที่
อบอุ่นฉันท์พี่น้อง เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับจาก นายกซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อพี่ๆ โดย พี่สมบูลย์ วัฒนสุวรรณ รุ่น 3 
อดตีนายกสมาคม อย่างน่าฟังและประทับใจ และพิธีแสดงมุทิตาจิต โดยน้องๆ ได้มอบมาลยักุหลาบและดอกรกัเล็กๆ อันมีความหมายที่ไม่ต้อง
อธิบาย พร้อมแก้วน�้าเซรามิคน่ารักรวมภาพเพื่อนๆ ในวัยเรียนมอบเป็นของที่ระลึกให้ทุกท่าน ต่อด้วยน้องๆ บูมให้พี่ๆ และพี่ๆ บูมให้น้องๆ เช่น
กัน แสดงถึงความรักและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้นสถานที่จัดงานจะไกลจากสถานศึกษาที่เริ่มแรกได้พบกัน แต่เราก็เตรียม วีดีทัศน์ “เพราะ
พี่...จึงมีพวกเรา วิศวฯเชิงดอย” ที่ท�าให้พี่ๆ ได้ระลึกถึงวันเก่าๆ ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในสถาบัน นาม วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่รู้ลืม พร้อมดนตรีที่ไพเราะ ท้ายสุดร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานแบบพี่ๆ น้อง นับเป็นการรวมตัวของพี่รุ่นที่ 1 และ 
2 ที่มากที่สุดก็ว่าได้ ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานสามารถติดตามภาพบรรยากาศงานโดยละเอียดจาก website ของสมาคมฯ

9 ก.ค. 54   
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

การรับน้องขึ้นดอยถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี โดย
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา น้องปี 1 จะวิ่งขึ้น โดยมี
รุ่นพี่ ปี 2,3, 4 ร่วมวิ่งด้วย ส่วนนายช่างรุ่นพี่ก็จะร่วมงานกับ
น้องๆ เช่นกัน โดยในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2554 ตัวแทน
นายช่างรุ่น 22  ได้มอบเงินให้กับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณโกวิท สาธร เลขาธิการฯ เป็นผู้รับ
มอบเงินจ�านวน 220,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ
รุ่น ซึ่งในการนี้ทางสมาคมฯ ก็ได้มอบเงินทั้งหมดให้กับคณะฯ 
โดยมี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี เป็นผู้รับมอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา รวมทั้งเล่าประสบการณ์การท�างานให้น้องๆ ฟังยาม
เยน็ต่อด้วยงาน Reunion ซึง่สมาคมฯ และคณะฯ ได้ร่วมกนัจดั
ขึน้เพือ่ต้อนรบันายช่างพี่ๆ  ทัง้หลายทีม่าร่วมงานในครัง้นีอ้ย่าง
สนุกสนาน เช้าตรู่วันเสาร์ที่ 9 วิศวะเกรียงไกร วิ่งน�าหน้าสู่ยอด
ดอยด้วยใจมุ่งมั่น ส่วนนายช่างรุ่น 22 รุ่น 12 และรุ่นอื่นๆ ก็ได้
พบน้องๆ และร่วมกจิกรรมกบัน้องๆ เมือ่ได้เวลาพกับนดอยปยุ 
ร่วมเป็นก�าลังใจ ร่วมบูม และร้องเพลงเชียร์ รวมทั้งมีกิจกรรม
สนกุสนาน น่ารกัๆ ทัง้รุน่พีรุ่น่น้องและพี่ๆ  นายช่าง จนพระพริณุ
กระหน�า่หนกั ลกูพระวษิณยุงัคงพร้อมเพรยีงจนพระพริณุสลาย 
ประทับใจนายช่างรุ่นพี่ยิ่งนัก

23 ก.ค. 54
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจ�าปี 2554

เมือ่วนัเสาร์ที ่23 กรกฏาคม 2554 สมาคมฯ ได้จดัการแข่งขนั
โบว์ลิง่การกศุลของสมาคมฯ ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2554 โดยสมาคมฯ 
เหมาลาน เอสเอฟสไตร์คโบว์ล เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เปิด
งานกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจัดแข่งทั้งสิ้น 2 รอบ จบการ
แข่งขนัเวลา 17.30 น. งานนีม้นีายช่างมาร่วมงานกนัอย่างคบัคัง่ 
ด้วยความสนุกสนาน สไตร์คบ้าง ล้างท่อบ้าง ตามก�าลังความ
สามารถ สร้างความสนุกสนาน และสีสันให้กับการแข่งขันใน
ครั้งนี้เป็นอย่างมาก สมาคมฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ
ทั้งที่เป็นสมาชิก และผู้สนับสนุนทั่วไป มา ณ โอกาสนี้ครับ
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กิจกรรมชมรมกอล์ฟ

เก็บตก ชมรมกอล์ฟ

การแข่งขนักอล์ฟ Rider Cup ครัง้ที ่1 ระหว่างสมาคม
นกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ กรงุเทพฯ และภาคตะวนัออก ในวนัเสาร์
ที ่6 สงิหาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟเทรชเชอร์ ฮลิล์ 
แอนด์ คันทรีคลับ

การแข่งขันกอล์ฟ ส�านักงานภาคตะวันออก มี
วัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณจัดงาน พบปะ
สังสรรค์ระหว่างสมาชิก และจัดหารายได้เป็นงบ
กลางเพื่อน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงานภายใน
ของส�านักงานภาคตะวันออก 

การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ คลับ ระหว่างชมรมกอล์ฟนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. 
ชาว กทม. VS ชาวภาคตะวันออก วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554  
ณ สนามกอล์ฟ เทรชเชอร์ฮิลล์ แอนด์ คันทรีคลับ จ.ชลบุรี เวลา 11.30 น.

1

2

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 ได้มีการแข่งขันกอล์ฟกันขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่าง คณะวิศวฯกับคณะเกษตร มช. โดย
มีตัวแทนทีมละ 36 คน เป็นตัวแทนนักศึกษาเก่าของแต่ละคณะ มาตีกอล์ฟกันที่สนามกรุงกวี คลอง 4 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 
10.00 น. นักกีฬาเริ่มทะยอยเข้าสนาม และหลังจากที่จัดทีมฝ่าศึกหนัก  5 เกียร์ มาหมาดๆ พี่แจ็ค (ธีระชาติ คมแม่น) ก็ได้จัด
ทีมลงแข่งไรเดอร์คลับ กับเกษตร มช.ใหม่ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานแบบ match play (จนนึกไม่ออกว่าแต่ก่อนสอง
เรายกพวกตีกันได้จะใด) โดยใช้กติกาคือถ้าน�า 3 หลุมต้องต่อกลับ 1 สโตรค  ประมาณ 11.30 น. เริ่มการแข่งขัน อากาศตอน
บ่ายสบายมาก มีเมฆบางๆ แดดไม่จัด ก๊วนผมตีมาประมาณหลุม 14 เสียงพี่ไพโรจน์รุ่น 2 แว่วมาแต่ไกลว่าไอ้นับยังไม่จบอีก
หรือ แสดงว่าก๊วนพี่ไพโรจน์รุ่น 2 กับพี่ชาติรุ่น 4 ต้องน๊อกตั้งแต่หลุม 12 แน่ คู่ต่อสู้ถึงเข้ามุมไม่ยอมออกมาสู้ต่อเลย หลังจาก
แข่งกันมา 5-6 ชั่วโมง จบการแข่งขัน ทางสนามก็จัดโต๊ะไว้ด้านนอก เพื่อรับประทานอาหารตอนเย็น ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่เย็นสบาย ซึ่งถ้าใครเคยไปสนามกรุงกวีและได้ทานข้าวเย็นที่นั่นจะรู้ว่าบรรยากาศด้านนอกดีมากๆ แต่ไม่ทันไร ฝนฟ้าดูไม่
เป็นใจ กระหน�่าลงมาอย่างหนกั จนต้องย้ายเข้ามาด้านในและประมาณ 2 ทุม่กเ็ริม่ประกาศผลคะแนนการแข่งขนั สรปุ วศิวฯ 
ชนะ เกษตร อย่างหวุดหวิด แต้มต่อ 10.5 แต้ม ได้ครองถ้วยเป็นสมัยที่สองตามคาด สวัสดีครับ พบกันปีหน้าขอบคุณครับ

โดย: สรรค์ สุขเกษม (รุ่น 19)
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“Automotive Technology...
The Future, The Cleaner, The Better”

ชาญวิทย์ สมบัตินิมิตสกุล 
(เบียร์) Gear 29

เทคโนโลยีของรถยนต์ในบัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันผู้ผลิตต่างมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์
ให้มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความสวยงาม ความปลอดภัย สมรรถนะ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความทนทาน 
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่
ท้องตลาดให้รวดเร็วและดีเหนือกว่าคู่แข่ง  วันนี้ผมจึงอยากจะขอเสนอเทคโนโลยีใหม่ ที่ก�าลังมาแรงในปัจจุบัน

การลดน�้าหนักรถยนต์เป็นหัวใจส�าคัญของการออกแบบเพราะ

เป็นส่วนช่วยให้เครื่องยนต์มีการแบกรับ Load ที่น้อยลง และช่วย

ลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต์จึงวิ่งได้เร็วและไกลมากขึ้น 

การใช้เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์มาประยุกต์อย่าง คาร์บอนไฟเบอร์ 

(CFRP Carbon Fiber Reinforces Plastic) ซึง่ข้อดขีองคาร์บอนไฟเบอร์คอื 

ทนแรงเค้นได้ดกีว่าเหลก็ 5-15 เท่า (แล้วแต่ความเข้มข้นของคาร์บอน) 

และบางชนิดเหนียวกว่าไทเทเนียม 5 เท่า แต่เดิมเป็นที่แพร่หลายใน

อุตสาหกรรมอากาศยานโดยถูกน�ามาใช้ผลิตโครงสร้างเครื่องบิน และ

ก็ถูกน�ามาใช้มากขึ้นในสนามแข่งขัน อย่างกีฬามอเตอร์สปอร์ต และ

ปัจจุบันถูกน�ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นกับรถยนต์ในท้องตลาด อย่าง

เช่น รถยนต์ Luxus LFA 2011 มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้เหล็กและ

อะลูมิเนียมเป็นการใช้ CFRP และอะลูมิเนียมท�าโครงสร้างของรถ

การลดน�้าหนักเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ Compack 

Graphite iron เทคโนโลยีนี้ถูกค้นพบและน�ามาใช้ครั้งแรกกับการ

สร้างจานเบรกของรถไฟความเร็วสูงในยุโรป เพราะมีคุณสมบัติ

โดดเด่นในเรื่องความแข็งแรงและมีน�้าหนักเบากว่าเหล็กโดยปกติ 

(เบาลง 22%, แข็งแรงขึ้น 75%) การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของ

เสื้อสูบโดยใช้ CGI เริ่มแพร่หลาย เพราะจะท�าให้เครื่องยนต์มีความ

แข็งแรงทนทานและน�้าหนักลดลงมากกว่าเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยใช้

เหลก็หลอ่ปกติ (โครงสรา้งของเนื้อเหล็กจะมกีารผสมกนัระหว่าง flake 

graphite + nodular graphite ) The BMW Series 7 V8 engine (CGI Material)

Diagram show structure of Luxus LFA 2011

Knowledge
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การประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีากาศพลศาสตร์ในการออกแบบ อย่าง
ในรถ Super car Bugatti มคีวามน่าสนใจมากเพราะมกีารออกแบบ 
Spoiler ที่มีความพิเศษ เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วสูง Hydraulic rear 
spoiler จะกางออกจากส่วนท้ายของรถ และท�าหน้าที่สร้างแรงกด
บนปีก Spoiler และถ่ายแรงสู่โครงสร้างและล้อด้านหลัง เพื่อช่วย
ในการยึดเกาะถนนและที่ส�าคัญในขณะที่เบรก ปีก Spoiler จะตั้ง
ฉากขึ้นด้วยแรง hydraulic เพื่อสร้างแรงต้านอากาศและลดระยะ
เบรกอีกด้วย คล้ายกับการท�างานของปีกเครื่องบิน

การวางเครื่องยนต์แบบลูกสูบแนวนอน (Horizontal Engine) 
และลกูสบูแบบตวัว ีมคีวามน่าสนใจเพราะเครือ่งยนต์ประเภทนีเ้มือ่
เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แบบปกติที่วางลูกสูบแนวตรงที่มีขนาด
ความจุกระบอกเท่ากัน จะมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าทั้งในด้าน
ความยาว ความสงูและน�า้หนกั และช่วยประหยดัพืน้ทีห้่องเครือ่งยนต์
และท�าให้ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์ต�า่ลงอีกด้วย ส่งผลดี
ท�าให้เราสามารถควบคมุรถเมือ่เข้าสูท่างโค้งด้วยความเรว็สงูได้ง่ายขึน้

การน�าระบบ Driving Assistant เช่นระบบช่วยจอดซึ่งจะลด
ปัญหาการจอดรถในที่แคบได้อย่างนิ่มนวล Intelligent Parking 
Assist (IPA) ระบบจะก�าหนดพิกัดของรถและออกแบบการจอดรถ
โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะท�าการจอดโดยหมุนพวงมาลัยและเข้า
เกียร์ และถอยหลังเข้าจอดโดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology) มีความส�าคัญ
เป็นอย่างมากเช่นกนั รถยนต์ต้องมคีวามปลอดภยัต่อผูข้บั ผูโ้ดยสาร 
และผู้ร่วมทางที่อยู่บนท้องถนน ในปัจจุบันเทคโนโลยีพื้นฐานที่ท่าน
คงเคยได้ยินบ่อยๆ พวก ABS, Air Bag ,EBD,BA,TRC (Traction 
control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี การลื่นไถลบนถนนเปียก), VSC 
(Vehicle Stability Control ระบบควบคุมการทรงตัวของรถท�าให้
ล้อทัง้สีม่กีารหมนุทีส่มัพนัธ์กนั ผูข้บัสามารถควบคมุรถได้ดขีึน้) เป็น
พื้นฐานของรถในปัจจุบันไปเสียแล้ว แต่ที่ก�าลังจะเป็น Trend ใหม่
ที่น่าสนใจได้แก่

ระบบ HAC & DAC (Hill Assist Control & Down Hill Assist 
Control) ระบบช่วยการออกตัวของรถขณะที่ต้องออกตัวบนทางชัน 
โดยระบบจะสามารถหน่วงเวลาการจับของเบรก ให้สามารถหยุด
ล้อต่อไปได้แม้ผู้ขับไม่ได้เหยียบแป้นเบรกแล้วก็ตาม โดยระบบจะ
ท�างานอัตโนมัติโดยรับรู้ค�าสั่งจากการย�า้เบรกของผู้ขับขี่ ระบบนี้จะ
หน่วงเวลาการจับของเบรกไว้ประมาณ 3 วินาที หลังจากมีการถอน
เท้าออกจากแป้นเบรก  ดงันัน้เป็นการช่วยให้ผูข้บัขีส่ามารถเคลือ่นรถ
ต่อไปได้โดยทีต่วัรถไม่มอีาการถอยหลงัเลยแม้แต่น้อย  หากรถยนต์
ของท่านมีระบบดังกล่าว การออกตัวบนทางชันก็จะเป็นเรื่องง่าย
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เทคโนโลยเีพือ่โลกสเีขยีว ด้วย Hybrid technology ซึง่ท่านคง
คุน้เคยและได้รบัข่าวสารมามากแล้ว แต่ยงัมเีทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนใหม่ที่ผู้ผลิตหลายๆ ค่ายต่างมุ่งความสนใจและต้องการ
จะพัฒนาเข้าสู่ท้องตลาด อย่างเช่นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
หรือไฮโดรเจน

เครื่องยนต์แบบเสียบปลั๊กหรือรถพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันเริ่ม
มีการผลิตที่มากขึ้นแล้วในแถบยุโรปโดยหลักการท�างานจะมี
การเก็บพลังงานไฟฟ้าใน Battery และจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อขับ
มอเตอร์ไฟฟ้าและก็มีบางรุ่นที่มีการส�ารองเครื่องยนต์สองระบบ
คล้ายกับรถยนต์ Hybrid 

ในปัจจุบัน เรามักจะพบเห็นรถประเภทนี้ในรูปแบบ City Car 
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องระยะทางการขับขี่อันเป็นผลมาจาก
ความจุไฟฟ้าของ Battery ที่ต�่า ขนาดของ Battery ที่ใหญ่และมี
น�้าหนักมาก อีกทั้งใช้ระยะเวลาในการ Re-Charge ที่นาน ซึ่งก็
หวงัว่าในอนาคต หากเทคโนโลยมีกีารพฒันามากกว่านีเ้ราคงจะ
เห็นรถไฟฟ้าในรูปแบบอื่นมากขึ้น

เครือ่งยนต์พลงังานไฮโดรเจนได้รบัการพฒันาโดย BMW เป็น
รายแรก การออกแบบเครือ่งยนต์ ใช้เทคโนโลยทีีม่หีลกัการท�างาน
คล้ายกับเครื่องยนต์ Gasoline แต่จะมีการใช้ Gas Hydrogen 
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ามัน โดยเราสามารถที่จะเติมไฮโดรเจน
เหลวลงในถังเก็บแรงดันสูงจากสถานีแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งจะมี
ลักษณะคล้ายกับปั๊มน�้ามันทั่วไป หรือในอีกรูปแบบ เป็นการใช้
ไฮโดรเจนท�าปฏกิริยิากบัออกซเิจน เพือ่สร้างพลงังานไฟฟ้าขึน้มา
เพื่อใช้ส�าหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้าส่งก�าลังให้กับรถ โดย Fuel cells 
จะมีหลักการท�างานทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical energy 
conversion device) ดัง Diagram ด้านซ้าย เพื่อสร้างพลังงาน
ไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันหลายค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่
ต่างได้พัฒนาและน�าต้นแบบออกสู่ตลาดบ้างแล้ว

NBA (Navigation Break Assist) ระบบนี้จะช่วยเตือนและหยุดรถ 
ณ จุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจร โดยมีการท�างานของระบบประมวล
ผลควบคู่กับ navigator โดยจะส่งสัญญานเตือนก่อนถึงสัญญานไฟ 
100 เมตรและจะมีสัญญาณเตือนก่อนถึงจุด 4 วินาทีและหากรถยัง
มีความเร็วสูงอยู่ระบบจะส่งสัญญาณไปที่ BA System เพื่อช่วยใน
การเบรก แต่ระบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับเมืองไทยเท่าไหร่นักเนื่องจาก
ปัญหาสญัญาณไฟจราจรทีม่บ่ีอยๆ รวมถงึพฤตกิรรมการกดคนัเร่งเมือ่
เห็นสัญญาณไฟสีเหลือง ระบบนี้อาจจะถูกปิดตายเลยทีเดียว

Night View ระบบช่วยในการมองเหน็ในตอนกลางคนืเพือ่ตรวจจบั
วัตถุหรือคนที่อยู่ด้านหน้ารถ
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สวัสดีครับเพื่อนและพี่น้องชาวเกียร์ ม.ช.ทุกท่าน ทางฝ่ายวิชาการขอส่งก�าลังใจและความปรารถนาดีมาให้กับพวกเราที่ได้
รับผลกระทบจากภัยน�้าท่วมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยครับ และหวังว่าทุกท่านคงจะใช้ชีวิตกลับเป็นปกติได้โดยเร็วนะครับ

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หลังเหตุการณ์น�า้ท่วม 
และแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2555

รู้ลึกเศรษฐกิจกับประนาท ชูโต

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 และผลกระทบจากอุทกภัย

 สภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 นี้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรนุแรงจากอทุกภยัครัง้นีซ้ึง่เป็นเหตกุารณ์ทีเ่หนอืความ
คาดหมายของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนจงึท�าให้เกดิความเสยีหาย
อย่างมากโดยเฉพาะต่อนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งจากจ�านวน 15 แห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งนิคมที่ได้รับผลกระทบนี้ตั้งอยู่ในริเวณภาคเหนือ และ
ภาคกลางบริเวณอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพื่อ
การส่งออกของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัอเิลคโทรนคิและอปุกรณ์รวมทัง้
ยานยนต์และชิน้ส่วน นอกจากนีก้ม็ผีลกระทบต่อระบบ Supply Chain 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตเพื่อส่งออกและการผลิตในประเทศ ซึ่ง
หลายโรงงานไม่สามารถเตรยีมตวัป้องกนัเได้ทนัส่งผลกระทบต่อการส่ง
ออกอย่างรุนแรง ท�าให้การเติบโตของ GDP เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
สุดท้ายของปีคาดว่าจะหดตัวประมาณ ร้อยละ 3.4 ซึ่งจะมีผลท�าให้
อัตราการเติบโตของ GDP ของไทยทั้งปี 2554 เติบโตเพียงร้อยละ 1.5 
จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5-4.0 โดยองค์ประกอบของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ได้แก่ 

1) การใช้จ่ายผู้บริโภคให้ผลผลิตการเกษตรลดลง ภาคการผลิต และ 
การท่องเที่ยวลดลงเช่นกัน

2) การลงทุนรวมขยายตัวลดลงเป็นร้อยละ 4.7 จากร้อยละ 6.2 

3) การส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ ขยายตัวร้อยละ 17.2 เนื่องจาก
สามไตรมาสแรกการส่งออกขยายตัวสูงเฉลี่ยกว่า ร้อยละ 20 แต่ใน
ไตรมาสสุดท้ายการส่งออกคาดว่าจะหดตัวลงกว่าร้อยละ 7  

4) การขยายตวัของการน�าเข้าสนิค้าและบรกิารคาดว่าจะขยายตวัร้อย
ละ 13.7 ส�าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุลทั้งปีประมาณ 
7.7 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งส�ารองเงินตราต่างประเทศในระดับ กว่า 
180,000 ล้านดอลลาร์ท�าให้ค่าเงินบาท ในปีที่ผ่านมามีการแข็งค่าขึ้น
อยูท่ีอ่ตัราเฉลีย่ที ่30.5 บาทต่อดอลลาร์ แต่มคีวามผนัผวนสงูโดยในช่วง
ปี 2554 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์เคลื่อนตัว
อยู่ในระดับ 29.5- 31.2 บาทต่อดอลลาร์ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 3.8 ท�าให้อัตราดอกเบี้ยมีการปรับสูงขึ้นแต่เนื่องจาก อุทกภัยและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงในช่วงปลายปีอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 
3.25 การจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบอุทกภัย 
ส่งผลให้อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับต�่าที่ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับใน
สหรัฐและยุโรปที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 8 – 10 นั้น ก็เป็น
ปัญหาทีท้่าทายผูป้ระกอบการเพราะคนงานทีม่คีวามสามารถสงูหายาก 
รวมทั้งการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็น วันละ 300 บาท ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้
ใช้แรงงานนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับระบบการผลิตและหาแนวทาง

เรื่อง: ประนาท ชูโต (รุ่น 5)
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เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน (Productivity and Efficiency ) และการ
เพิม่แหลง่รายได้ใหม ่ชดเชยการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต�่า เพือ่รักษาให้
ผลประกอบการยังคงมีก�าไรเพียงพอให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อได้

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2555

 สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้ประเมนิอตัราการเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ร้อยละ 4.5-5.5 โดยการเติบโตใน
ช่วงไตรมาสแรกมีแนวโน้มการเติบโตในระดับต�า่เนื่องจากผลกระทบ
จากอุทกภัยต่อโรงงานอุตสาหกรรมส่งออก และโครงสร้างพื้นฐานที่
ต้องมีกาปรับปรุงรวมทั้งมาตรการของรัฐในด้านสินเชื่อ ก็จะส่งผลให้
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างดีในช่วงไตรมาสสองต่อจนถึงสิ้นปี โดย
องค์ประกอบหลักในการขยายตัวได้แก่  

1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 4.0 เพิ่มจาการ
ปรบัเพิม่เงนิเดอืนราชการและค่าจ้างขัน้ต�า่ทีจ่ะเพิม่เป็นวนัละ 300 บาท 

2) การลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 10.3 สงูกว่าปี ทีผ่่านมาที ่ร้อยละ 4.7 
เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่การฟ้ืนฟหูลงัน�้า
ลดดังกล่าวข้างต้น 

3) การส่งออกซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 19 เทียบกับปีนี้ที่
ร้อยละ 17 มส่ีวนท�าให้ดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุประมาณ 4.5 พนัล้าน
ดอลลาร์ ค่าเงนิบาทคงจะมคีวามผนัผวนสงูเนือ่งจากวกิฤตกิารณ์หนีข้อง
ประเทศในยโุรปมผีลกระทบต่อค่าเงนิยโูรเทยีบกบัเงนิดอลลาร์ และเงนิ
บาท กค็วรต้องมกีารตดิตามและป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นกนั
ให้ดนีะครบั ส�าหรบัผูท้ีม่ธีรุกจิส่งออกและน�าเข้าทัง้หลาย อตัราเงนิเฟ้อ
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.0  แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย
ท่ามกลางการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะในครึง่ปีแรกกค็าด
ว่าอตัราดอกเบีย้มาตรฐานจะมโีอกาสปรบัลดลงอกี ร้อยละ 0.25 -0.50 
จากปัจจุบันที่ ร้อยละ 3.25 และน่าจะค่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปี
หลงั อตัราการว่างงานยงัทรงอยูใ่นระดบัต�่า ดแูล้วกท็�าให้พวกเรามคีวาม
สบายใจขึ้นบ้างว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังคงเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
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ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ�ากัด

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญได้แก่ 
1) ความอ่อนแอของการเติบโตในช่วงแรกในกรณีที่ขยายได้ไม่เต็มที่ 

2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังปรอบบางโดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่
การแก้ปัญหาวิกฤติการณ์หนี้สาธารณะที่เริ่มต้นจากประเทศกรีซและ
ลกุลามเกดิเป็นวกิฤตกิารณ์วงกว้างบานปลายกระทบถงึประเทศขนาด
ใหญ่ในยุโป โดยเฉพาะ สเปน  และ อิตาลี ซึ่งในบทความที่ผ่านมาทาง
วิชาการก็เคยระบุถึงปัญหานี้ โดยเริ่มจากประเทศกลุ่ม PIIGS อันมี 
โปรตุเกส ไอร์แลนด์  อิตาลี กรีซ และสเปน ประเด็นส�าคัญที่ปัญหา
ลกุลามใหญ่โตขึน้ คอืกลุม่ประเทศเหล่านีโ้ดยเฉพาะประเทศทีเ่ป็นหลกั
คือ เยอรมัน และ ฝรั่งเศษ ยังไม่สามารถสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
ที่ชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศต่างๆ และนักลงทุนในโลก
ได้โดยมี เหตุผลหลักมาจากขนาดของหนี้สินของประเทศที่มีปัญหามี
ขนาดใหญ่มากซึง่ท�าให้ขนาดของกองทนุทีต่ัง้ขึน้มารองรบักว่า 750,000 
ล้านยโูรและเพิม่เป็น 1ล้านล้านยโูรไม่เพยีงพอ  และจ�านวนประเทศใน
ยุโรป ที่มีหลายประเทศและมีฐานะทางการเงินและการคลังแตกต่าง
กนัมากท�าให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยากและใช้เวลา ประเทศไทยของ

เราฝ่าวิกฤติปี 2540 ใช้เวลาประมาณ 5 ปี ซึ่งค่อนข้างรวดร็ว ส�าหรับ 
ประเทศกลุม่อยีกูว่า 20 ประเทศคงต้องใช้เวลาอกีพอสมควร  ประมาณ
การเศรษฐกิจในยุโรปคาดว่าจะมีการเติบโตที่ต�่าประมาณร้อยละ 1.0  
ส�าหรับเศรษฐกิจในสหรัฐนั้นดูจะผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วและคาดว่าจะ
มีการเติบโตประมาณ ร้อยละ 2.2 เทียบกับร้อยละ  1.6 ในปีที่ผ่านมา 
ก็จะช่วยแบ่งเบาผลกระทบการเติบโตเศรษฐกิจโลก ซึ่งเกิดจากการ
ชะลอตัวในสหภาพยุโรปได้ในระดับหนึ่ง  ผลกระทบเหล่านี้ย่อมส่ง
ผลถึงการส่งออกของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาในยุโรปนี้ เริ่มส่ง
ผลกระทบต่อการชะลอการเติบโตการส่งออกของประเทศจีนในระยะ
หลังนี้ แสดงว่าการส่งออกของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยย่อมได้รับผลกระทบ อย่างแน่นอน ก็หวังว่า
คงจะไม่กระทบมากนะครับ 
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3)ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

4) ราคาน�้ามันที่ทรงตัวในระดับสูงกว่า 100 เหรียญสรอ. ต่อบาเรล
เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกที่ยังคงมีการเติบโตส่วนหนึ่งจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 9 

5) การจดัเกบ็รายได้ในปีงบประมาณเนือ่งจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ
และการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นประเด็นที่ควร
คอยตดิตามเพราะอาจมผีลกระทบในด้านดแีละด้านไม่ดต่ีอการเตบิโต
เศรษฐกจิ สภาวะการลงทนุ อตัราดอกเบีย้ สภาวะเงนิเฟ้อ รวมทัง้ความ
ผนัผวนและอตัราแลกเปลีย่นของประเทศในปีหน้า กข็อให้พวกเราคอย
ตดิตามดเูพือ่ปรบัยทุธศาสตร์การด�าเนนิธรุกจิรองรบัผลจาก การปลีย่น
แปลงทีเ่กดิขึน้โดยปัจจยัภายนอกทัง้ในต่างประเทศ เช่นวกิฤตเิศรษฐกจิ
ในยโุรป สหรฐั และแม้แต่การเปิดเสรทีางการค้าในประเทศอาเซยีนใน
ปี 2015 ซึ่งควรติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสถานะการณ์การเมือง ใน
ประเทศ และการเกดิอทุกภยัต่างๆ ทีไ่ม่คาดคมิาก่อนซึง่มคีวามรนุแรง
ขึ้นกว่าในอดีตเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจอยู่ตลอด
เวลา มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับประเภทของธุรกิจ แน่นอนว่าทุกวิกฤติ
มักมีโอกาสซ่อนอยู่ครับ

สภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ประมาณการ
ที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ได้รับความ
เสียหายจากน�้าท่วมเป็น 1 แสนหน่วยซึ่งผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
คาดว่าจ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล
ในปี 2554 จะลดลงเหลือประมาณ 8-9 หมื่นหน่วยเทียบกับ 1 แสน
หน่วยในปี 2553 การเปิดโครงการคอนโดห้องชุดคาดว่าจะลดลงอยู่
ที่ประมาณ 42,000 หน่วยเทียบกับ 6.6 หมื่นในปี 2553 ที่ 5.4 หมื่น
หน่วย ยอดโอนกรรมสทิธบ้ิานจดัสรร(บ้านใหม่)ในพืน้ทีอ่ทุกภยัรนุแรง
ได้แก่กรุงเทพ-นนทบุรีและปทุมธานี ปรากฏยอดโอนกรรมสิทธิเดือน
ตลุาคมลดลงค่อนข้างมากเช่นในกรงุเทพฯตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืน
กันยายนมียอดโอนเฉลี่ย 579 หน่วยต่อเดือนลดลง เหลือ 270 หน่วย
ต่อเดือน บริเวณนนทบุรีลดลงจากเฉลี่ย 548 หน่วยเหลือ 177 หน่วย
ต่อเดือนและปทุมธานีจาก 492หน่วยเหลือ 194 หน่วยต่อเดือน ภาวะ
ชะงักงันของตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงไตรมาสแรก
ปีหน้า  ส�าหรบัผูบ้รโิภคทีย่งัมรีายได้เพยีงพอและยงัไม่มคีอนโดมเินยีม
กอ็าจจะหนัไปซือ้คอนโดมเินยีมทีอ่ยูต่ามแนวทางรถไฟฟ้าและอกีส่วน
หนึ่งอาจหันไปซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป
กลับระหว่างกรุงเทพปริมณฑลได้สะดวก
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 ทิศทางที่อยู่อาศัยในปีหน้าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากนักจาก
ปี 2554 นอกเหนือจากปัจจัยด้านท�าเลที่เพิ่มขึ้นมาในบางพื้นที่แล้ว 
เนื่องจากก�าลังซื้อคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นครอบครัวประมาณ ร้อยละ 70 
ของตลาดยังเป็นบ้านราคา 3 ล้านบาทซึ่งมีจ�านวนผู้อยู่อาศัยเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน เฉลี่ย 4.1 คนยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตาม
ชานเมืองมากกว่าจะอยู่คอนโดที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอถึงแม้ราคาจะพอ
รับได้ก็ตาม 

 ผลกระทบจากอทุกภยัท�าให้เกดิความต้องการด้านวสัดกุ่อสร้างและ
ผู้รับเหมาในการปรับปรุงและก่อสร้างในส่วนที่ได้รับความเสียหายใน
ขณะที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและยุโรปมีผลต่อราคาเหล็ก
ในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงสิ้นปีนี้ ก็จะเป็นโอกาสของ
ผู้รับเหมาและผู้ผลิตผู้น�าเข้าวัสดุก่อสร้างในช่วงปีหน้านี้

 บทความนี้เป็นฉบับสุดท้ายของผู้เขียนซึ่งจะไปพร้อมกับทีมงาน
สมาคมภายใต้นายก ซวง ชัยสุโรจน์ที่ก�าลังจะครบวาระในต้นปีใหม่นี้  
ผูเ้ขยีนขอขอบคณุท่านนายก ทีไ่ด้ให้โอกาสนี ้และขอบคณุคณะท�างาน
ทีเ่กีย่วข้องทกุท่านทีช่่วยท�าให้บทความนีม้าสูส่ายตาท่านผูอ่้านได้  ผม
หวงัว่าบทความวชิาการทีผ่่านมาในช่วง 2 ปีนี ้คงเป็นประโยชน์กบัท่าน
ผู้อ่านบ้าง 
 ซึ่งท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามมาได้ที่ website 
สมาคมหรือ email มาที่ผู้เขียน superj999@gmail.com ได้ และถ้ามี
ความผิดพลาดประการใดผู้เขียนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คาร์บอนเครดิต และบทบาทของ
วิศวกร

ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่จั่วหัวไว้ คงต้องพูดถึงความแตกต่าง
ของอากาศกับภูมิอากาศก่อน “อากาศหรือ Weather” 
คอืสภาพบรรยากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลงในระยะเวลาสัน้ๆ 
เช่น อากาศวันนี้ดี วันนี้อากาศแปรปรวน แต่ “ภูมิอากาศ
หรอื Climate ”คอืสภาพของบรรยากาศโดยเฉลีย่ของลม
ฟ้าอากาศตามระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งตามการนิยามของ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คือ 30 ปี

ดังนั้นเมื่อเราได้ยินค�าว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 
Climate Change” จะหมายถงึการเปลีย่นแปลงสภาพของบรรยากาศ 
โดยอิงตามสถิติข้อมูลเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะข้อมูลจากคณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on  Climate Change : IPCC) ที่แสดง
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผ่านรายงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จนได้
รบัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ ร่วมกบันายอลั กอร์ รองประธานาธบิดี
สหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในปี พ.ศ. 2550

จากการตกลงร่วมกันของรัฐบาลนานาชาติในการประชุมสิ่งแวดล้อม
โลก (Earth summit 1992) ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ท�าให้
เกดิอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) ที่จัดท�าขึ้นเพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึง
การด�าเนนิงาน และความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งหมด มีผลบังคับใช้ในทางสากลในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 
2537 และได้รับการให้สัตยาบันจาก 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ที่ร่วมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ส่งผล
ให้ประเทศไทยทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ประเทศนอกภาคผนวก I (Non-Annex I 
Countries) ทีแ่ม้จะไม่ถกูบงัคบัให้ต้องลดก๊าซเรอืนกระจก แต่มพีนัธกรณี
ในการส่ง รายงานแห่งชาติ (National Communication : NC) ซึ่งได้
จัดท�าแล้ว 2 ครั้ง โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฉบับข้อมูลปี พ.ศ.2537 และ 2543  และ
ต้องสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามอนุสัญญาฯ

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามพนัธกรณ ีในการประชมุครัง้ที ่3 หรอื COP3 
ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocal : KP) ซึ่งเป็นการมีข้อตกลงร่วมที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากประเทศก�าลงัพฒันา (ในกลุม่ภาคผนวกที ่I) ให้อยูใ่นระดบั
ต�่ากว่าระดับการปล่อยในปี พ.ศ. 2533 เฉลี่ยร้อยละ 5 โดยมีกลไกเพื่อ
ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ประเภทได้แก่ การซื้อขาย
คาร์บอนเครดติ (Emission trading) การร่วมมอืลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกระหว่างประเทศในกลุม่ภาคผนวก (Joint implementation) 
และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) 

นี่เองเป็นที่มาของการด�าเนินการขายคาร์บอนเครดิตซึ่งตามพิธีสาร
เกียวโตมีอยู่ 4 สาร และ 2 กลุ่มสาร คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูโอไรด์ (SF6) 
ผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน 5 
โครงการที่ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้ (Issuance of CERs) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้
รับการรับรองแล้ว เท่ากับ 851,541 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
คิดเป็นมูลค่ากว่า 380 ล้านบาท 
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ทัง้นีแ้ม้ว่าจะมผีูก้งัวลถงึผลกระทบจากการสิน้สดุพนัธกรณแีรก ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551-2555 (Post 2012) แต่จากการประชมุครัง้ที ่16 หรอื COP 
16 ในปี พ.ศ. 2553 ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ที่ได้ข้อตกลงแคน
คนู (Cancun Agreement) กเ็ริม่มคีวามชดัเจนเกีย่วกบัการด�าเนนิการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปี พ.ศ. 2555 โดยมีราย
ละเอียดของการประชุม ดังต่อไปนี้

ก�าหนดเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นให้อยู่ในระดับต�่ากว่า 
2 องศาเซลเซียส

- กระตุน้ประเทศก�าลงัพฒันาให้เข้าร่วมโครงการ NAMAs เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกจากระดบัทีป่ล่อยปกติ
ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิและการด�าเนนิ
การจากประเทศที่พัฒนาแล้วและ Green Environmental Fund

- การยกระดับการรายงานผลการลดและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ทุกๆ 2 ปี พร้อมทั้งความรับผิดชอบในการจัดท�าการ ตรวจสอบ 
รายงานผล และทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable: 
MRV) ที่เป็นมาตรฐานสากล 

- กระตุ้นให้ประเทศก�าลังพัฒนาได้จัดท�ายุทธศาสตร์หรือ
แผนการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต�า่ (Low carbon society) ในบริบท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ให้ใช้ปี ค.ศ. 1990 เป็นปีฐาน ส�าหรับพันธกรณีช่วงที่ 2 ของ
พิธีสารเกียวโต

- ขยายเวลาท�างานออกไปอีก 1 ปี เพื่อเจรจาให้ได้ agree out-
come รวมถงึรายละเอยีดของการด�าเนนิงานและเสนอผลต่อทีป่ระชมุ
ใน COP-17 ที่แอฟริกาใต้

ในส่วนของวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า และพลังงาน ที่
ต้องท�างานเกี่ยวข้องกับ “พลังงาน” เนื่องจากมีตัวเลขทางสถิติของ
ประเทศไทยทีบ่่งชีใ้ห้เป็นภาคทีม่สีดัส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
มากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 54 ของการปลดปล่อยทั้งประเทศ 
(ERM, 2010) จึงเป็นโอกาสที่จะด�าเนินการลดการใช้พลังงานควบคู่
ไปกบัการลดก๊าซเรอืนกระจก อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางในการขายคาร์บอน
เครดติทีส่ร้างรายได้ให้ทัง้กบัตนเอง หน่วยงานและประเทศชาต ิวศิวกร
ในปัจจบุนัจงึควรทีจ่ะต้องมกีารศกึษาถงึเรือ่งต่างๆ ดงัได้กล่าวมาแล้ว
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในสายงาน หรืออย่างน้อยในวันนี้ก็มีเรื่อง
ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) และคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
(Carbon Footprint) ที่ต้องด�าเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าระดับสากลต่อไป

ฉลากลดคาร์บอน (ซ้าย) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ขวา) ของประเทศไทย

ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร
 รหัส 3806327

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เป้าหมายของวชิาชพีวศิวกรคอือะไร? การได้ท�างานในต�าแหน่งทีด่ ีอยูใ่นองค์กรทีม่ัน่คง หรอืประกอบธรุกจิทีไ่ด้ผลตอบแทน
เป็นที่น่าพอใจ คงหนีไม่พ้นค�าตอบเหล่านี้เป็นแน่

Cover Story ฉบับนี้เราจะพาท่านไปท�าความรู้จักกับนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. 3 ท่าน ที่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กรที่มีชื่อเสียง อาจจะไม่ใช่สูงที่สุด แต่ก็สร้างความภูมิใจให้กับสถาบันของเราไม่น้อยเลยทีเดียว คงเหมาะสมกันกับ
คอนเซปต์ที่เราได้ตั้งไว้ในฉบับนี้ว่า “Engineers On Top”
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พี่ณัฐชาติอยู่ ปตท.มากี่ปีแล้วครับ
34 ปี แล้วครับ ตั้งแต่ปี 2520 คือผมเริ่มมาจากองค์การก๊าซ

ธรรมชาติแห่งประเทศไทย แต่พอองค์การก๊าซฯ รวมกับองค์การเชื้อ
เพลิง กลายเป็น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เลยถือว่าเรา
อยู่มาตั้งแต่แรกเลย
พี่เป็นคนเชียงใหม่เลยหรือเปล่าครับ

ผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้เรียนที่โน่นนะ มาเรียนที่อยุธยา
และกรุงเทพฯ แต่ได้กลับไปเรียนระดับปริญญาตรีที่เชียงใหม่อีกครั้ง 
ในสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจจะเป็นค�าถามเชยๆ หน่อยนะครบั ปัจจบุนันีง้านหลกัๆ ของ 
ปตท. มีอะไรบ้างครับ

ส�าหรับธุรกิจน�้ามัน เรามีการส�ารวจและผลิต (บางส่วนน�าเข้า) เรา
มีโรงกลั่นน�้ามัน แล้วก็ต้องท�าการตลาด ส่วนก๊าซ ธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่
การผลิตและส�ารวจ การจัดการท่อส่งก๊าช ส่งเข้ามาโรงแยกก๊าซ หลัง
จากนั้นน�ามาผลิตเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นปลายเป็นเรื่องการ
ตลาด ก๊าซขายเป็นวตัถดุบิในการผลติไฟฟ้าส่วนหนึง่ ส่วนหนึง่ขายผ่าน
ท่อย่อยไป นอกจากนัน้ธรุกจิของเรามกีารซือ้และขายพลงังานระหว่าง
ประเทศค่อนข้างเยอะ ที่ซื้อมาเพื่อท�า Trading ส่งออกก็มีเยอะเช่นกัน 
รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีที่เรามีตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�า้เช่นเดียวกัน
ในรอบ 34 ปีมานี้ โครงการหรืองานที่สนุกและประทับใจที่สุด 
น่าจะเป็นชิ้นไหนครับ  

ผมว่าอยู่ ปตท. นี่สนุกทุกเรื่องเพราะว่าองค์กรของเราโตกันแบบ
บนัไดเวยีน ผมถอืว่าเป็นผูบ้รหิารคนหนึง่ทีห่มนุงานมากทีส่ดุ ตัง้แต่งาน
ในระดับต้นน�า้ (Up stream) เช่น งานเจาะ ส�ารวจและผลิต งานวาง
ท่อ จากนัน้ย้ายมาดแูลการตลาดน�า้มนั มาบรหิารคลงัน�า้มนั แล้วไปท�า
โครงการ IT Implements แถมยังได้มีโอกาสไปท�างานด้านการพัฒนา
ธุรกิจต่างประเทศ ท�า Trading แล้วก็มาอยู่กับงานด้านกลยุทธ์ เห็น
ไหมครับว่างานเราจะหมุนตลอด

ณัฐชาติ จารุจินดา
(รุ่น 3)COVER

STORY ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ถ้าจะพดูถึงบรษิทัยกัษ์ใหญ่เกีย่วกบัพลงังานในไทยเรา คงหนไีม่พ้น 
บรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) ทีเ่รารูจ้กักนัด ีบรษิทันีด้แูลแทบจะทัง้วงจรของ
ธรุกจิด้านพลงังาน ไม่ว่าจะเป็นน�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิไปจนถึงพลงังานทดแทน 
ซึง่ปฎเิสธไม่ได้ว่าบรษิทัระดบันีจ้ะต้องมผีงัองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่มากๆ เช่นกนั 

หนึง่ใน Engineers On Top ของเราท่านนีเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของผังองค์กรที่ว่านั้น ท่านเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 
ผูท้ีค่ลกุคลกีบั ปตท. มาตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัเลยกว่็าได้ ตลอดระยะเวลา 
30 กว่าปีมานี ้ท่านเองกท็�ามาเกอืบทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานแท่นเจาะ การ
ตลาด ดแูลกลยทุธ์ ดจูากประสบการณ์ของท่านแล้ว เราคดิว่าท่านผูน้ีค้ง
ไม่ธรรมดา เป็นแน่ บทสมัภาษณ์ต่อจากนีเ้ราได้รวบรวมสิง่ทีเ่ราอยากรู้ 
ทัง้เรือ่งทศิทางของพลงังาน ราคาน�า้มนั ไปจนถึงคณุสมบตัขิองการเป็นผูน้�า

“ผมว่าอยู่ ปตท. นี่สนุกทุกเรื่องนะ เพราะว่า
องค์กรของเราโตกันแบบบันไดเวียน ผมถือว่า
ผมเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่หมุนงานมากที่สุด

เลยก็ว่าได้”
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ท�าอย่างนีจ้ะท�าให้ได้รูจ้กัภาพกว้างทัง้หมด
ขององค์กรใช่ไหมครับ

ถกูต้อง และผมคดิว่าเป็นระบบทีด่สี�าหรบั
รองรับการเติบโตขององค์กร แต่ยังไงก็ตาม
การบรหิารงานแบบนีอ้าจเหมาะสมกบั ปตท. 
ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรธุรกิจ
ขนาดเล็กอาจไม่เหมาะ  เพราะฉะนั้นใน
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อย่างนี้ การเติบโต
แบบบันไดเวียนนี้ถือว่าดี คือ ไม่เปิดให้ใคร
โตทางแท่ง ไม่ปล่อยให้ใครจบัจองพืน้ทีอ่ะไร
นานเกนิไป ไม่ให้สร้างอาณาจกัร  แล้วตวัเอง
ก็แคบ  รู้เฉพาะเรื่องเท่านั้น
พีณ่ฐัชาตต้ิองรบัผดิชอบในสายงานการ
ลงทุนในต่างประเทศด้วยไหมครับ ตอน
นี้เห็นว่า ปตท. มีสัมปทานหลายที่

กด็ดู้วยส่วนหนึง่ครบั ด้านการส�ารวจและ
ผลิต เรามีการลงทุนในต่างประเทศอยู่ 13 
ประเทศ 40 กว่าโครงการ เช่น ที่แคนาดาเรา
ซือ้สมัปทานไปกว่า 2.2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 
หรอืประมาณ 6 หมืน่กว่าล้านบาท นอกจาก
นัน้ยงัมปีระเทศในแถบแอฟรกิา เช่น ไนจเีรยี 
แล้วกย็งัมโีอมาน บาห์เรน รสัเซยี ออสเตรเลยี
นี่เยอะ และอินโดนีเซีียแถวใกล้บ้านเรา
ตอนที่มีข่าวปัญหาแท่นขุดเจาะน�้ามัน
ระเบิดที่มอนทารา ประเทศออสเตรเลีย 
พีณ่ฐัชาตไิด้เข้ามาบรหิารงานในต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการหรือยังครับ

เข้ามาแล้วครับ ปัญหานั้น ทาง บริษัท 
ปตท. สผ. ได้จดัการเรยีบร้อยแล้ว ซึง่รฐับาล

ออสเตรเลยีกย็อมรบัและให้เราท�าต่อ แต่กว่า
จะซ่อมแซมให้กลับมาเริ่มผลิตได้ คงต้องใช้
เวลา อย่างน้อยก็ต้นปีหน้า
ได้ข่าวว่า ปตท. ยงัไปลงทนุเรือ่งพลงังาน
ทดแทนในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับ

เรามีสวนปาล์มน�้ามันที่อินโดนีเชียอยู่
ประมาณ 3 แสนกว่าไร่
แล้วทางภาคใต้นีม่พีืน้ทีป่ลกูปาล์มน�า้มนั
ของ ปตท. อยู่บ้างไหม

ไม่ครบั ทีเ่มอืงไทยเราไม่ท�า เพราะถ้าท�า
จะถูกต่อว่าเยอะมาก เขาจะหาว่า ปตท. ไป
แย่งอาชีพเกษตรกรของไทย
อ้าว... ท�าไมถงึกลายเป็นว่าไปแย่งล่ะครบั 
ทั้งๆ ที่ ปตท. สามารถให้การสนับสนุน
ได้เยอะ

เพราะเวลา ปตท. ท�า เราจ�าเป็นต้องท�า
เป็นขนาดใหญ่ มโีอกาสทีจ่ะถกูมองว่าไปแย่ง
ธุรกิจจากภาคเกษตร ดังนั้นอย่าไปยุ่งดีกว่า
แล้วอาจถกูโยงเข้าไปในประเดน็เรือ่งปัญหา
น�้ามันพืชส�าหรับการบริโภคด้วย

ในเรือ่งเชือ้เพลงิทางเลอืก ปตท.เราจะเน้น
การส่งเสรมิทางด้านการผลติเอทานอลมากกว่า 
ตอนนี้บริษัทในเครือของเราได้ร่วมทุนกับ
โรงงานผลิตเอทานอลกับบริษัทผลิตน�า้ตาล
แถวสุพรรณบุรี และมีอีกส่วนไปถือหุ้นใน
โรงงานผลติเอทานอลทีจ่งัหวดัอบุลราชธานี
ด้วย ส่วนปาล์มน�า้มนัเรามองแล้วว่าควรจะน�า
มาต่อยอดงานในด้าน ปิโตรเคมดีกีว่า สนิค้า
ในกลุม่นีจ้ะมมีลูค่าสงูกว่า เคยถามตวัเองว่า

เราจะพุ่งเป้าไปไกลซักขนาดไหน ที่อินโดนีเซีย 
สัมปทานปลูกปาล์ม ถ้าเราขึ้นเต็มที่จะสามารถ
ขึน้ไปได้เป็นหลกัล้านไร่  ต้องใช้เทคนคิการจดัการ
บริหารเกษตรขนาดใหญ่เลยทีเดียว
3 ล้านไร่ เราจัดการดูแลอย่างไรครับ

เรามีพื้นที่สัมปทานหลายแปลง ปตท. เราเข้า
มาท�าตรงนี้เต็มตัว ต้องจัดการหลายๆ เรื่องเช่น 
การจดัการพืน้ที ่การพฒันาพนัธุป์าล์ม โดยตัง้เป้า
การเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น รวมไปถึงการจัดการเรื่อง
ทรัพยากรน�้าด้วย
เรือ่งการจดัการทรพัยากรน�้าถอืว่าเป็นเรือ่งที่
ส�าคัญมากนะครับ ถ้าย้อนกลับมามองที่การ
ผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลัง การเพาะ
ปลูกบางพื้นที่อาจมีปัญหาเรื่องการใช้น�้าได้ 

ฝันๆ เอาไว้นะครับ ถ้าจะท�าแบบนั้นจริงต้อง
ท�าเรื่องการจัดการน�้าให้ดี เราควรจะดึงน�้าจาก
หนองคายโดยผ่านระบบท่อ ใช้เขือ่นอบุลรตัน์เป็น
แก้มลิง แล้วผันน�า้มาออกที่จังหวัดอุบล ท�าแบบ
นี้จะท�าให้เกิดพื้นที่ทางเกษตรอีกมหาศาล แต่นี่
ถอืว่าเป็นเมกกะโปรเจค็เลย น่าจะเป็นแสนๆ ล้าน
เลยนะ แต่ถ้าท�าได้มนัจะพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอื 
คอืภาคอสีานจะกลายเป็นแหล่งน�า้มนับนดนิได้เลย 
แต่คงจะต้องยุง่กบัการเมอืงท้องถิน่ และชาวบ้าน
ที่อาจได้รับผลกระทบมากพอควร
จรงิๆ แล้วเรือ่งเชือ้เพลงิทีใ่ช้ส�าหรบัการขนส่ง
เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนให้ความสนใจมาก เพราะ
เกี่ยวกับปากท้อง ในอนาคต ปตท. จะมุ่งเน้น
ไปที่เชื้อเพลิงประเภทไหนเป็นพิเศษครับ 

คงเป็นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม
แก๊สโซฮอลล์ อย่าง ปตท. นี้ ปัจจุบันเบนซิน
ธรรมดาที่ไม่ผสมเอทานอลอย่าง เบนซิน 91 นี่ยัง
ขายอยู่ในปั๊มน�้ามันบางแห่งแต่เบนซิน 95 นี่เลิก
จ�าหน่ายไปแล้ว
นโยบายของ ปตท. ผลักดันเรื่อง E85 มาก
แค่ไหนครับ

ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมีข้อจ�ากัด อย่างเช่น 
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ไปถึง E85 แต่
ว่ารถที่ใช้ E85 ได้ยังมีเพียงไม่กี่รุ่น เมืองไทยคง
ต้องใช้เวลาศึกษาและพัฒนาไปอีกระยะ ผมว่า
สถานการณ์การใช้ E20 ดีขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมา
คอืเรือ่งอปุทานของเอทานอล ซึง่ถอืว่าการผลติพชื
เพือ่ผลติเอทานอลยงัเผชญิกบัปัญหาเรือ่งผลผลติ
อยูม่าก เช่น โรคของพชื ปัญหาดนิฟ้าอากาศ และ
ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ 
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มีหลายคนบ่นว่าราคาน�า้มันตอนนี้แพง ในความเป็นจริง ราคา
น�า้มันควรจะอยู่ที่ลิตรละเท่าไหร่ครับ

ราคาควรเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ควรบิดเบือนราคา คือในเวลา
ทีเ่ชือ้เพลงิราคาถกู คนเรามกัจะใช้อย่างไม่ประหยดั เชือ่ไหมครบัว่าเรา
เป็นประเทศในไม่กี่ประเทศในโลกที่รถแท็กซี่วิ่งรถเปล่าเพื่อตามหาผู้
โดยสาร นั่นเพราะราคาแก๊สแอลพีจีของเราถูกกว่า 1 ใน 3 ของความ
เป็นจรงิ น�า้มนัของเรากถ็กูเกนิไปเหมอืนกนั เช่น เบนซนิธรรมดาตอนนี้
ราคาประมาณ 30 กว่าบาท แต่สงิคโปร์ ฝรัง่เศส เยอรมนั อติาล ีฮ่องกง 
ราคาสงูลิว่เลย ถ้าในกลุม่ประเทศเอเชยีด้วยกนั กจ็ะมแีต่ฟิลปิปินส์กบั
เวียดนามที่ราคาถูกกว่าเรา ส่วนน�้ามันดีเซล เราจัดอยู่ในพวกต�่าสุด 
อย่างประเทศเกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ล้วนพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามัน 100%  
ไม่มีการชดเชยราคาพลังงานแต่อย่างใด เพราะเขาทราบดีว่าการท�า
แบบนั้นจะกลายเป็นการซ�า้เติมประเทศ คือ ท�าให้คนไม่มีวินัย ไม่มี
ความพยายามที่จะท�าอะไรให้ดีขึ้น นึกดูครับอย่างเกาหลี เขาอยู่ใน
ระดับที่ความเจริญใกล้กับไทยเราเมื่อประมาณ 20-30 ปีมาแล้ว ตอน
นี้เขาน�าไปไกลจนไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว  
เราเหน็โฆษณาหลายตวัในทวีใีนเรือ่งการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของ ปตท. แต่อย่างไรก็ตามมีหลายคนที่ยังคงสงสัยใน
การด�าเนนิธรุกจิของ ปตท. ว่าได้ท�าเพือ่ประเทศไทยอย่างเหมาะ
สมแล้วหรือยัง

ความจริงเราทราบดีว่ามีคนพูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเรา
ยังไม่ค่อยได้สื่อสารกลับไปมากเท่าที่ควร ถ้าเจาะดูในสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท ปตท.  ณ ขณะนี้ รัฐบาลถือหุ้นอยู่ 51% โดยกระทรวง
การคลัง และมีกองทุนวายุพรรคถืออีก 15% ที่เหลือเป็นนักลงทุนราย
ย่อย เรามมีลูค่าตลาดในตลาดหลกัทรพัย์ตอนนีอ้ยูท่ีป่ระมาณ 26% ที่
ผ่านมาเราสามารถสร้างรายได้ให้รฐับาลมากกว่า 4 แสนล้านบาท แรก
เริ่มตอนที่ ปตท. เข้าตลาดหลักทรัพย์ ตอนเริ่มต้น เราถูกจัดอันดับว่า
เป็นบริษัทที่ใหญ่ในล�าดับที่เกินกว่าล�าดับที่ 500 จากนั้นไต่มาล�าดับที่ 
456 แล้วดทีีส่ดุมาอยูใ่นล�าดบัที ่118 ของบรษิทัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกในปี 
2551 และปีที่แล้วเราในล�าดับที่ 128 ก�าไรประมาณ 9 หมื่นกว่าล้าน
บาท ในปีนี้ก�าไรน่าจะขึ้นไปเป็นเกือบแสนล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่มา
จาก ปตท. 40 % แล้วก็บริษัทในเครืออีก 60% ซึ่งเป็นก�าไรที่เกิดจาก
การลงทุนในต่างประเทศถึง 20% เลย เราจ�าเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศเพราะธุรกิจพลังงาน
เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมาก
งานใหม่ๆ ที่พี่ณัฐชาติ คิดอยู่ในตอนนี้มีอะไรบ้างครับ

ผมว่า ปตท. มาถึงขนาดนี้แล้ว ไม่มีคนกังขาเรื่องความเก่ง แต่คน
ยังสงสัยว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่า เก่งแล้วดีหรือเปล่าน่ะ ดังนั้นเราต้อง
สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนว่าเราเป็นองค์กรที่ดี ในการดูแล
ด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งทิศทางข้างหน้าเราก�าหนดทิศทางว่า 
ปตท. ต้องเป็นองค์กรที่มีความสมดุล ทั้ง 3 ด้าน คือ  Big Long Strong 
ค�าว่า Big คือ ตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการเป็นบริษัทใหญ่ในการจัดล�าดับ
ของ Fortune100 ส่วน Long คือ Long Value Chain  เช่น เราต้อง
ดูแลตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า เริ่มจากการเจาะส�ารวจ ผลิต ขาย หรือ
เช่น ตั้งแต่การปลูกปาล์ม จนถึงท�า Bio-plastic ส่วน Strong คือ เรา
ต้องมคีวามเข้มแขง็ทางด้านการเงนิและขดีความสามารถด้วย โดยเรา

สร้างค่านิยมองค์กรขึ้นมาใหม่ เราจึงใช้ค�าว่า SPIRIT ซึ่ง ย่อมาจาก 
Synergy Performance Innovation Responsibility Integrity Trust  
ซึ่งถ้าแยกดูจะเป็นว่า 3 ตัวแรกเป็นเรื่องของความเก่ง ส่วน 3 ตัวหลัง
เป็นเรื่องของคนดี คือเราต้องเก่งและดีด้วย 
สุดยอดจริงๆ ครับ ที่จริง ปตท. ดั้งเดิมมาจากราชการ หลังจาก
แปรรูปคงได้มีโอกาสเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปมาก

สิ่งที่เราตั้งใจจะท�าตอนนี้เราเรียกว่า PTT’s Way ซึ่งคือการสร้าง 
DNA ของคน ปตท. หรือวิถีชีวิตของ ปตท.
งานที่พี่ณัฐชาติดูแล ฟังแล้วสนุกและน่าตื่นเต้นมากนะครับ 

ถ้าเปรียบเหมือน ปตท. คือ กองเรือส�าเภา ผมคือคนที่นั่งอยู่ใน
ตะกร้าบนเสากระโดงของเรอืล�าใหญ่ทีส่ดุ เราต้องเหน็เมฆด�าๆ ขอบฟ้า 
เราต้องเข้าใจน�้ากระเพือ่ม เราต้องรูว่้าเป็นโขดหนิหรอืว่าเป็นปลา แล้ว
เราก็ตะโกนบอกมาข้างล่างบอกกัปตันที่มีหน้าที่ ตัดสินใจว่าจะลุยฝ่า
หรือว่าจะหลบ หน้าที่ของผมคือนักวางกลยุทธ์ Strategist แล้วก็ดูกอง
เรือทั้งขบวนให้มันไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น ถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ถ้าอยากจะเป็น Engineers on Top อย่างพี่ณัฐชาติบ้างต้องมี
คุณสมบัติอย่างไรครับ

ผมว่าวิศวกรรมโยธา  สอนให้ผมมองอะไรกว้างไม่แคบ  ซึ่งนั่นเป็น
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริหาร ที่ต้องมองภาพกว้าง  การที่เราเป็น
วิศวกรท�าให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผล นี่ก็เป็นพื้นฐานการท�างานเกือบ
ทั้งหมด  แต่คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือ อย่าหยุดเรียนรู้  ผมคิด
ว่าผมเรยีนรูข้องใหม่ๆ ทกุวนัจากการอ่าน ท�าให้เราเรว็  ซึง่เดีย๋วนีค้วาม
รู้ก็อยู่แค่ปลายนิ้ว  อะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะมีมันก็มี  
ถ้าน้องๆ ที่จบใหม่ อยากร่วมงานกับ ปตท. ต้องเตรียมตัวอย่าง
ไรครับ 

ในต�าแหน่งวศิวกร อย่างน้อยเกรดให้มากกว่า 2.70 ผมเคยสมัภาษณ์
เดก็ พอดคูะแนนใน  Transcript  บางคนตอบผมว่าตอนเรยีนท�ากจิกรรม
เยอะ เกรดเลยไม่ค่อยดี  ผมถือว่าเขาพลาดประเด็นส�าคัญไป คือ เขา
ลืมว่า เรียนคือเรียน ต้องรู้บทบาทตัวเองว่ามีหน้าที่อะไร และท�าให้ดี 
บางทีก็ดูคะแนนวิชา Drawing  คะแนนวิชา Lab เพราะอยากรู้ว่าเป็น
เดก็ทีม่อืเป้ือนไหม ยิง่ตอนนี ้ปตท. เรามใีนต่างประเทศเลยต้องการคน
ทีจ่บปรญิญาโทในต่างประเทศ ภาษาองักฤษต้องด ี ในอนาคตอนัใกล้
นี้เราต้องเตรียมพร้อมส�าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
เราอาจต้องแข่งขันหางานกับวิศวกรเก่งๆ  ภาษาดี  จากประเทศอื่น  
เช่น ฟิลปิปินส์เข้ามาแข่งด้วย ลองถามตวัเองว่า เราพร้อมจะไปลยุไหม  
ต้องเก่ง  ต้องสู้เขาได้  เพราะฉะนั้นวิศวกรรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้เป็น
พี่ณัฐชาติมองเป้าหมายในอีก 3- 5 ปีข้างหน้าอย่างไรครับ

ตอนนี้ผมอยู่ปลายทางแล้ว สิ่งที่ต้องท�าคือการส่งไม้ต่อให้ดี ให้
แน่ใจว่าเราไปแล้ว องค์กรยังคงไปได้ดี ตอนนี้หน้าที่ที่ส�าคัญ สร้างคน
รุน่ใหม่ทีจ่ะมารบัไม้ต่อ ก�าลงัจะปรบัแนวคดิของพนกังานของ ปตท. ให้
เน้นการดแูลประเทศ สงัคม  และประชาชนให้มากขึน้  ให้มากกว่าเรือ่ง
ก�าไรเพียงอย่างเดียว  ตอนนี้คนไม่มองแค่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่ง  แต่ท�า
ยังไงถึงจะให้คนมองว่าเราเป็นคนดี   คนดีแล้วจะท�ายังไงให้เชื่อ คือ
ถ้าเชื่อแล้ว องค์กรจะได้รับความศรัทธาไปด้วย  เมื่อเราสร้างสมดุล
ระหว่างเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมได้แล้ว องค์กรของเราจะเป็นองค์กร
ที่ยิ่งใหญ่ ยั่งยืนและแข็งแรงตลอดไป
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พี่พีระยุทธท�างานที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) มานานแค่ไหนแล้วครับ งานส่วนใหญ่ของ รฟม. รับผิด
ชอบด้านไหนครับ

ผมมาร่วมงานกบั รฟม. ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้องค์กรในปี พ.ศ. 2536 ตอน
นั้นรัฐบาลตั้ง รฟม. ขึ้นมาเพื่อด�าเนินภารกิจก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากรัฐบาลสมัยนายกฯ อานันท์ ปัญยารชุน ใน
ขณะนั้นเพิ่งยกเลิกโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.)  แล้วตัง้องค์การรถไฟฟ้ามหานครขึน้มาดแูลแทน 
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ดูแล
งานการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด�าเนินโครงการโดย
ภาครัฐ หรือ  รฟม. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทงาน
โยธา งานก่อสร้าง เช่น อุโมงค์ สถานี เป็นต้น ส่วนระบบรถ การเดินรถ 
การให้บริการ และการซ่อมบ�ารุง ให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุน
จัดหา ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตติดตั้ง การทดสอบ ประกอบด้วย
รถไฟฟ้า ระบบจ่ายพลงังาน ระบบเกบ็ตัว๋ ระบบสือ่สาร เพราะเราเข้าใจ
ดีว่า เอกชนมีความสามารถ ท�าหน้าที่ตรงนี้ได้มีประสิทธิภาพดีกว่า ซึ่ง
เอกชนจะได้รับสัญญาสัมปทานระยะยาวเป็นเวลาประมาณ 25-30 ปี 
สิ่งที่เอกชนได้รับตอบแทน คือ รายได้จากค่าโดยสารตลอดระยะเวลา
สมัปทาน ส่วนเงือ่นไขในสมัปทานจะมกีารแบ่งรายได้ให้กบั รฟม. บ้าง 
แต่ไม่มากเมื่อเทียบการเงินที่ รฟม.ได้ลงทุนไปในงานโยธา ความจริง
ประเทศไทยมคีวามคดิทีจ่ะท�ารถไฟฟ้าก่อนประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคนี ้ซึง่

รวมถงึประเทศสงิคโปร์ด้วยนะ ตอนนัน้ในปี พ.ศ. 2517 (ราว ค.ศ. 1974) 
รัฐบาลเยอรมันให้เงินรัฐบาลไทยมาศึกษาเกี่ยวกับการท�าระบบขนส่ง
ในกรุงเทพฯ เขาเสนอว่ากรุงเทพฯ ต้องท�าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ตอนนั้นโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าที่ออกแบบไว้มีโครงข่ายเส้นทางเป็น
ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร ท�าออกมาเป็นแผนเรยีบร้อยเลย ขณะ
เดียวกันก็มีแผนเกี่ยวกับระบบทางด่วนด้วย แต่ปรากฏว่ารัฐบาลสมัย
นั้นตัดสินใจที่จะให้ความส�าคัญกับทางพิเศษหรือทางด่วน ท�าให้การ
ด�าเนนิการโครงการรถไฟฟ้ามีความล่าช้าและประสบปัญหามาตลอด 
โดยเฉพาะเหตผุลทางด้านการลงทนุและการเมอืง เพราะฉะนัน้จะเหน็
ได้ว่าการพัฒนาระบบการขนส่งบ้านเราเจริญเติบโตไปทางด้านขนรถ
ไม่ได้ขนคน  ในปัจจุบันการให้บริการรถไฟฟ้ายังไม่มีก�าไร เนื่องจาก
โดยธรรมชาตขิองรถไฟฟ้าเป็นโครงการทีล่งทนุสงูและรายได้หลกัยงัมี
เพียงค่าโดยสาร การพัฒนาธุรกิจต่อยอดยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ต้องยอมรบัว่ายงัขาดทนุอยู ่แม้กระทัง่ รถไฟฟ้าบทีเีอส ของ กทม. ซึง่มี
ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 4-5 แสนคน ผมคิดว่าตอนนี้ยังแค่คุ้มทุนอยู่บ้าง 
แต่ไม่ก�าไรมาก  ส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ของ รฟม. 
มีผู้โดยสารเฉลี่ยเพียงวันละ 1.8 แสนคน ซึ่งน้อยกว่าบีทีเอส สอง-สาม
เท่า ดังนั้นในปัจจุบันยังประสบสภาวะขาดทุนอยู่
ท�าไมรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ทีถึงมีผู้โดยสารเลือกใช้น้อยว่ารถ
ไฟฟ้าบีทีเอสครับ

ต้องยอมรบัว่าเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดนิเอม็อาร์ททีกุวนันีย้งัไม่ครอบคลมุ
พืน้ที ่ยงัอยูเ่ฉพาะในเขตพืน้ทีช่ัน้ในของกรงุเทพเท่านัน้ และเมือ่ใดมกีาร
ขยายแนวเส้นทางไปยงับรเิวณพืน้ทีร่อบกรงุเทพหรอืปรมิณฑล จ�านวน

พีระยุทธ
สิงห์พัฒนากุล
(รุ่น 5)
รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ขึ้นชื่อว่า “มหานคร” อย่างกรุงเทพฯ แล้วคงมีหลายสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองหลวงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตึกระฟ้า ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี ผู ้คนขวักไขว่ และรถติด!!! แต่สิ่งที่เราจะพูดถึงคือสิ่งที่ไม่มีในต่างจังหวัด ที่ท�าให้เด็กภูธร
ต่างอิจฉากันถ้วนหน้า สิ่งนั้นคือ รถไฟฟ้าใต้ดิน ระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ที่เพิ่งมีในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. คือหน่วยงานที่ดูแลรถไฟฟ้าใต้ดินที่ว ่านี้ ซึ่งหนึ่งใน 
Engineer On Top ของเรานั้นถือเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของ รฟม. จนปัจจุบันท่านเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
งานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราลองไปสัมผัสชีวิตการงาน อนาคตของรถไฟฟ้า และเคล็ดลับของความส�าเร็จจากท่านได้เลยครับ
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ผูโ้ดยสารกจ็ะเพิม่ขึน้ทนัท ีเช่น เมือ่รถไฟฟ้า
บทีเีอสได้ขยายเส้นทางข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรี จ�านวนผู้
โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสก็เพิ่มขึ้นทันที 
เพราะถ้ามรีถไฟฟ้าเฉพาะในฝ่ังกรงุเทพ ยงั
ไงผูโ้ดยสารกย็งัจ�าเป็นต้องขบัรถข้ามฝ่ังมา 
ดังจะเห็นได้ว่าทุกเส้นทางบนสะพานข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยามีการจราจรติดขัดอย่าง
มากในชั่วโมงเร่งด่วน ตอนนี้รถไฟฟ้าบีที
เอสสามารถทะลไุปได้แล้วหนึง่จดุทีส่ะพาน
ตากสนิ แต่ข้ามไปได้ยงัไม่เตม็แนวเส้นทาง 
เหลืออีก 4 สถานี ก็จะท�าให้เครือข่ายรถไฟ
ฟ้าบทีเีอสสมบรูณ์ยิง่ขึน้ และในภาพรวมผม
คดิว่าหากมกีารขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
เพิม่ขึน้อกีประมาณตามแผนการสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร หรือมี
ระยะทางรวมประมาณ 150-200 กิโลเมตร 
ก็จะเพิ่มความสามารถในการรองรับความ
ต้องการในการเดินทางของคนกรุงเทพได้
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
แล้วพวกเราจะเห็นผลได้ภายในกี่ปีต่อ
จากนี้ครับ

ต้องดูเป็นระยะครับ ในปัจจุบันมีเส้น
ทางให้บรกิารอยูแ่ล้วประมาณ 75 กโิลเมตร 
ได้แก่รถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าใต้ดนิเอม็อาร์ที  
และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ และที่ก�าลัง
ด�าเนินการก่อสร้างในขณะนี้ ได้แก่ สาย
สีน�้าเงินส่วนต่อขยาย สายสีเขียวที่จะต่อ
ไปถึงสมุทรปราการ และสายสีม่วงช่วง
บางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 เป็นระยะทางรวมประมาณ 
75 กม. เพราะฉะนัน้ภายในปี 2560 คาดว่า
น่าจะได้มีโครงข่ายรวมระยะทางประมาณ 
150 กโิลเมตร  ซึง่จะครอบคลมุพืน้ทีห่ลกัได้ 
และเชือ่มต่อไปยงัฝ่ังธนบรุนีนทบรุ-ีบางใหญ่ 
และสมุทรปราการได้ ท�าให้ประชาชนจะมี
ทางเลือกมากขึ้น จากจ�านวนผู้โดยสารใน
ปัจจุบัน ผมว่าน่าจะขึ้นไปถึงสองล้านคน
ต่อวนัได้ เมือ่ถงึตรงนัน้ เราจะเริม่เหน็ความ
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะเทียบกับจ�านวน
ประชากรในกรงุเทพฯ จะรองรบัได้เพยีงส่วน
หนึง่ แต่จะเหน็ได้ว่าสามารถเพิม่การรองรบั
ได้อกี 4-5 เท่า ต้องยอมรบัว่ารถไฟฟ้าใช้เวลา
ก่อสร้างค่อนข้าง นาน ทีส่�าคญัคอื ค่าลงทนุ
สูงและนับวันจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

ต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
เช่นถ้าอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ ต้องประสานงาน
กบักรงุเทพมหานคร ส่วนสายสม่ีวงอยูใ่นเขต
นนทบรุต้ีองประสานงานกบัจงัหวดันนทบรุี
และกรมทางหลวง ซึ่งอาจมีปัญหาในด้าน
การประสานงานบ้าง รวมทั้งอาจมีปัญหา
การทับซ้อนของโครงการ ต้องร่วมกันแก้
ปัญหาท�าให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้าง รวม
ทั้งค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นก็มี
ความจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่เอกชนซึ่งต้องใช้
การเวนคืน และการเวนคืนนี่แหละครับคือ
ปัญหาใหญ่ของโครงการ โดยหลักแล้วเรา
จะพยายามออกแบบเส้นทางให้อยู่ตาม
แนวถนนสาธารณะ และจะหลีกเลี่ยงการ
วางแนวเส้นทางในพื้นที่ของประชาชนที่
อยู่อาศัย โดยจะเวนคืนพื้นที่เท่าที่จ�าเป็น
เท่านัน้ ในขณะนีเ้ราก�าลงัก่อสร้างโครงการ
สายสีม่วงและสายสีน�้าเงิน เราได้รับเรื่อง
ร้องเรยีนจากประชาชนทัง้จากผูท้ีถ่กูเวนคนื
และไม่ได้ถกูเวนคนืแต่ได้รบัผลกระทบจาก
โครงการ เช่น ขอให้ไม่เวนคืนโดยให้ย้าย
ไปที่อื่นหรือไปเวนคืนที่อื่นแทน หรือขอให้
ย้ายต�าแหน่งโครงสร้างจ�าพวกเสา ทางขึ้น
ลง เพราะบดบังหน้าบ้าน  เป็นต้น ซึ่งเราก็
ต้องพยายามลดผลกระทบให้มากที่สุด ถ้า
ปรับแบบได้ก็ท�า แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องอธิบาย
ท�าความเข้าใจกัน แต่ในบางกรณีตกลงกนั
ไม่ได้ถึงขั้นฟ้องร้องศาลก็มี

ผมขอเสรมิเป็นข้อเทจ็จรงิว่าความส�าเรจ็
ของระบบรถไฟฟ้าซึ่งก็คือประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้บรกิารรถไฟฟ้าเป็นหลกันัน้ขึน้อยูก่บั 
2 ปัจจัยหลักคือ หนึ่งเรื่องค่าใช้จ่าย (Cost) 
หรอืค่าโดยสาร ซึง่ต้องอยูใ่นระดบัทีค่นส่วน
ใหญ่สามารถรบัได้ โดยเฉพาะคนหาเช้ากนิ
ค�า่ต้องรบัได้ เพราะถ้าเขาไม่ไหวกต้็องไปขึน้
รถเมล์ทีถ่กูกว่าแทน สองเรือ่งความสะดวก
สบาย (Comfortable) ในการใช้บริการ คือ
การมีโครงข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ และอีกประเด็นคือการจัดให้มี
พื้นที่ จอดรถยนต์ของผู้โดยสารหรือที่เรียก
ว่า Park and Ride เพราะคนส่วนใหญ่จะขบั
รถออกจากบ้านมา ถ้าม ีPark and Ride ใน
ต�าแหน่งทีเ่หมาะสม ผูโ้ดยสารจะมาแวะจอด
รถแล้วขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปได้ ซึ่งในโครงการ
แรกเราได้เตรียมไว้ 1 จุด ที่ลาดพร้าว ส่วน
สายสม่ีวงทีเ่ราก�าลงัสร้าง ได้จดัเตรยีมพืน้ที่

“ผลงานที่ถือว่าเป็นที่
ประจักษ์คือ รถไฟฟ้าใต้ดิน
สายแรกของประเทศ 
ซึ่งผมภูมิใจมาก เพราะแรก
เริ่มเราเป็นเพียง
องค์กรเล็กๆ”

งบประมาณในการก่อสร้างงานโยธาส�าหรับ
ระบบรถไฟฟ้ากิโลเมตรละเท่าไหร่ครับ 

ถ้าเป็นเส้นทางยกระดบัตกอยูท่ีป่ระมาณพนัล้าน
บาทต่อกโิลเมตร แต่ถ้าเป็นเส้นทางใต้ดนิกจ็ะมากกว่า
อยู่ที่ประมาณ 2.5-3 เท่าของเส้นทางยกระดับครับ
ตวัรถไฟฟ้าเราเลอืกเทคโนโลยญีีปุ่น่หรอืยโุรปครบั 

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมาพอสมควร ปัจจุบันที่ 
รฟม. ท�าเราถือว่าค่อนข้างเปิดนะครับ แต่พยายาม
จะคดิให้มนัเป็นหลายๆ ลกัษณะโดยทีใ่ห้มคีณุภาพ
สงู ยกตวัอย่างเช่น ระบบตวัรถส่วนใหญ่มมีาตรฐาน
ทีด่อียูแ่ล้ว แต่สิง่หนึง่ทีส่�าคญัทีจ่ะเอามาควบคมุ เช่น 
ระบบความปลอดภยั ตวัรถต้องใชว้สัดอุปุกรณท์ีไ่ม่
ติดไฟ ซึ่งล้วนมีผลต่อราคา ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่ใช้อยู่
ในสายต่างๆ เป็นเทคโนโลยขีองยโุรป แต่ปัจจบุนัเริม่
มกีารใช้ตวัรถของแหล่งอืน่ๆ ด้วย เช่น ตอนนีบ้ทีเีอส
เริม่หาระบบตวัรถไฟฟ้าของจนีมาทดแทนตวัเก่าแล้ว 
และได้น�ามาวิ่งให้บริการในเส้นทางสายสีลมแล้ว
การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าเป็นเรือ่งกระทบกบัคน
หลายกลุม่ มปัีญหาความขดัแย้งเกดิขึน้ไหมครบั

โครงการรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่
สาธารณะ เช่นพื้นที่ถนน หรือทางเท้า ซึ่งตรงนี้เรา
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ส�าหรับ Park and Ride ไว้ 4 แห่งตามแนวเส้นทาง เช่นที่ปลายเส้น
ทางทีบ่รเิวณคลองบางไผ่ ซึง่ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีบ่างใหญ่จะมี
ความสะดวกในการน�ารถมาจอดและใช้รถไฟฟ้าสายสม่ีวงเดนิทางเข้า
เมืองมากยิ่งขึ้น ส่วนในกรณีสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ก็ได้จัดเตรียม 
Park and Ride ที่ปลายเส้นทางเช่นกัน หลักการก็คือการดักรถไม่ให้
เข้าเมือง ส�าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ระบบการเดินทางเสริม 
(Feeder System) ที่จะท�าหน้าที่รับส่งต่อผู้โดยสารจากระบบรถไฟฟ้า
ก็ต้องมีการพัฒนาพร้อมกันไปด้วย ระบบที่ท�าหน้าที่นี้ในปัจจุบันก็คือ 
รถสาธารณะ รถตู้เอกชน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นอกนั้นก็จะเป็นเรื่อง
ของการจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้โดยสารในขณะ
ใช้บริการ เช่น การจัดให้มีสินค้าและบริการภายในสถานี เป็นต้น และ
ประการสุดท้ายแต่มีความส�าคัญมากที่สุด คือ ระบบค่าโดยสารร่วม 
(Common Fair)  คือตั๋วใบเดียวใช้ระบบขนส่งสาธารณะใดก็ได้และ
มโีครงสร้างราคาค่าโดยสารทีเ่ป็นธรรม ซึง่สามารถต่อยอดให้เป็นบตัร
อจัฉรยิะ (Smart Card)  ทีส่ามารถใช้จบัจ่ายใช้สอยซือ้สนิค้าและบรกิาร
อย่างอื่นได้ด้วย เช่น บัตร Octopus ของฮ่องกง ซึ่งขณะนี้ทางภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องก�าลังพยายามด�าเนินการอยู่ แต่เรื่องนี้ไม่ง่ายคิดว่าคงต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
นอกจากการลงทนุสร้างระบบรถไฟฟ้าทีก่รงุเทพฯ แล้ว ได้มกีาร
พูดถึงจังหวัดอื่นบ้างไหมครับ

ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียด ที่
ทราบมาเคยมีการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ การที่จะคิดว่าที่ไหนจะ
เหมาะที่จะมีระบบรถไฟฟ้าหรือไม่ ต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า ถึงจุดที่
จ�าเป็นต้องมีรถไฟฟ้าใช้แล้วหรือยัง เช่น เชียงใหม่บอกว่าตอนนี้รถติด
มาก ถามว่าปัจจบุนัเชยีงใหม่มรีะบบขนส่งสาธารณะอะไรบ้างนอกจาก
รถสองแถวหรอืรถแดง ซึง่ความจรงิแล้วรถเมล์มปีระสทิธภิาพมากกว่า
เพราะสามารถขนคนได้ทลีะมากๆ แต่กลายเป็นว่าไมเ่ป็นที่นิยมใช้ รถ
แดง 1 คันขนผู้โดยสาร 1 คนนี่รถมันก็ติดแน่นอน ในทางวิชาการแล้ว
ถ้ามคีวามต้องการในการเดนิทางมากกว่า 2 ล้านเทีย่วต่อวนัขึน้ไป กน่็า
ทีจ่ะคดิถงึระบบรถไฟฟา้ไดแ้ล้ว ซึง่อาจจะเริม่ต้นเป็นระบบเบา (Light 
Rail) ก็ได้ ปัจจุบันที่ใช้ในกรุงเทพจะเรียกว่าระบบหนัก (Heavy Rail) 
คือระบบซึ่งมีความสามารถในการขนคนที่สูง เช่น 40,000 คน/ชั่วโมง/
ทิศทาง นอกจากนั้นต้องดูข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพด้วย เชียงใหม่
เป็นเมืองประวัติศาสตร์มีสถานที่ส�าคัญเยอะ การจะไปสร้างระบบยก
ระดับหรือลอยฟ้า อาจจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ ส่วน
ระบบใต้ดินต้องมาคิดว่าความเสี่ยงต่างๆ มีอะไรบ้าง เช่น เชียงใหม่
อยู่ในโซนแผ่นดินไหว เรื่องความปลอดภัยจะเตรียมการอย่างไร  ถือ
เป็นส่วนที่น�าต้องมาพิจารณาร่วมกับประเด็นอื่นๆ ด้วย และที่ส�าคัญ
คือค่าลงทุนโดยต้องศึกษาด้วยว่าโครงการมีผลตอบแทนการคุ้มค่า
ต่อการลงทุนหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
ความภาคภูมิใจ ความประทับใจของพี่พีระยุทธ ส�าหรับที่ รฟม. 
คืออะไรครับ

ผลงานทีถ่อืว่าเป็นทีป่ระจกัษ์คอืรถไฟฟ้าใต้ดนิสายแรกของประเทศ
ระยะทาง 20 กโิลเมตร ซึง่ผมภมูใิจมาก เพราะแรกเริม่เราเป็นเพยีงองค์
กรเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการนี้ ที่มีค่าลงทุน
โครงการทั้งหมดเกือบแสนล้านบาท โดยเริ่มต้นตั้งแต่ออกแบบ และ
เริ่มก่อสร้างปลายปี 2539 เป็นการก่อสร้างในเขตพื้นที่เมืองที่มีผลกระ

ทบต่อประชาชนและการจราจรค่อนข้างมาก  รวมทัง้ปัญหาการเวนคนื
ที่ดิน ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ซึ่งเราก็ได้ฟันฝ่า
อุปสรรคปัญหาต่างๆ จนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2545 และใช้เวลาอีก 
2 ปีในการทดสอบการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
เดนิรถ และสดุท้ายสามารถเปิดเดนิรถต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  และเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนารถได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิมาทรงเปิดการเดนิรถและได้ทรงมาประทบันัง่รถไฟฟ้า
ด้วย ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง
ย้อนกลบัมาเรือ่งสมยัเรยีนทีค่ณะฯ พีพ่รีะยทุธเป็นคนแบบไหนครบั

ผมค่อนข้างสนุกสนานเฮฮานะ สมัยนั้นใครที่ไปเรียนเชียงใหม่ มัน
จะหลุดจากกรอบของที่ต้องอยู่ภายในบ้าน เป็นประสบการณ์อีกแบบ
หนึ่ง ในปีแรกผมปรับตัวไม่ค่อยได้เหมือนกัน มีผลกระทบกับการเรียน
บ้าง แต่พอหลงัๆ เข้าใจว่าหน้าทีข่องเรา คอืมาเรยีนต้องปรบัปรงุตวัขึน้
มาใหม่แล้วก็สู้ให้เต็มที่
ถ้าน้องๆ รุ่นใหม่ได้รับทราบเรื่องราวในวันนี้ คงมีแรงบันดาล
ใจที่จะท�างานใหญ่ๆ กันบ้าง ในส่วนตัวแล้ว พี่พีระยุทธมีบุคคล
แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตไหมครับ 

ถ้าถามว่าผมประทบัใจใครสกัคนหรอืเปล่า ผมเป็นคนชอบฟังเพลง 
โดยเฉพาะคลาสสกิ ได้มโีอกาสศกึษาประวตัขิองคตีกวทีีส่�าคญัคนหนึง่
คอื บโีธเฟน เป็นเรือ่งของคนทีไ่ม่ย่อท้อ สูช้วีติ ส่วนหนึง่ในชวีติของท่าน
อาจไม่ดีนัก แต่ส่วนที่ดีที่น่าจะน�ามาเป็นตัวอย่าง คือ เขาไม่ย่อท้อต่อ
ชีวิต เขาเป็นคนหูหนวก หูพิการ แต่เขาสามารถแต่งเพลงระดับโลก
ได้ ผมคดิถงึประเดน็นีแ้ล้วผมยงัคดิไม่ออกเลยว่าเขาท�าได้อย่างไร คอื 
เขาแต่งเพลงในหัวเขา ทั้งๆ ที่ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเสียงมันจะออก
มาเป็นยังไง และเพลงนั้นยังถือได้ว่าเป็นสุดยอดของโลกปัจจุบันและ
อนาคตด้วย เพราะฉะนั้นผมชื่นชมบีโธเฟนอย่างมาก
ถ้าเราตั้งเป้าหมายอยากมีโอกาสเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็น 
Engineers on Top บ้าง ต้องท�าอย่างไรครับ

ล�าดบัแรกต้องมคีวามตัง้ใจ ท�าในสิง่ทีค่ณุรบัผดิชอบให้ดทีีส่ดุก่อน 
ล�าดบัทีส่องคอื ต้องมกีารพฒันาตวัเองอย่างเป็นล�าดบั ในระหว่างทีเ่รา
ท�างานไปก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ
ฝากส�าหรับวิศวกรอย่างพวกเราคือ ฝึกฝนในด้านงานเอกสาร เพราะ
ว่าไม่ว่าจะท�าอะไร ผลงานจะถูกอ้างถึงโดยทางเอกสาร และจะต้อง
มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การ
ท�าความเข้าใจอะไรต่างๆ บางทีคนอื่นเค้าไม่ค่อยเข้าใจกับเรา ถ้าไม่
เข้าใจงานก็ไม่เดิน และสุดท้ายต้องมีความสามารถในการน�าเสนอที่
ด ีต้องสามารถน�าเสนอความคดิได้ โดยเฉพาะให้เจ้านายรบัรูร้บัทราบ
ว่า เราคิดและจะท�างานอย่างไร อย่างที่ รฟม. การที่จะพิจารณาว่าจะ
เลื่อนขั้นให้ใครสักคน จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน



WWW.ENGINEERCMU.OR.TH ช้างเหล็กสัมพันธ์ /31

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555

COVER
STORY

ชาญวิจักขณ์  แก้วประภา 
(รุ่น 27)

ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท ปันนาดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอน คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามันเอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

คุณคงเคยได้ยินมาบ้างนะครับที่เค้าว่ากันว่า 
30 คืออายุที่เริ่มต้นชีวิตท�างานจริงๆ อาจจะ
ด้วยจากประสบการณ์ที่สั่งสม ความพร้อมของ
ชีวิตครอบครัว ความรับผิดชอบที่มีอยู่พอตัว 
30 จึงเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จะมีซักกี่คนหล่ะครับ
ที่พอ 30 แล้วจะมีพร้อมไปซะทุกอย่าง มีทั้ง
บริษัทที่มั่นคง ชื่อเสียง เงินตรา และไฟที่ลุกโชน 
แม้บางคนอาจจะได้รับมรดกทางธุรกิจมาจาก
ครอบครัว โดยไม่ต้องมีการนับหนึ่งเหมือนคน
อื่นๆ แต่ 1 ใน Engineers on Top ของเรา
นั้นเค้าประสบความส�าเร็จด้วยความสามารถ 
และโอกาสล้วนๆ ในวัย 30 ต้นๆ พี่แป๊ก ชาญ
วิจักขณ์ แก้วประภา Gear 27 เป็นถึงระดับ
ผู้ก่อตั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่ดังที่สุด และ
เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในเชียงใหม่ในตอนนี้

ตอนนี้พี่แป๊กท�าอะไรอยู่บ้างครับ ช่วยเล่าให้
ฟังหน่อย

ตอนนี้พี่ก็ท�าคอนโดมิเนียมปันนาอยู่ครับ 
ด้วยต�าแหน่งเองก็เป็นผู้อ�านวยการโครงการ 
บริษัท ปันนาดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด กับกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอน คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด นอกจากนี้พี่ยังเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่ง
แวดล้อมและพลังงานอีกบริษัทนึงครับ ชื่อบริษัท 
อนัดามนัเอนไวรอนเมนทอล คอนซลัแตนท์ จ�ากดั 
ต�าแหน่งก็กรรมการผู้จัดการครับ
แล้วเป็นไงมาไงพี่ถึงมาท�าคอนโดฯ ปันนาได้ 
ทั้งๆ ที่พี่เองอายุก็เพิ่ง 30 ต้นๆ เองครับ

มันเริ่มต้นจากการที่พี่ไปเปิดบริษัทด้าน
สิง่แวดล้อมทีภ่เูกต็ตอนปี 45 ครบั กเ็ริม่จากการจดั
ท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ปีๆ 
นงึกท็�าได้ซกั 4 – 5 โครงการนีแ่หละครบั แต่พอเอา
เข้าจริงๆ ผู้ว่าจ้างเองต้องการอะไรก็ขอมาทางเรา
หมด บางรายต้องการคนออกแบบ ผู้รับเหมา คน
ควบคมุงาน เรากจ็ดัหาให้ มนักเ็ลยเป็นทีม่าให้เรา

ได้ไปร่วมงานกบัหลายๆ บรษิทัในเวลาต่อมา บางรายเข้าไปร่วมด�าเนนิการ วเิคราะห์โครงการ 
เป็นที่ปรึกษา ยิ่งตอนนั้นภูเก็ตงานเยอะมากเลยครับ เยอะจนขนาดที่ว่ามีงานถึง 15 – 20 
โครงการต่อเดอืนในช่วงนัน้ (โอโห) กถ็อืเป็นโอกาสทีด่คีรบัทีไ่ด้ท�าหลายๆ อย่าง พอหลงัจาก
นั้นปี 49 ได้มาเจอมาพุดคุยกับเพื่อนเก่าสมัย ม.ปลายที่ปรินส์ฯ (คุณปิยะพงศ์) ตอนนั้นพี่
เองมองว่าอะไรๆ มันก็น่าจะพร้อมแล้ว ก็เลยตัดสินใจเริ่มท�าโครงการปันนาเรสซิเดนซ์ 1 
แอท นิมมานกันเลย จากนั้นก็มี 2 3 4 5 ตามๆ กันมาครับ
แล้วท�าไมพี่ถึงมองที่เชียงใหม่ไว้ล่ะครับ แทนที่จะเป็นที่ภูเก็ต

พี่ว่าตอนนั้นการแข่งขันในเชียงใหม่ยังไม่สูงมากครับ แล้วใจก็อยากกลับมาสร้างทีม
ให้แข็งแรงที่นี่ด้วย ตอนนั้นก็พยายามท�าทีมให้มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งถ้าพร้อมพี่ก็มี
ความหวังว่าเราก็คงแข่งกับคนอื่นเค้าได้ โชคดีที่เราได้รับการตอบรับที่ดี ปัจจุบันปันนา 5 
หน้ามช. ขายเกือบหมดแล้ว
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พี่เองวาง Concept ของปันนาไว้ยังไงครับ
ส�าหรับเรา ปันนา แปลว่า เมือง ชุมชน สิ่งที่พี่ท�าอยู่คือสร้างเมือง 

ซึ่งคงไม่ใช่แค่ที่พักหรืออาคาร เมืองในความหมายของพี่ คือ คน 
สิ่งปลูกสร้าง สังคม ความสะดวกสบาย ที่อยู่รวมกันอย่างลงตัว เป็น
เมอืงเลก็ๆ ของเชยีงใหม่ แต่อยากให้เมอืงเลก็ๆ นัน้เป็นเมอืงทีม่คีณุค่า 
หลักการของเราง่ายๆ เลย คือ ท�าเลดี คุณภาพดี มีคุณค่าในอนาคต 
เราสร้างสิ่งที่ดีโดยไม่เอาเปรียบคนซื้อ ถ้าเขาศึกษาเปรียบเทียบมาดี
เค้าจะเห็น นอกจากท�าเลแล้ว ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าส�าหรับผู้อยู่อาศัย ยิ่งนาน ยิ่งมีคุณค่า
ที่พี่แป๊กท�าได้ถึงขนาดนี้ พี่ใช้ความสามารถทางด้านไหนเป็น
พิเศษครับ

ถามว่าต้องใช้อะไร คือต้องใช้ทุกอย่างเพื่อให้มีโอกาส และจะมี
โอกาสได้ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอที่จะรับโอกาส ไม่ใช่เก่ง 
ไม่ใช่เฮง ไม่ใช่วาสนา ไม่ใช่ความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว พอ
เราพร้อมเราจะมีทางเลือก (โอกาสมาก) เมื่อมีมากเราก็เลือกทางที่ดี
ที่เหมาะสมกับเราตามสถานการณ์ ณ ตอนนั้นครับ
กบังานใหญ่ๆ แบบนี ้ในฐานะผูบ้รหิารอะไรทีจ่ดัการยากทีส่ดุครบั

การบรหิารคนเป็นการบรหิารทีย่ากสดุนะพีว่่า ส่วนทีม่ปัีญหามกัเกดิ
จากคนทั้งนั้น ถามว่ายากไหม ต้องท�าอย่างไร ต้องตอบว่าใช้ Sense 
หรอืจากประสบการณ์ล้วนๆ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีไ่ม่ได้เรยีนมาเลยจรงิๆ แต่
เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ก่อน เริ่มจาก 1 บริษัท มีพนักงานจาก 1 – 2 คน 
ท�าไปเรื่อยๆ จนตอนนี้มี 4 – 5 บริษัท มีพนักงานแต่ละบริษัทหลายสิบ
คน ซึง่สดุท้ายแล้วเรือ่งการบรหิารคนเรากต้็องจดัการให้เป็น มนัหนไีม่
พ้นหรอกครบั แรกๆ กท็�าเท่าทีเ่ราจะจดัการได้ไปก่อน ค่อยๆ สร้างระบบ
กันไป ทุกๆ อย่างไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ 
มี ค่อยๆ สะสม ถึงเวลาแล้วเราก็จะสามารถรักษามันไว้ให้ยั่งยืนได้
พี่แป๊กพอจะมีเทคนิคการบริหารคนแนะน�าให้บ้างมั้ยครับ

จริงๆ แล้วเราไม่ต้องดูแลและควบคุมอะไรมาก แค่ปล่อยให้แต่ละ
คนท�าหน้าทีข่องตวัเอง เราต้องให้เกยีรตแิละจดักรอบขอบเขตให้แต่ละ
คนท�าหน้าทีข่องตวัเองให้ด ีให้เหมาะสม และสร้างการท�างานทีเ่ป็นทมี
ให้กับทุกๆ คน ถึงจะราบรื่นครับ
เป็นถงึระดบัผูบ้รหิารแบบนีแ้ล้วพีม่วีธิกีารแบ่งเวลายงัไงบ้างครบั

จริงๆ พีแ่บง่เปน็ 3 ส่วนนะ ทีจ่ะต้องท�าให้สมดุล คอื งาน ครอบครัว 
และตวัเอง เรือ่งของเวลาเราอาจจะจดัสรรให้ไม่เท่ากนั แต่ต้องจดัให้ทัง้ 
3 ส่วนสมดุลให้ได้ สมดุลคือ ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งจนทุกอย่างมี
ปัญหา เรื่องนี้คนเข้าใจเยอะ แต่ท�าให้ได้จริงหน่ะยาก 
คิดการใหญ่แบบนี้ พี่คงต้องมีเรื่องของความเสี่ยงในการตัดสิน
ใจในการท�าธุรกิจ พี่พอจะมีบ้างมั้ยครับ

เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีเรื่องราวที่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับ เพราะส่วน
มากสิ่งที่เราไม่แน่ใจ เราก็จะต้องรวบรวมข้อมูลให้มาก รับฟังให้มาก 
และตัดสินใจอย่างมีตรรกะ เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆ ต้องมีข้อมูล 
มีเหตุปัจจัย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เพราะฉะนั้นค�าตอบที่มีก็ควรที่จะ
เป็นค�าตอบเดียวเสมอครับ

ผมไม่เชื่อหรอกว่าพี่จะไม่มีอุปสรรคเลย 
ถ้าจะให้หนกัใจ พีค่งหนกัใจกบัอปุสรรคทีเ่ราควบคมุไม่ได้ อย่างเช่น 

ภาวะของโลกทีม่นัเปลีย่นแปลงตลอด การเมอืง เศรษฐกจิโลก เราต้อง
คดิให้มาก ถ้าเราเจอภาวะทีเ่ลวร้ายทีส่ดุแล้วเรายงัผ่านไปได้กถ็อืว่าโอเค
แล้วพี่มีวิธีจัดการกับความเครียดในการท�างานยังไงบ้างครับ

พี่เองใช้ชีวิตไม่ค่อยเครียดนะ ถ้าเราเข้าใจชีวิต เข้าใจกฎธรรมชาติ
ว่ามนัเปลีย่นแปลงได้เสมอ กไ็ม่ควรจะไปยดึตดิ ยิง่ถ้าไปยดึตดิเท่าไหร่
มนักย็ิง่วุน่วาย คอืยงัไงเรากย็งัต้องท�าหน้าทีต่รงนีอ้ยูใ่ช่ไหม ถ้ารูส้กึว่า
เครียดอยู่ก็เปลี่ยนเรื่องหาอย่างอื่นท�าซะ ท�าเรื่องที่เราชอบหน่ะ
พี่มีปรัชญาอะไรในการท�างานครับ

พีใ่ช้ปรชัญา “ฉลาดแกล้งโง่” คอืเป็นคนโง่ผูน่้ารกัทีม่แีต่คนให้โอกาส 
ให้อภยั เข้าใจ และร่วมมอื ไม่ได้ใช้ความฉลาดในการเชอืดเฉอืนทิม่แทง 
เอาชนะโดยเปล่าประโยชน์ ทุกวันนี้พี่เลยไม่เคยสูงและหนาว แต่กลับ
ธรรมดาและอบอุ่นมากกว่าครับ
Hero ในดวงใจของพี่คือใครครับ

อืม...ไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งหรอกครับ จะเรียกว่ามีหลายหลาย
เทพเจ้าก็ได้ แต่ละคนมีดีมีเสียกันคนละด้านเสมอ ให้เอามาใช้อย่าง
สมเหตุสมผลตามสถานการณ์มากกว่า ถ้าเรื่องเป้าหมายการใช้ชีวิต
สงบเย็น พี่ให้พระพุทธเจ้าเป็น Hero

“ทุกๆ อย่างไม่
สามารถสร้างได้
ภายในวันเดียว 
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ มี 
ค่อยๆ สะสม 
ถึงเวลาแล้วเราก็จะ
สามารถรักษามันไว้ให้
ยั่งยืนได้”
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พีม่คีวามคิดเหน็ยงัไงกบัค�าว่า “งานหนกัไม่เคยฆ่าใคร” บ้างครบั
งานหนกัไม่เคยฆ่าใครจรงิๆ มแีต่คนไม่เข้าใจเทีย่วไปแบกเรือ่งราว

ให้มันหนักใจ และฆ่าตัวเองมากกว่า งานไม่เคยหนัก เป็นก็แคง่าน แต่
ใจคนที่ท�าให้มันหนักต่างหาก ใช่มั้ยครับ
มาถึงตรงนี้พี่ว่าพี่ถึงจุดสูงสุดของตัวเองรึยังครับ

สูงสุดเหรอ พี่ว่าพี่ยังเพิ่งเริ่มต้นเองนะ ถ้าดูจากปันนา เราก็เพิ่งเด็ก 
5 ขวบเอง คนอื่นจะมองยังไงพี่ไม่รู้ แต่ตอนนี้เราเองก็ยังต้องพัฒนาตัว
เองต่อ ต้องท�าอะไรอกีหลายอย่างไปพร้อมกบัทมีงานและทมีทีป่รกึษา 
สร้างทมีให้เราแขง็แรงขึน้ ตอนนีก้ก็�าลงัพฒันาทมีคอนสตรคัชัน่ให้เป็น
อีกขาหนึ่งที่ดูแลตัวเองได้ อาจจะมีที่โรงงานไฟฟ้าเป็นอีกขาที่มั่นคง 
ผมกับคุณปิยะพงศ์เราเหมือนกันตรงที่จริงๆ แล้วเราไม่เอาอะไรมาก 
แต่เราอยากสร้างความมั่นคงให้ทีม ให้คนที่มาช่วยหรือที่เกี่ยวข้องกับ
งานให้อยู่ได้ และมีความสุขระดับนึงครับ
สุดท้ายแล้วพี่อยากจะฝากอะไรให้กับวิศวกรรุ่นหลังๆ ที่อยาก
จะประสบความส�าเร็จเหมือนพี่บ้างครับ

ที่อยากจะฝากคือเรื่องของโอกาส มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะ 
แต่มันต้องสร้าง ต้องเรียนรู้ ต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ต้องสะสมทุกๆ 
เรือ่งไว้ในตวัคณุ เพิม่ความมัน่ใจให้กบัตวัเองเข้าไว้ เมือ่พร้อมแล้วคณุ
ก็จะมีโอกาสที่มากกว่าคนอื่นครับ 
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34

ON DUTY

จบวิศวฯ มช. มาแล้วท�าอะไร? ส่วนใหญ่ก็
ไปเป็นวิศวกรหลากหลายแขนงตามที่
เรียนมานั่นแหละ แต่มีอาชีพนึงที่เรามั่นใจ
ว่ามีมากพอที่จะเป็นอันดับรองลงมาได้
เลย อาชีพที่เราว่าก็คืออาจารย์นั่นเอง 
ครูผู้สอนนักศึกษาเพื่อที่จะมาเป็นวิศวกร
อีกที อาชีพนี้คนที่จะมาเป็นได้ เราคิดว่า
ต้องหัวดี และรักการเรียนเป็นที่สุดเพราะ
สมัยนี้กว่าจะได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยก็ต้องเรียนเพิ่มอีกตั้ง 2 ใบ 
แค่ใบเดียวก็จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับ

ฉบบันี ้On Duty เราจะพาท่านไปเจาะลกึการท�างานของคนทีท่�างาน
เป็นพ่อพมิพ์และแม่พมิพ์ของชาต ิขอพาท่านไปทีม่หาวทิยาลยันเรศวร 
เมอืงพษิณโุลก ทีแ่ห่งนีม้ลีกูหม้อวศิวฯ มช. อยูพ่อประมาณ แต่ทีน่่าสนใจ
กว่านัน้เหน็จะเป็นการทีน่กัศกึษาเก่าของเราท่านหนึง่ได้เป็นคนใหญ่คน
โตถึงระดบัคณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ซะด้วยส ิน่าสนใจใช่มัย้ครบั...

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี หรือ อาจารย์จิ๊บ คือคนที่เรากล่าวถึง 
อาจารย์เองเป็นนกัศกึษาเก่าวศิวฯ รุน่ที ่10 ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “อาจารย์เอง เคยท�างาน
อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา 10 ปี ก่อนจะมาท�างานเป็น
อาจารย์ทีน่ีต่อนปี 2538 ตอนนัน้มคีวามจ�าเป็นต้องย้ายตามครอบครวั
มาท�างานอยู่ที่นี่ แต่งานที่เราเคยท�าอยู่ที่่เดิมเป็นเชิงวิชาการที่เราคุ้น
เคยมากกว่า แล้วเขาก็เพิ่งเปิดมหาวิทยาลัยใหม่พอดี ก็เลยลองมาส
มัครดูค่ะ” อ.จิ๊บพูดถึงที่มาที่ไปคร่าวๆ 

“ส่วนมากงานหลักๆ ของผู้บริหารไม่ว่าที่ไหนก็คงเหมือนกัน คือ 
หนีไม่พ้นการประชุม ทั้งในระดับคณะ ระดับในมหาวิทยาลัย และ
ระดับนอกมหาวิทยาลัย อันนี้น่าจะกินเวลาไปประมาณครึ่งหนึ่งของ
การท�างานแล้ว ส่วนใหญ่หมดไปกับการประชุมค่ะ  ที่เหลือบางส่วน
ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน ตอนนี้อาจารย์เองก็สอนอยู่ทั้ง ตรี 
โท เอก แต่ ป.ตรีเองก็จะเหลือแค่วิชาเดียวแล้ว คือ Fluid Machanic 
แล้วก็จะมีเรื่องของการติดตามงานค่ะ” อ.จิ๊บบอกถึงงานในแต่ละวัน
ของเธอ ซึ่งการประชุมคงเป็นงานหลักของผู้บริหารจริงๆ

วิศวกรผู้สร้าง(วิศวกร) 
เรื่อง: Jimmy & CheeZii
ภาพ: Snoopdog~Z

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
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Who’re here?
อ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห รุ่น 19
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและที่ปรึกษา
สภาวิศวกร จังหวัดพิษณุโลก
1) “...เกณฑ์ในการทีจ่ะสร้างให้นกัศกึษาเป็นวศิวกรทีด่ไีด้ คอือย่าให้
เขามทีฐิ ิให้เขาคดิบวก มจีดุเริม่ในทางบวกแล้วกพ็ยายามทีจ่ะท�าใน
สิ่งนั้น แค่นี้ก็พอแล้ว และเขาต้องมีความรู้หรือมีความสามารถที่จะ
คิดเองจึงจะพัฒนาต่อได้...”
2) “...ผมเองเชื่อว่าเราชาววิศวฯ มช. จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองใน
การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น การรับรู้ในส่วนของคนอื่น อย่างเช่น 
เค้ามีความต้องการยังไง พวกเราจะปรับตัวได้ดี จากที่เรามองตัว
เราเองนะเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเก่ง หรือดี
เลิศกว่าคนอื่นนะ เพียงแต่ว่าเราจะมีลักษณะเฉพาะของพวกเราอยู่ 
เป็นลักษณะของเชียงใหม่...”

ผศ.ดร. สรัณกร เหมะวิบูลย์ รุ่น 20 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1) “…ทุกวันนี้ไม่รู้ท�าไมเวลามันหมดไปเร็วจังนะ (หัวเราะ) แต่โดย
หลักในช่วงนี้จะเป็นการประกันคุณภาพระดับภาควิชา คือคุยเรื่อง
ประกันฯ บ้าง เรื่องงานวิจัยบ้าง ซึ่งในคณะก็จะมีหลายๆ โครงการ
ที่เราท�าอยู่ และที่ด�าเนินการไปแล้วและเป็นโครงการใหญ่ก็คือ 
การท�าหน่วยวจิยั เราอยากจะให้อาจารย์ทีม่ศีกัยภาพมารวมกลุม่กนั 
ท�าเป็นหน่วยวิจัยที่มีประสิทธิภาพครับ...”

อ.ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รุ่น 21
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1) “...ผมว่าวิศวฯ มช.ของเราความเป็นพี่เป็นน้องกันค่อนข้าง
เหนียวแน่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่น เท่าที่รู้สึกนะ อย่างพวกเราเป็น
อาจารย์แม้ว่าจะมาจากคนละรุ่นกัน เราก็คุยกันรู้เรื่อง เวลามีปัญหา
อะไรเราก็สามารถเคลียร์กันได้ โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุม...”
2) “...เด็กรุ่นใหม่เขาจะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี อยากให้เขา
รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็น ให้ถูกต้องแล้วเขาจะได้เปรียบ...”

อ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รุ่น 22
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1) “...วศิวกรกเ็หมอืนเป็นตวัขบัเคลือ่นกลไกตวันงึครบั อย่างวศิวกรใน
แง่ของ IE ถ้าหากในอตุสาหกรรมมนัมปัีญหาอะไรบางอย่าง เรากเ็ป็น
ตัวจักรส�าคัญที่ขับเคลื่อนให้งานเดิน สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถ
ที่จะไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของตัวเองได้...”
2) “...เวลาสอนผมเองจะแทรกข้อคิดอยู่เสมอ จะบอกเด็กว่าในการ
แก้ปัญหาให้คุณโยงกลับไปที่หลักของพระพุทธศาสนา อย่างเช่น 
อริยสัจ 4 ให้เค้าพยายามหาต้นตอของปัญหาครับ และอย่างวิชา 
software เราก็จะหัดให้เค้าค�านวณมือก่อน เพราะถ้าเค้าใช้ไม่เป็น 
หากที่อื่นไม่มี software รองรับเค้าก็จะท�างานไม่ได้ ดังนั้นตัวเด็ก
เองต้องแน่นในเรื่องทฤษฎีและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้...”

หลังจากที่เราคุ้นเคยกันดีแล้ว ด้วยความที่เราใคร่รู้ เราจึงถามลึก
ลงไปถึงความแตกต่างของวิศวฯ จาก ม.นเรศวรกับที่อื่นๆ “คือจริงๆ 
ม.นเรศวรมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่นะคะ เป็นอัตลักษณ์ของ
นิสิตเลย คือต้องเป็นคนเก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่ง
พิชิตปัญหา มี 5 อย่าง เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ลูกศิษย์ของเราจบ
มาแล้วเป็นแบบนั้น บวกกับมีความสามารถในระดับที่เป็นสากล นั่น
ก็คือ ความสามารถในเชิงของภาษา และการใช้ IT นะคะ แต่ค�าว่าเก่ง
นี่ไม่ได้แปลว่า Excellence นะ เก่งหมายถึงต้องมีความเหมาะสมใน
สถานการณ์ทีเ่ค้าก�าลงัเผชญิอยู ่ซึง่ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะต้องยอด
เยี่ยมอะไรแบบนั้น เค้าต้องสามารถ ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ 
นั่นคือค�าว่าเก่งในความหมายของอาจารย์ค่ะ”

“วิศวกรคือผู้สร้าง” เราถูกหลอมมาแบบนั้นนะ และทุกวันนี้ เรา
ก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ เราคือผู้สร้าง เราสร้างสิ่งที่สังคมต้องการ นั่นคือ
วิศวกรที่ดี ซึ่งวิศวกรนั้นในการที่เราจะท�าให้เค้าเป็นคนดี เราต้องให้
เค้ารู้จักเป็นผู้ให้ สอนให้เค้ารู้จักความมีเมตตา หลักของพรหมวิหาร 4 
นัน่เอง ถ้าทกุคนมคีณุสมบตันิีใ้นการประกอบอาชพีการงานใดๆ ตัง้อยู่
ในอทิธบิาท 4 วศิวกรของเรากจ็ะพฒันาประเทศไปในทางทีด่ไีด้ค่ะ” นัน่
คือปณิธานอันแน่วแน่ในการท�างานของ อ.จิ๊บ ที่เธอเองอยากจะมอบ
ให้กับนักศึกษาภายใต้การดูแลของเธอ

สุดท้ายนี้เราเองก็ไม่ลืมที่จะให้ อ.จิ๊บ ฝากอะไรเล็กๆ น้อยๆ 
ถึงคณะของเราบ้าง “เนื่องจากวิศวฯ มช. เปิดมานาน 40 ปีแล้ว 
เรามีความเหนียวแน่นกันพอสมควรในเรื่องของสมาคมนักศึกษาเก่า 
มีความเหนียวแน่นในเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่
รุ่นน้องดีอยู่แล้ว ก็คงไม่ต้องฝากอะไรมาก  เพียงแค่ให้รักษาความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นในลักษณะนี้้ต่อไปเรื่อยๆ ก็มีความเป็นห่วงอยู่บ้าง
เหมือนกัน ในสมัยที่เรียนอยู่ รุ่นๆ หนึ่งจะมีแค่ 100 คนเอง รุ่นน้องถัด
มากม็ปีระมาณ 200 คน รุน่น้องกบัรุน่พีพ่อจบมากแ็ทบจะจ�ากนัได้ทกุ
คน ซึง่ถ้าเทยีบกบัปัจจบุนัมจี�านวนเดก็เยอะมาก เพราะฉะนัน้การทีจ่ะ
คงความเหนียวแน่นของสัมพันธภาพแบบนี้ คงต้องฝากให้ช่วยกันหา
รูปแบบที่เหมาะสม ที่เหมาะกับจ�านวนคนเยอะๆ แบบนี้ ยังไงก็ขอให้
ช่วยกันคิดหน่อยนะคะ”
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THE GANG
วิศวกร Generation X : Generation Y
The Gang ในฉบับนี้เราจึงยกประเด็นของ Generation ที่แตกต่างกันมาพูดถึงว่าระหว่าง Gen X 
กับ Gen Y มันจะส่งผลอะไรต่อความเป็นวิศวกรบ้าง เราเลยพาเหล่าวิศวกรเพื่อนซี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
ช่วงรอยต่อของการเป็น Gen X กับ Gen Y มาแสดงความคิดเห็นในแบบสบายๆ หลากหลายแง่
มุม แต่หัวข้อที่ค่อนข้างจะซีเรียสนี้ เราจึงมอบหมายให้น้องใหม่ปี 1 เจ้าของ Gen Y แท้ๆ มาเป็นคน
สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับ

เรื่องและภาพ โดย ทีมบรรณาธิการ
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What’re GenX & GenY?
Generation X หรอื Extraordinary เป็นกลุม่คนทีเ่กดิระหว่างปี 
2508 – 2523 ชอบอะไรง่ายๆ ให้ความส�าคญัเรือ่งความสมดลุ
ระหว่างงานกับครอบครัว รู้ทุกอย่างท�าทุกอย่างได้เพียงล�าพัง 
ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการ
ปรบัปรงุและพฒันาตนเองเสมอ มคีวามทะเยอทะยาน เพราะ
เกดิมาในยคุทีม่กีารแข่งขนัสงู รกัอสิระ รูจ้กัจดัสรรเวลาท�างาน
และเวลาพักผ่อนให้คล่องตัว ใช้เงินเป็น ใช้เทคโนโลยีเพือ่การ
ท�างานและเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น

Generation Y หรอื Why I was born? เป็นกลุม่คนทีเ่กดิตัง้แต่ปี 
2523 เป็นต้นมา เกดิมาด้วยความเพยีบพร้อม  พวกเขาจะมแีม่
บ้านคอยดแูลท�าความสะอาดบ้านให้ พ่อแม่ซือ้รถให้ เชีย่วชาญ
การท่อง Internet ซึ่งท�าให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก มักจะต้องการเงินเดือน
สูงๆ และไม่ต้องการไต่เต้าการท�างานจาก “ข้างล่าง” พวกเขา
จะพดูว่า “ไม่” ทนัทถ้ีาไม่เหน็ด้วยกบัความคดิเหน็ส่วนใหญ่ มกั
จะท�างานแบบ Freelance จดัว่าเป็นกลุม่คนทีม่คีวามภกัดต่ีอ
องค์กรน้อยที่สุด เปลี่ยนงานบ่อยที่สุด

ขอให้พี่ๆ  ช่วยแนะน�าตวัเองหน่อยค่ะ แล้วกท็�างานอะไรกนัอยูบ้่าง
Ball: พี่ชื่อ บอล ครับ คฑายุทธ ก๋ามะโน เมเจอร์ IE เกียร์ 34 ครับ ตอน
นี้เป็นอาจารย์ประจ�าที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ครับ สอน
หลายวิชามากครับ คนก�าลังขาด
Dew: พี่ชื่อ ดิว  พงษ์ศักดิ์  สุภาภักดิ์ เมเจอร์เครื่องกล เกียร์ 34 ตอนนี้
เปิดบริษัท 34 อินสทรูเมนท์ เป็นบริษัทขายเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
ต�าแหน่งวิศวกรจิปาถะครับ ท�าทุกอย่างเลย (ฮา)
Champ: พีช่ือ่ ทศพล นติพิงศ์ แชมป์ครบั เมเจอร์เครือ่งกล ท�างานทีบ่รษิทั 
ทซีสั เอก็เซลเลนท์เอนจเินยีร์ริง่ เป็นบรษิทัเกีย่วกบัด้านพลงังาน ทัง้เรือ่ง
แสงอาทิตย์ น�า้ ลม รับออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง ต�าแหน่ง GM ครับ
พี่ๆ รู้จักกันได้ยังไงคะ
Dew: เอาจรงิๆ นะ พีเ่องกไ็ม่อยากจะรูจ้กัพวกมนันกัหรอก แต่ทีถ่ล�าตวั
มาคบกัน 8–9 ปีนี่ เพราะก็ไม่มีใครคบพวกพี่ไง ก็เลยมาอยู่ด้วยกัน คบ
กันด้วยผลประโยชน์ล้วนๆ (ฮา)
Champ: อ่านะ ถ้าไม่คบมนัชวีติพีด่กีว่านีไ้ปนานแล้ว (ฮาต่อ) เอาจรงิๆ 
ก็เพราะเชียร์แหละครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Gen X กับ Gen Y กันนะคะ พี่ๆ 
มองว่าตัวเองเป็น Gen ไหนคะ
Champ: พี่ว่าพี่เป็นยุคคาบเกี่ยวนะ อะไรที่ตอน Gen X เค้าท�าพี่ก็ยัง
ทนัได้ท�าอยูเ่หมอืนกนั ส่วนอะไรในสมยันีก้ไ็ด้ท�าอยู ่พีว่่าพีเ่หน็มาหมด
นะ แต่ถ้าเราเทยีบเอาบรรทดัฐานทีเ่ค้าเขยีนมาว่าแต่ละ Gen เป็นยงัไง
เนี่ย บางส่วนก็เป็นเหมือนที่ในหนังสือเค้าเขียน บางอันก็เป็น Y จริงๆ 
ก็มี จะเป็น X ก็มี แต่ว่า XY พี่ว่ามีเยอะกว่า เอาเป็น Gen XY ละกัน
แสดงว่าพี่ก็มีความเป็น Gen Y อยู่ในตัวอยู่บ้าง พี่มองว่าวิศวกร 
Gen Y เป็นยังไงบ้างคะ
Champ: ผมขอถามเพื่อนผมคนนึงเลยดีกว่า เพื่อนบอลท�าไมลาออก
จากบริษัทที่ล�าพูน 
Ball: เพราะว่าผมไม่ชอบ
Champ: แล้วบริษัทมั่นคงมั้ย
Ball: เป็นบริษัทที่มั่นคง ถ้าเข้าไปท�างานก็ถือว่าเป็นวิศวกรที่น่าจะมี
อนาคต แตเ่ราคิดว่าเราไม่ชอบ ก็เลยอยากจะมีทางเลอืกอืน่ ทางเลอืก
ที่เราคิดว่าจะไปท�าได้ไหม ไปท�างานสาขาอื่นได้ไหม สรุปก็ท�างานได้ 
3 เดือน แล้วก็ลาออกครับ เปลี่ยนงานไปสอนพิเศษข้างนอก แล้วก็
เปลี่ยนมาเรียนโทอีก ละก็เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ครับ
Dew: แล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอีก (ฮา)  
เหรอคะ เห็นมีคนบอกว่า ถ้าท�างานในโรงงานแล้ว ต้องเปลี่ยน
โรงงานอยู่บ่อยๆ
Ball: เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเงิน พี่มองว่าการเลื่อนขั้น อาจจะ
เป็นไปได้ยาก เพราะว่าก็ต้องอาศัยค�าว่า Seniority ว่าคนที่มาก่อนก็
ต้องเลื่อนขั้นก่อน

“เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน” ท่อนนึงของ
เพลงฮิตที่เราหยิบยกขึ้นมานี้ดูท่าจะเป็น
สัจธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เรามักจะ
ได้ยินผู้ใหญ่บางคนบ่นพึมพัมๆ ว่า “อะไร
กัน เด็กสมัยนี้” อยู่บ่อยๆ พวกเด็กๆ ฟังก็
คงงงอยู่เหมือนกัน แล้วสมัยเค้าหล่ะมันเป็น
แบบไหนกันเหรอ เราเลยนึกไปถึงวิธีการ
แบ่งยุคแบบนึงที่เป็นที่คุ้นเคยกันดี คือ การ
แบ่ง Generation เป็น Baby Boom, 
Gen X และ Gen Y หวังว่าคงเคยได้ยินกัน
มาบ้างนะครับ
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ถงึแม้ว่าผลงานเราจะดแีค่ไหนอย่างเพือ่นบาง
คนท�าผลงานดีมาก แต่พอหมดปีแรก หรือปีที่ 
2 เงินขึ้นแค่ 500 บาท อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เค้า
เลอืกทีจ่ะออก แต่มนักจ็ะมบีางทีเ่หมอืนกนัครบั
ที่เค้ามองผลงานอย่างเดียว อย่างรุ่นพี่ที่เรียน 
IE นี่แหล่ะครับ ท�างานได้ 4 ปีตอนนี้เลื่อนขั้น
เป็น Senior Manager ไปแล้วครับ ซึ่งก็อาจ
จะอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรอีกที
Dew: ก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปก็จะมองว่า
ไม่แฟร์ อารมณ์แบบ เราท�าดีกว่าแต่ท�าไมเรา
ได้น้อยกว่าอะไรอย่างนี ้เหมอืนมคีวามมัน่ใจใน
ตัวเองสูงด้วย ในเมื่อที่นี่ตอบค�าถามเราไม่ได้ 
เราก็ต้องเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งก็เป็นเหตุผล
ในการเปลี่ยนงานเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้หมายความ
ว่าท�างานไม่ได้ถึงเปลี่ยนงาน แต่วัฒนธรรม
องค์กรอาจจะไม่เข้ากับชีวิตเขา ท�าให้เค้าต้อง
เปลี่ยนงาน มันก็เลยท�าให้ Gen Y เองมีความ
รู้สึกว่าตัวเองสามารถเลือกงานได้ มากกว่าที่
คนอื่นจะมาเลือกเรา
แล้วเรื่องที่ Gen Y ส่วนใหญ่ต้องการที่จะ
เรียนต่อในระดับสูงๆ ล่ะคะ คิดยังไง
Ball: พีม่องว่าทกุคนทีเ่รยีนตอนนีเ้หมอืนเรยีน
เป็นแฟชั่น ยังติดพ่อแม่อยู่ ยังคิดว่าพ่อแม่ยัง
ส่งเรียนได้อยู่ ก็เลยขอเงินพ่อแม่เรียนดีกว่า 
ไม่รู้จะท�าอะไร ก็เรียนต่อ
Champ: นั่นสิ สังเกตดูเดี๋ยวนี้นักศึกษาป.โท
ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 25 ทั้งนั้นเลย แล้วส่วน
ใหญ่ก็เรียนอย่างเดียว ใช้ชีวิตเหมือนตอนอยู่ 
ป.ตรี ไม่ได้ท�างานไปด้วย
พี่ก�าลังมองว่า Gen Y มีความเป็นเด็กที่
ยาวกว่า Gen X เหรอคะ
Champ: ใช่ครับ แต่พี่มองว่า Gen Y กับ Gen 
X ทางเลือกไม่เหมือนกันด้วย เมื่อก่อน Gen 
X อาจจะมองว่าจบ ป.ตรีปุ๊บ กว่าจะต่อโทได้ 
สาขาน้อย กว่าจะไปเรียนได้ต้องแข่งกันเรียน
ต้องเอาความสามารถเข้าไปแข่งกัน แต่เดี๋ยว
นี้อาจจะเป็นด้วยหลักสูตรที่มีมหาศาล ทั่ว
ประเทศ ไหนจะต่างประเทศอีกพอเรียนจบ
ได้วุฒิก็อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ก็ได้ ดูเหมือนจะ
เรียนเป็น trend มากกว่า
พี่มองวิศวกร Gen X เป็นยังไงบ้างคะ
Dew: เก่งครับ ดูเก๋ากว่า อาจจะด้วยที่เจน
สนามมากกว่า

ถ้ามองในแง่ของการเป็นวศิวกรใหม่ ล่ะคะ 
ระหว่าง Gen X กับ Gen Y เทียบเมื่อตอน
เริ่มท�างานเหมือนกัน
Champ: ต่างกันครับ ความอดทนจะต่างกัน 
Gen X จะมีความอดทนสูงกว่า จากสังคม 
Gen X สมัยก่อนจะไม่มีสังคมที่อ�านวยความ
สะดวกสบายให้ขนาดนี้ 
Dew: เมื่อก่อนกว่าจะรู้ว่าที่ไหนรับสมัครงาน 
ก็ล�าบาก 
Champ: ใช่ๆ เวลาได้งานเขาเลยมคีวามภมูใิจ
มากกว่า อย่าง Gen Y บางทด้ีวยสงัคมทีส่ะดวก
สบายขึ้น เลยท�าให้ความอดทนต่างกันตรง
นี้ส่วนนึง แต่ถ้ามอง เรื่องของการเอาตัวรอด
จากปัญหาพี่มองว่า Gen Y จะมีความฉลาด 
มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่านะ 
Dew: ใช่ แบบเอาตัวรอดได้แน่ๆ แต่จะรอด
สวยไม่สวยนั่นอีกเรื่องนึง (ฮา)
แล้วทนีีพ้ีค่ดิว่า Gen X หรอื Gen Y อนัไหน
ถงึจะเหมาะทีจ่ะเป็นวศิวกรมากกว่ากนัคะ
Champ: Gen XY นะ ต้องมีทั้งคู่
Ball: ด้วยความเป็นวิศวกรต้องมีคือความ
อดทน ความมมุานะ อนันีด้งึมาจาก X นะ ส่วน 
Y คดิว่าตอนนีต้วัเองจะมหีลายฟังก์ชัน่มากขึน้ 
มคีวามหลากหลายมากขึน้ ด้วยเพราะว่าได้รบั
การปลูกฝังจากรุ่นก่อนๆ มาดีด้วย
แล้วพี่คิดว่าวิศวกร Generation ต่อไปจะ
เป็นยังไงคะ
Ball: พีค่ดิว่าน่าจะเป็นคนทีก่ารสือ่สารจะน้อย
ลง การสื่อสารแบบ Face to Face จะน้อยลง 
อย่างทกุวนันีก้ย็งัจะเหน็ว่าคนจะคยุกนัน้อยลง
แล้วมันจะกระทบกับงานของวิศวกรยังไง
คะ หรือว่าลักษณะงานของวิศวกรจะต้อง
เปลี่ยนไป ต้องพบปะกันน้อยลง ไม่ต้อง
ไปหน้างาน
Ball: ยงัไงพีก่ม็องว่างานของวศิวกรกต้็องท�างาน
กับคนครับ พี่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง แต่
เดี๋ยวนี้คนคุยกันน้อยลงจริงๆ ครับเหมือนเมื่อ
ก่อนเข้าไปท�างานเขาบอกว่าการ

ท�างานต้องเข้าไปซื้อใจคนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
Dew: ใช่ๆ คือถ้าคนเราเจอกัน พบปะกัน จะ
รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรมากกว่า จะซื้อใจได้
มากกว่า
ถ้างัน้กห็มายความว่าวศิวกรใน Generation 
หน้าจะแย่ลงเหรอคะ
Dew: ไม่ได้บอกว่าแย่นะ พี่ว่าคนเรามันมีการ
ปรับตัวอยู่แล้วหล่ะ
Champ: พีว่่าวศิวกร Generation หน้า อาจจะ
เป็นเหมอืนวศิวกรส�าเรจ็รปู เหมอืนบะหมีท่ีเ่อา
น�า้ร้อนเทลงไปแล้วกก็นิได้เลย กค็อืเก่งแน่นอน 
เพราะ Tool มาเยอะ แต่เขาจะคิดนอกกรอบ
น้อยลงรึเปล่า เพราะทุกวันนี้มันมี Facebook 
หนึง่หน้า เรากจ็ะมองแต่กรอบของ Facebook 
นั่นแหละ การเป็น Apply Engineer อาจจะ
น้อยลง อาจจะรู้จริง รู้ลึกมากกว่า แต่อาจจะ
รู้แค่ด้านเดียว เก่งด้านเดียวไปเลย
ค่ะ ค�าถามสุดท้ายแล้ว พี่ๆ วางแผนต่อไป
ในอนาคตยังไงคะ
Ball: ก็คงท�างานอีกซักปี สองปี เค้าก็คงไล่ไป
เรยีนเอกต่อแล้วครบั กลบัมากเ็ป็นอาจารย์เหมอืน
เดิมครับ อยากเห็นอนาคตของชาติดีขึ้นครับ
Champ: อนาคตก็จะท�าในสิ่งที่ท�าตอนนี้ให้
ประสบความส�าเรจ็ อยากจะลบค�าปรามาส ที่
ว่าท�างานกบัเพือ่นกบัพีก่บัน้องจะท�าไม่ส�าเรจ็ 
พยายามจะท�าให้เค้าดวู่าเรากท็�าได้เหมอืนกนั
Dew: พีจ่ะใช้ชวีติให้มีความสขุเพือ่ให้คนทีอ่ยู่
รอบข้างผมมีความสุขครับ(ฮา)

น้องมิญญ์ น.ส. กัญญาณัฐ สิทธิศุภเศรษฐ์

รุ่น 42

GEN Y

น้องเนย น.ส. ณัฐธิดา เตชะบุญ

รุ่น 42

GEN Y

สถานที ่ร้าน Cookie and Coffee by Nita

สัมภาษณ์ โดย:

บอล แชมป์ ดิว
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พี่กุศลตั้งบริษัทซีบอร์ดกรุ๊ปมานานหรือยังครับ
บรษิทัฯ ก่อตัง้ประมาณกลางปี 2532 เริม่จากตอนผมจบวศิวฯ มช. 

งานแรกผมไปท�างานอุโมงค์ประปากับบริษัทนิชิมัสสึของญี่ปุ่น ท�าอยู่
ประมาณ 1 ปี กไ็ปอยู ่บรษิทัอติาเลีย่นไทย หน่วยงานประเทศมาเลเซยี 
ผมอยูม่าเลเซยี 7 ปี หลงัจากนัน้กก็ลบัมาเมอืงไทยไปประจ�าหน่วยงาน
ที่ศรีราชา (โรงกลั่นน�า้มันไทยออยล์) หลังจากเสร็จงานจากศรีราชา 
บรษิทัอติาเลีย่นไทยกส่็งผมมาประจ�าทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่
ช่วงนัน้มาบตาพดุก�าลงัเจรญิ เรยีกว่า ยคุโชตช่ิวงชชัวาล ผมกบัเพือ่นๆ 
จากบริษัทอิตาเลี่ยนไทย 5-6 คน จึงคิดเปิดบริษัทฯ ขึ้นในปี 2532
งานหลักของบริษัทซีบอร์ดกรุ๊ป รับงานด้านไหนบ้างครับ

งานส่วนใหญ่ทีร่บัจะเป็นงานโยธาในโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
เช่นงานปรบัพืน้ที,่ งานเสาเขม็, งานคอนกรตี Foundation, งานคอนกรตี 
Pavement ช่วงนัน้คูแ่ข่งมไีม่มากนกั ส่วนใหญ่กเ็ป็นบรษิทัใหญ่ๆ จาก
กรงุเทพฯ แต่เราจะได้เปรยีบบรษิทัใหญ่ๆจากกรงุเทพฯ เนือ่งจากบรษิทัฯ 
ของเราอยูท่ีม่าบตาพดุ มต้ีนทนุทีต่�า่กว่าและทมีงานมคีวามช�านาญไม่
ต่างกัน จึงมีงานเข้ามามาก ท�าให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตอนนัน้พีก่ศุลคดิจะน�าบรษิทัฯ เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ไหมครับ 

จริงๆ แล้วผมวางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใน
ปี 2542 แต่พอช่วงกลางปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเสียก่อน ช่วงที่
บริษัทฯ โตสุดขีด ประมาณปี 2538-2539 หลังจากด�าเนินกิจการมาได้ 
6 ปี จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 160 ล้านบาท และมี
สนิทรพัย์พนักว่าล้านบาท มบีรษิทัฯ ในเครอืธรุกจิ 6 บรษิทั และมบีรษิทั
ในต่างประเทศ (กัมพูชา) ด้วย ช่วงนั้นบริษัทฯ มีพนักงานประจ�ากว่า 
200 คน และคนงานประมาณ สองพันคน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ
ร้อยล้านบาท
แล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง 2540 ครับ

เราเจอปัญหาหลักๆ 3 อย่าง 
อย่างแรก บริษัทฯ กู้เงินเป็นดอลลาร์ กู้มา 2 ล้านดอลลาร์ ตอนที่

กู้อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อดอลลาร์ ได้เงิน 50 ล้านบาท พอเกิด
วิกฤตต้มย�ากุ้ง เราต้องจ่ายคืน 90 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 45 
บาท/ดอลลาร์) ขาดทุน 40 ล้านบาท 

อย่างที่สอง ช่วงนั้นบริษัทฯ รับงานอยู่พันกว่าล้านบาท พอเกิด
วิกฤต ค่าวัสดุก็ราคาสูงขึ้นมาก ท�าให้ขาดทุนจากการที่วัสดุปรับราคา
สงูขึน้บวกกบัเจ้าของโครงการบางรายไม่จ่ายเงนิเราอกี เนือ่งจากหลาย
โครงการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ บริษัทมีลูกหนี้อยู่ประมาณ 200 ล้าน
บาท ได้คืนประมาณ 20 ล้านบาท

อย่างสุดท้าย  เรื่องรายจ่ายค่าแรงคนงานและพนักงาน เนื่องจาก
ช่วงนัน้บรษิทัฯ มพีนกังานกว่า 200 คนและคนงานกว่าสองพนัคน ราย
จ่ายส่วนนี้ไม่สามารถลดได้ทันที
ขาดทุนไปเยอะมากไหมครับ

น่าจะสัก 300-400 ล้านบาท ในปีแรกๆ ที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ ก็
พยายามเจรจากบัเจ้าหนี ้เพือ่น�าเอาทีด่นิและอาคารช�าระหนีแ้ทน ช่วง
นั้นหุ้นส่วนหลายคนก็คิดว่าบริษัทฯ คงไปไม่ไหว ก็ได้ลาออกไป เหลือ
ผมกับพี่มานพซึ่งดูแลบริษัทฯ ในต่างประเทศอยู่สู้ต่อ
พี่กุศลใช้เวลากี่ปีครับจึงฟันฝ่าออกมาจากมรสุมได้

ตอนแรกผมไม่คิดว่าวิกฤตนี้จะยาวนาน การแก้ปัญหาผมจึงใช้วิธี
รกัษาทรพัยากรบคุคลไว้ โดยใช้วธิลีดเงนิเดอืน ลดเวลาท�างานลง แต่ละ
เดอืนเวลาจะจ่ายเงนิเดอืนและค่าแรงคนงาน กต้็องวิง่หาเงนิ บางเดอืน
ก็หามาไม่พอ จ่ายได้เท่าไหร่ก็จ่ายไปก่อน ที่เหลือค้างไว้ พนักงานบาง
คนก็พยายามหางานใหม่ แต่ช่วงนั้นหางานยากเจอวิกฤตเหมือนกัน
หมด บางคนก็กลับไปท�าอาชีพอื่น พออยู่นานๆ ไป การหาเงินมาจ่าย
ค่าแรงและเงินเดือน เริ่มไปไม่ไหว ผมก็แก้ไขโดยพยายามหางานเข้า
มา เพือ่ทีจ่ะได้มเีงนิหมนุ ช่วงนัน้การหางานกต้็องแข่งเรือ่งราคาเพราะ
งานมน้ีอย ต้องรบังานในราคาต�า่ ท�าให้ขาดทนุ การคดิแบบนีท้�าให้เพิม่
ปัญหาเข้าไปอกี ผมจงึเปลีย่นวธิกีารคดิใหม่ คอืลดรายจ่ายทกุอย่างลง 
ลด ลด ลด ทัง้ขายเครือ่งมอื รถ เครือ่งจกัร ลดพนกังาน เอาเงนิทีข่ายได้
จ่ายเงินเดือนที่ค้างพนักงานและเจ้าหนี้ร้านค้า  ไม่ต้องคิดว่าเมื่อเรามี
งานเข้ามา จะเอารถ เครือ่งจกัร ทีไ่หนท�างาน พอขายรถ ขายเครือ่งจกัร 
ค่าน�า้มันเราก็ไม่ต้องเติม ลดรายจ่ายลงไปได้เยอะ  

เรื่องและภาพ โดย ทีมบรรณาธิการ

กุศล ไชยานุพัทธกุล (รุ่นที่ 5)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จ�ากัด

คณุเคยสมัผสัอารมณ์ของค�าว่า “ล้มทัง้ยนื” บ้างไหม? เรามัน่ใจว่า
สิง่นัน้ต้องเป็นอะไรทีเ่จบ็หนกัไม่ใช่น้อย ในวนัทีเ่ศรษฐกจิไทยเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา เป็นวันที่ผู้ประกอบการต่างๆ เริ่ม
เหน็แสงเรอืงรองอยูเ่บือ้งหน้า ใครเลยจะล่วงรูว่้าปี 2540 จะเกดิภาวะ
เศรษฐกจิฟองสบูแ่ตก (Bubble Economy) เกดิขึน้หลงัจากรฐับาล
ประกาศลอยตวัค่าเงนิบาท เศรษฐกจิไทยถึงกบัหยดุชะงกั หนีส้นิทีเ่คยมี
กลบัเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั เงนิทีค่วรจะได้กลบัไม่ได้คนื แบบนีค้ณุว่าเจบ็ไหมครบั

Remember ฉบับนี้เราจึงน�านักสู้ท่านหนึ่งที่เคยฟันฝ่ากับ
เหตกุารณ์นัน้มาย้อนร�าลกึถึงความใจสู ้และไม่ยอมตายไปกบับรษิทัที่
ตัวเองก่อตั้งขึ้นมา ให้ทุกคนได้รู้ว่า “ล้ม” แล้วก็ “ลุก” ขึ้นมาได้เช่นกัน

“ร�าลึกเหตุการณ์ฟองสบู่แตก”

REMEMBER



WWW.ENGINEERCMU.OR.TH ช้างเหล็กสัมพันธ์ /

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555

41

ช่วงนัน้ เรามรีถอยู ่30-40 คนั ผมขายหมด เมือ่ก่อนเวลารบัพนกังาน โดย
เฉพาะวศิวกร ต้องจดัรถประจ�าต�าแหน่งให้ถอืเป็นค่านยิม มาสมคัรงาน
ถามก่อนเลยว่ามีรถให้ใช้หรือเปล่า จากการคิดแบบนี้ ผมก็มีเงินจาก
การขายรถ เครือ่งจกัร และอืน่ๆ พอประมาณและกค็ดิลดรายจ่ายลงไป
เรื่อยๆ ไม่ต้องไปคิดเรื่องหางาน ในที่สุด รายจ่ายลดลงเหลือประมาณ 
5 ล้านบาท/เดอืน อย่างนีผ้มอยูไ่ด้แล้ว ผมไม่มงีานสกัปีผมกอ็ยูไ่ด้ โดย
การสร้างงานเอง โดยท�าบ้านและอาคารพาณชิย์ขาย ไม่เดอืดร้อน ช่วง
นั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว งานก็เริ่มมีเข้ามาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจนแทบจะไม่
ได้ท�างานของเราเลย บรษิทัฯ เริม่กลบัค่อยๆ ดขีึน้ ๆ  เป็นล�าดบั พอดกีบั
ทีล่กูสาวคนโตของผมจบวศิวกรรมโยธาจากมหาวทิยาลยับรูพา เข้ามา
ช่วยงานบริษัทฯ ช่วงที่เขาเรียนอยู่ เขาก็สร้างบ้านและอาคารพาณิชย์
ขายท�าทีละหลังสองหลัง เขาขายได้เรื่อยๆ แม้ในตอนเศรษฐกิจไม่ดี 
กพ็อขายได้อยู ่ทัง้บ้านทัง้อาคารพาณชิย์ จากวธิกีารคดินีท้�าให้บรษิทัฯ 
รอดมาได้และเริ่มฟื้นตัว ตั้งแต่ปลายปี 2545

ขอบเขตงานที่เคยรับนี่เปลี่ยนรูปแบบไปมากเลยนะครับ
ช่วงนัน้ 2-3 ปี เปลีย่นไป จากงานโยธาโรงงานปิโตรเคม ีมาเป็นงาน

สร้างบ้าน สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างรีสอร์ต หลังจากที่บริษัทฯ ฟื้นตัว 
งานโรงงานปิโตรเคม ีกลบัเข้ามาเยอะ เนือ่งจากเรามปีระสบการณ์และ
ผลงานทีผ่่านมา แต่ผมกล็มิติไม่รบัมากเกนิไป งานในประเทศประมาณ  
200 ล้านบาท/ปี และงานต่างประเทศอีก 200 ล้านบาท/ปี ค่อยๆ โต  
ไม่ให้โตมาก เผื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาอีกจะได้ไม่เดือดร้อน
ประสบการณ์จากเจอกับภาวะเศรษฐกิจครั้งแรก แล้วเราได้เอา
มาปรับตัวใช้ในตอนที่เกิด Hamburger Crisis ไหมครับ

บริษัทฯ แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย และยังค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ 
จากรายได้ปีละ 60-70 ล้านบาท มาเป็น 200 กว่าล้านบาท
สิง่ทีเ่ป็นแรงกดดนัทีส่ดุเลย ตอนทีม่ทีรพัย์สนิพนัล้านแล้ววนัหนึง่
กลับมีหนี้อะไรอย่างนี้ สิ่งที่กดดันที่สุดคืออะไรครับ

กดดันที่สุดเลยคือหุ้นส่วน เขาคิดว่าไปไม่รอด เริ่มถอนตัว ปัญหา
ต่างๆ กพ็ุง่มาทีผ่มคนเดยีว คอยรบัหน้าเจ้าหนีแ้ละแก้ปัญหาต่างๆ คน
เดยีว ค่อยๆ คยุกบัเจ้าหนีท้กุๆ คนไม่หลบหน้า รายไหนอยากได้ทรพัย์สนิ
ก็จะโอนให้ บางรายไม่อยากได้ทรัพย์สิน อยากได้เงินให้ทยอยจ่ายผม
กโ็อเค  บางรายอยากฟ้องศาลผมกย็นิดไีปว่ากนัทีศ่าล เจ้าหนีบ้างราย
ใช้พวกทวงหนี้นอกระบบเอามือปืนมาทวงหนี้ผมก็ไม่เครียด บอกเขา
ไปว่าถ้าผมตายกน่็าจะดทีกุอย่างจบ ผมกลวัผมจะฆ่าตวัตายมากกว่า
กลวัพวกคณุฆ่าซะอกี หลงัจากได้คยุกบัเจ้าหนีห้ลายๆ ราย เขากเ็ข้าใจ
ว่าผมเป็นคนอย่างไร เป็นคนสู้กับปัญหา ก็ท�ามาค้าขายกันต่อไป และ
ผมกค่็อยๆ ใช้หนีใ้ห้เขา การแก้ปัญหาผมไม่สนใจเรือ่งหน้าตา ไม่สนใจ
ว่าบริษัทฯ เคยมีเงินพันล้าน เคยมีรถแพงๆ ขับ อะไรที่จะลดรายจ่าย

ได้ต้องลดทันที แล้วเงินจะเหลือเอง นั่นคือสิ่งที่ผมได้ท�า ถ้าผมคิดได้
เรว็และท�าตัง้แต่ช่วงแรกๆ ตอนเกดิวกิฤตผมจะประหยดัเงนิได้อกีเยอะ
และฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้
ตอนนี้ลูกสาวของพี่กุศล คงมาช่วยกันดูแลบริษัทฯ ได้มากขึ้น

ผมแบ่งงานให้เขารบัผดิชอบเท่าทีเ่ขาจะรบัได้ กจ็ะปล่อยให้เขาท�า
ไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้ขากร็บัไปได้เกอืบทกุเรือ่ง เขาแกร่งขึน้มาก เขามเีลอืด
นักสู้เหมือนผม เขาได้เห็นผมต่อสู้กับปัญหาในช่วงวิกฤต ในยามนั้น
ถ้าจิตใจไม่เข็มแข็งจริงๆ คงรอดได้ยาก อย่างหุ้นส่วนที่ถอนตัวไปผม
ก็เข้าใจพวกเขา เพราะช่วงนั้นปัญหาหนักมาก ทุกคนคิดว่าอยู่ได้เกิน 
3 เดือนก็เก่งแล้ว พอผมอยู่ได้เกิน 3 เดือน ก็พูดว่าอยู่ได้เกิน 6 เดือนก็
เก่งละ นี่ก็อยู่มา 14 ปีแล้วนับจากปี 2540
พี่กุศลบอกว่าเป็นหนี้แล้วมีแต่คนมาทวงหนี้ แล้วมีไหมครับที่พี่
ไปทวงหนี้คนอื่นบ้าง

มีซิครับ ลูกหนี้ของเราก็มีหลายรายมีทั้งลูกหนี้ต่างประเทศและใน
ประเทศ ลกูหนีต่้างประเทศกม็ลีกูหนีไ้ต้หวนักบัอติาล ีเกบ็ได้บ้างไม่ได้
บ้าง อย่างที่ว่าผมเป็นนักสู้ ผมตามไปทวงหนี้ถึงต่างประเทศเลย ถ้ารู้
ว่าเขาอยูต่รงไหนผมตามไป ลกูหนีช้าวไต้หวนัผมตามไปพอเจอผมเขา
ตกใจว่าตามมาถูกได้อย่างไร พอเจอกันก็ต้องเคลียร์ คุยไปคุยมาเขา
ยอมจ่ายและจ่ายเป็นเงินสดเสียด้วย จ�าไม่ได้ว่าเท่าไหร่ ประมาณ 2 
ล้านกว่าบาท หลงัจากเขาจ่ายหนีเ้ราแล้วเขากน็ดัเราไปเลีย้งตอนกลาง
คืนเขามาชวนไปทานมื้อเย็น เอารถมารับเขารู้ห้องที่ผมพักด้วย ผมก็
กลัวเพราะยังถือเงินสดอยู่ เอาเข้าธนาคารไม่ทัน ผมเลยตัดสินใจย้าย
โรงแรมโดยไม่บอกเขา ผมรอจนธนาคารเปิด พอโอนเงินเสร็จค่อยโทร
ไปหาเขา ไปเจอเขาอกีครัง้เขากถ็ามว่าเมือ่คนืนดัแล้วไปไหน ผมกต็อบ
ว่าไม่สบายไม่สะดวกก็ถือว่าจบ อีกรายบริษัทฯ จากอิตาลี ผมก็ตาม
ไปถึงอิตาลี เขาเป็นหนี้ผมเกือบ 20 ล้านบาท เขาปิดบริษัทฯ หนีกลับ
ประเทศ พอดีผมมีเพื่อนอิตาลีอยู่คนหนึ่ง เพื่อนพาผมไปหาจนเจอเขา 
เขาตกใจมากไม่คิดว่าผมจะตามไปถึงประเทศอิตาลี ก็เจรจากัน เขา
บอกเขาปิดบริษัทฯ แล้ว ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศอิตาลี เขาไม่มี
เงินจ่าย ไปเสียเที่ยวเลย อย่างไรผมก็ยังภูมิใจที่ผมตามไปจนเจอเขา
อะไรท�าให้เรารู้สึกว่า “เราสู้ได้” ครับ

เรือ่งจติใจทีเ่ข้มแขง็บวกกบัเลอืดนกัสูข้องผม ตอนทีผ่มเข้าไปเรยีน
วิศวฯ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียกว่า SOTUS  
ท�าให้ผมแกร่งพอสมควร ช่วงทีเ่กดิวกิฤตผมเลกิดืม่เหล้าเลย ก่อนทีเ่กดิ
วกิฤตเศรษฐกจิกนิข้าวและดืม่เหล้านอกบ้านเกอืบทกุวนั เลีย้งเจ้าของ
งานบ้าง เลี้ยงลูกค้าบ้าง เลี้ยงลูกน้องบ้าง เป็นอย่างนี้บ่อยมาก  การ
ทีง่ดดืม่เหล้านอกจากประหยดัรายจ่ายแล้ว ท�าให้สขุภาพร่างกายแขง็
แรงสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆ มาได้

“ช่วงนั้นปัญหาหนักมาก ทุกคนคิดว่าอยู่ได้
เกิน 3 เดือนก็เก่งแล้ว พอผมอยู่ได้เกิน 3 
เดือน ก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือนหรอก 
แต่นี่ผมก็อยู่มา 14 ปีแล้ว”
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AROUND
สมุย เกาะสวาท

หาดสวรรค์

ไหนๆ ช้างเหล็กฯ ก็มีคอลัมน์ที่จะไปเยี่ยมเยือนนักศึกษา
เก่าที่อยู่ตามมุมต่างๆ ของประเทศอยู่แล้ว สิ่งแรกที่เราคิด
ได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานนักคือ “ทะเล” ที่ๆ เราได้ทราบจาก
คณะกรรมการสมาคมว่ามรีุน่พีท่่านหนึง่ ท�าธรุกจิโรงแรมที่
เกาะสมยุ ยงัไม่พอ พีเ่ขายงัเป็นคนดงัในวงการธรุกจิของทีน่ัน่
อกีด้วย เราจงึไม่รรีอทีจ่ะตดิต่อไปหาพีท่่านนีท้นัท ีพีเ่รอืงนาม 
ใจกว้าง ศิษย์เก่า (รุ่น 16) คือคนๆ นั้น ขอขอบคุณในการ
ต้อนรับที่อบอุ่น และเป็นกันเอง รวมถึงข้อมูลในทุกๆ แง่มุม
ของเกาะสมุยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สมยุ เกาะทีม่พีืน้ที ่252 ตารางกโิลเมตร ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ และมีเกาะเล็กเกาะน้อยล้อมรอบอยู่มากมาย 
เกาะอ่างทอง เกาะทีเ่ป็นอทุยานแห่งชาตหินึ่ง่เดยีวในหมูเ่กาะ
ทั้งหลายในละแวกนี้
เกาะพงนั เกาะทีม่ชีือ่เสยีงของวยัรุน่ในเรือ่งของ Full Moon Party
เกาะเต่า เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องการด�าน�้า เพราะน�้าใสมาก 
เกาะแตน เกาะที่มีการท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์ มีการ
ควบคุมโดยผังเมือง ห้ามสร้างตึกสูง
เกาะมัสสุม เกาะเชิงนิเวศน์แท้ๆ ที่นี่จะไม่มีถนนเลย มีแค่ทาง
เดินอย่างเดียว ที่พักจะเป็นกระต๊อบ
เกาะพะลวย มคีนอาศยัอยูป่ระมาณ 200 คน ปัจจบุนัทางกรม
พลงังานแห่งชาตกิ�าลงัด�าเนนิการให้เป็น green island ภายใน 
2 ปี คอืจะมกีารบงัคบัให้ใช้พลงังานทดแทน ให้ใช้รถไฟฟ้าแทน
การใช้น�้ามัน

Sun… Sand… Sea สโลแกนท่อง
เทีย่วสัน้ๆ แต่ได้ใจความของสมยุ 
เกาะที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ที่ดึงดูดคนจากทุก
มุมโลกให้มาเหยียดกายลงบน
หาดทรายสีขาว พร้อมกับฟัง
เสียงคลื่นเพราะๆ ได้คิดแค่นี้ก็
มีความสุขแล้ว

Details

Map

เรื่องและภาพ โดย ธีระวัฒน์ วิชัยขัทคะ รุ่น 30
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TIPS
พลังงานไฟฟ้าของสมุยมาเป็นไฟฟ้าใต้น�้า (underwater 

cable) ที่เชื่อมมาจากแผ่นดินใหญ่ ตอนนี้มีทั้งหมด 3 เส้น 
แต่ตอนนี้ไฟฟ้าก�าลังจะไม่พอ ปริมาณไฟฟ้าเริ่มถึง limit แล้ว 
ก�าลังด�าเนินการขอเป็นเส้นที่ 4 อยู่ ซึ่งต้องลงทุนเส้นละพัน
ล้านบาทนอกจากนี้ยังมี power plant เป็นพลังงาน turbine 
จากคลื่น เป็นโรงงานมาจากญี่ปุ่น

ปัจจุบัน พรบ.ผังเมือง ได้ก�าหนดให้สิ่งปลูกสร้างภายใน
เกาะสมุยห้ามมีความสูงเกิน 12 เมตร

ปัจจุบันสมุยมีการเกษตรอย่างหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ก็คือ มี
ทุเรียน ซึ่งมมีูลค่าถึงพันล้านต่อป ีที่นี่จะเป็นทุเรียนหลงฤด ูถา้
เมืองจันทร์จบปุ๊บ ชาวสมุยก็จะไปเก็บทุเรียนบนเขากัน

ชาวต่างชาตทิีม่าเกาะสมยุเยอะทีส่ดุในเวลานี ้คอื ชาวองักฤษ

จากค�าบอกเล่า “เฉวง” คือ หาดที่สวยที่สุดในเกาะสมุย 
เนื่องจากเป็นหาดที่ยาว มีทรายขาว และไม่มีท่าเรือ ferry ให้
เกะกะสายตา

น�้าจืดที่ใช้กันบนเกาะสมุยบางส่วนได้มาจากโรงงานผลิต
น�้าทะเลให้เป็นน�้าจืด หรือ เรียกกันว่า Desalination

สมุยมีนักท่องเที่ยวตกปีละประมาณ 1,000,000 คนและ
มีเงินสะพัดกว่า 13,000 ล้านบาทต่อปี

ร้านอาหารแนะน�า ได้แก่ 
โกเซ้ง อยู่ที่บ้านแม่น�้า ร้านเป็นห้องแถว ดังเรื่องอาหารทะเล
จันทร์หอม ร้านอาหารพื้นบ้าน อยู่ที่บางปอ 
เสบียงเล ร้านสไตล์ชาวเล หลังคามุงจาก
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PROFILE
พีเ่รอืงนาม เป็นคนสมยุโดยก�าเนดิ จบจากโรงเรยีนเตรยีมอดุมฯ 

เคยมโีอกาสมาทศันศกึษาที ่มช. แล้วเกดิตดิใจในบรรยากาศ จงึเลอืก
คณะตอน entrance เป็น มช. ถึง 5 อันดับแรก โดยคณะวิศวฯ เป็น
คณะที่ 3 ที่เลือก 

ในวนัแรกทีไ่ด้มาเชยีงใหม่พร้อมกบังานรบัน้องรถไฟ พีเ่รอืงนาม 
มคีวามใฝ่ฝันว่าจะเรยีนอยูเ่ชยีงใหม่ให้ครบ 8 ปี แต่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จ เพราะดันจบซะก่อนตอนอยู่ปี 6

หลงัจากจบพีเ่รอืงนาม ได้เข้ามาท�างานทีก่ทม. 2 ปี แล้วย้ายไป
สุราษฯ อีก 2 ปี แล้วจึงย้ายกลับภูมิล�าเนาที่สมุย โดยเริ่มจากการ
ท�าบังกะโลทั้งๆ ที่มีเงินติดตัวอยู่เพียง 40,000 บาท

ระหว่างนั้นพี่เรืองนาม ได้ตัดสินใจครั้งส�าคัญเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่
ที่ Ohio เป็นระยะเวลา 4 ปีด้วยกัน และได้ทิ้งบังกะโลให้ครอบครัว
ดูแลแทน

ชีวิตใน Ohio ของพี่เรืองนาม เริ่มจากการเป็นกระเหรี่ยงในร้าน
อาหาร ด้วยความหวังที่จะหาเงินเรียนต่อ แต่ด้วยความสามารถที่
มากล้น พีเ่รอืงนาม สามารถทีจ่ะสอบผ่านใบอนญุาตเป็น Inspector 
ในการตรวจสอบคอนกรตีและแอสฟัลท์ของกรมทางหลวงของ Ohio 
รับทรัพย์เป็นกอบเป็นก�า

หลังจากนั้นพี่เรืองนาม ก็ได้ท�างานที่ USA อีกหลายงานด้วย
กนั ทัง้วศิวกรของเทศบาล, วศิวกรทางด้าน Survey Development 
Design ของบริษัทแห่งหนึ่ง

แต่ด้วยค�าขู่ของครอบครัวที่จะขายทุกสิ่งอย่างในสมุยหากไม่
กลับ พี่เรืองนาม จึงต้องกลับมาสมุยอีกครั้ง โดยพกประสบการณ์
มาเต็มกระเป๋า โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เปิดร้านขาย
ไม้ จนปัจจุบันเปิดโรงแรมในสมุย ชื่อว่า “บ้านมณเฑียร” รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้าน สร้างตึก สร้างวิลล่า เป็นของตัว
เองอีกมากมายหลายแห่ง 

ยังไม่พอ...พี่เรืองนาม ยังเคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมท่อง
เที่ยวของสมุยอีก 6 ปี เป็นนายกสมาคมโรงแรมในสมุยอีก 6 ปี 
เป็นประธานเกาะสีเขียว เดินทางไป present เรื่องท่องเที่ยวของ
สมุยในงาน expo ต่างๆ มาทั่วทุกมุมโลก 

“เสน่ห์ของสมุยตั้งแต่พี่ยังตัวเล็กๆ ตอนซักประมาณ 30-40 ปีก่อนฝรั่ง
เริ่มเข้ามา โดยที่ความหมายของรุ่นนั้นคือเข้ามาและก็พักผ่อน นอน
วัด เขามาก็เพราะเห็นมันน่าสนใจ ยังไม่มีอะไรให้นักท่องเที่ยวซักเท่า
ไหร่ พีเ่องยงัเดนิตามหลงัฝรัง่เลย เพราะไม่เคยเหน็ ถงึขนาดทีบ้่านขาย
อาหาร ฝรัง่มาสัง่ omelette เรายงัไม่รูจ้กัยงัต้องมานัง่เปิด dict อยูเ่ลย”

“พอเวลาผ่านไป อะไรๆ ก็เปลี่ยน ซึ่งพวกนักท่องเที่ยวที่มาก่อนๆ บาง
คนเขาจะเรียกว่า “ผู้ค้นหา” แต่พี่ว่าน่าจะเป็น “ผู้ท�าลาย” ซะมากกว่า 
เพราะถึงเวลาพวกที่ค้นหามาก่อนเขาก็จะไม่อยู่ละ เพราะเขาบอกว่า
ตรงนีไ้ม่ได้เป็นธรรมชาตแิล้ว แต่ในขณะทีเ่ขาจะไปหาทีใ่หม่ ทีไ่ม่มคีน
เจอ ในสภาพที่ว่าเป็นสวรรค์ เป็น paradise ซึ่งทุกครั้งที่เข้าเหยียบไป
ที่ไหนที่นั่นก็จะฉิบหาย ตอนนี้ก็เริ่มมี complaint ตลอดจากแขกที่มา
ว่าจะไม่มาสมุยแล้ว เพราะมันเปลี่ยนไป ซึ่งนี่ก็คือความไม่พอของคน 
มันเป็นกระบวนที่ว่าเสาะหากันไปเรื่อยๆ แสวงหาไปเรื่อยๆ”

“สมุยก็เริ่มจาก A frame (ทรงของบังกะโลแบบง่าย มุงจาก) นี่แหละ 
ที่พักฟรี พักวัด พอจากนั้นก็เริ่มมาซื้ออาหาร ก็สร้างกระต๊อบขึ้นมา 
ตกคืนละ 10-20 บาท เป็นห้องน�า้รวม ร้านขายอาหารก็จะท�าเป็นเพิง 
แล้วก็มี book เล่มหนึ่ง ว่าวันนี้ กินอะไรๆ เท่าไหร่ พอถึงเวลาที่จะ 
check out ก็เอายอดจาก book มารวมๆ ให้เขาจ่าย สภาพตอนนั้น
เป็น generation ที ่1 หลงัจากนัน้กม็าสูย่คุ generation ที ่2 เปลีย่นจาก

คุณเรืองนาม  ใจกว้าง (รุ่น 6) 
กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมบ้านมณเฑยีร

สถานที่ โรงแรมบ้านมณเฑียร เลขที่ 5 หมู่ 2 ต�าบลบ่อผุด 
หาดเฉวง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
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A frame มาเป็นอาคารละ พอเริ่มเป็นอาคาร ห้องน�้าก็เริ่มแยก ต้อง
มีห้องน�้าในตัว พอ generation ที่ 3 ก็จะเป็นตึก เป็นรูปแบบที่เป็น
รีสอร์ทเล็กๆ แต่ก็ยังน่ารักๆ อยู่ พอมาถึงยุคนี้ generation ที่ 4 โรงแรม 
4 ดาว 5 ดาว เริ่มเข้ามา ทุกอย่างมันเปลี่ยน การแข่งขันจะเริ่มสูงขึ้น”

“เศรษฐกจิของเกาะสมยุเมือ่ก่อนตอนพีเ่ดก็ๆ กค็อื มะพร้าว คนเกาะสมยุ
จะส่งลกูเรยีนด้วยมะพร้าว ปูย่่าตาทวดเค้าปลกูไว้ ซึง่คนทีเ่อามะพร้าว
เข้ามาทีเ่กาะจะเป็นพวกคนจนีทีอ่พยพมาจากเกาะไหหล�า เพราะฉะนัน้ 
เกือบ 100% ของคนจีนที่มาอยู่ที่นี้มาจากเกาะไหหล�า ตาพี่ก็มาจาก
เกาะไหหล�า จริงๆ แล้วก่อนหน้านั้นเค้าว่ากันว่าจะเอาฝ้ายปลูก ปลูก
เสร็จแล้วตอนหลังโดนพวกแมลงกินซะจนอยู่ไม่ได้”

“มะพร้าวหายไปเลยหลงัจากทีม่นีกัท่องเทีย่วเข้ามาเพราะค่าจ้างค่าเกบ็
แพง ก็คือไม่คุ้มกับราคาที่ขายต่อลูก ช่วง 5-10 ปี ที่ผ่านมานี่ มะพร้าว
หลุดไปเลย เพราะว่าท่องเที่ยว boom มาก กลายเป็นเมืองที่มีรายได้
มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก”
“เสน่ห์ของสมุยคือง่ายๆไม่ต้องอะไรมาก sun sand sea พวกนี้
แหละที่ฝรั่งจะถามหา แต่ sun sand sea นี่เองแหละที่เป็นปฏิปักษ์
กับการท่องเที่ยวของคนไทย และอีกอย่างก็คือมีถนนอยู่รอบเกาะ 
แม้มันจะเรียบๆ แต่มันก็จะมีกลิ่นอายของทะเลอยู่ตลอดเวลา”

“เรื่องของการท่องเที่ยว ที่พักในสมุยเองพี่ว่าถ้าเราไม่ควบคุม มันก็
โอเวอร์แน่นอน ตอนนี้มันก็เริ่มจะ Over Supply แล้ว เราเลยต้องหา
รือกันจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งนักลงทุนที่เข้ามาใหม่ๆ ด้วย ให้เข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้ก็มีเรื่องของ Green Land Project ที่พี่เป็น

ประธานอยู่ เราเองก็กลัวว่าเกาะสมุยเริ่มที่จะเป็นแบบพัทยารึเปล่า 
ตอนนี้ก็ยังดีที่ สนามบิน มีอยู่ที่เดียว เลยเป็นตัว Bird Control ที่ไม่ให้ 
Over Supply ไปมากกว่านี้”

“พี่ว่าสมุยก็เหมือนเป็นกองไฟส�าหรับแมงเม่านะ อย่างคนที่คิดจะมา
เช่าร้านขายเสื้อผ้า เขาคิดว่าจะดีไง แต่ก็โดนค่าเช่ากินหมด หมดตัว
กลับไป แต่ก็มีแมงเม่าบินเข้ามาเรื่อยๆ อยู่ดี ที่โรงแรมพี่เองพออยู่ได้ 
มีแขกมาพัก 80-90% ตลอด เพราะพี่เองยังคิดว่าโรงแรมพี่เป็น 2 ดาว
อยู่ พี่ท�าให้ดูเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 คือแบบสบายๆ ใครมาก็อยู่ๆ ไป 
ไม่ต้องมาแต่งตัวหรู ใส่สูทร แขกเก่าๆ ก็เลยมาอยู่เยอะ”

“ตอนนีท้างสมาชกิสมาคมโรงแรมในเกาะต้องไปเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัโรงเรยีน
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เราก็เข้าไปท�าโรงเรือนแยกขยะ แล้วก็ท�าปุ๋ย
หมกั ไปสอนให้นกัเรยีนรูจ้กัการอนรุกัษ์เชงินเิวศน์ เราเองตัง้ใจมากๆ ที่
จะท�าให้เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อย่างตอนนี้ทุกภาคส่วน
ก็เข้ามามีส่วนร่วมให้สมุยเป็น Green Island อย่างจริงจัง ที่เราท�าไป
ก็ตั้งปฏิญญากันเลยนะ เชิญผู้ว่า ททท. ผู้ว่าฯ จังหวัด เชิญมาหมด ปีที่
แล้วก็เพิ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เค้าก็ให้พี่เป็นประธาน หลังจากนั้น
ทาง EU ก็ส่งนักข่าวสิ่งแวดล้อมมาหาเรา เชิญเราไปเข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับ Green ทั้งหมดทั่วโลก พี่ก็ส่งคณะกรรมการคนนึงไป เดี๋ยวนี้
เรือ่ง Green มนัมาแรงมาก กถ็อืว่าเกาะเราเป็นแรกๆ ของเมอืงไทยเลย
นะ เห็นตอนนี้มีเกาะช้างที่เค้าเริ่มจะตามมาละ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะ”
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STUDENT CORNER
ถ้าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตส จะต้องเตรยีมตวัอย่างไรบ้างคะ

การรบัรุน่ในคณะมผีลต่อการท�างานยงัไงคะ

คนทีเ่ค้าไม่ได้รุน่ เค้าจะเป็นยงัไงคะ 

ท�าไมปี 1 ต้องถอืแฟ้มตลอดเวลาด้วยคะ

การรับรุ่นท�าให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้รู้จักกัน เวลามีงานอะไรดีๆ มา
ก็จะแนะน�ากัน พึ่งพาอาศัยกัน ทุกวันนี้ท�างานเราต้องยอมรับ
ว่ามันต้องอาศัย connection เราอาศัยความสัมพันธ์ที่เรามีกัน
อยู่อย่างพี่น้องสถาบันเดียวกัน ซึ่งจริงๆ เราอยากจะให้เกิดความ
สามัคคีในรุ่นมากกว่า

มันเป็นเรื่องที่เราต้องการท�าให้มันเป็น Unity ไง ท�าให้มันเป็นเอกลักษณ์ 
พี่เข้ามาปี 2523 เค้าก็ให้ท�าแบบนี้ พี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่
คนมองมาแล้วกจ็ะรูท้นัทว่ีาเป็นวศิวฯ มนัเป็นสญัลกัษณ์กเ็ท่านัน้เองครบั 

เราไม่อยากให้เค้าไม่มาร่วมกิจกรรมนะ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม อาจ
จะด้วยเหตุผลส่วนตัวของเค้า หรือเค้าไม่ชอบ ดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นส่วนตัวของเค้าเป็นเรื่องที่
เค้าอาจจะไม่เหมือนเราทั้งหมด เราก็ไม่ได้ทิ้งเค้านะ เราก็จะเก็บเค้าไว้เสมอ วันดีคืนดีที่เค้ารู้สึก
อยากโทรหาใครสักคน เราก็ยินดีต้อนรับเค้าเสมอ แต่เค้าเองที่จะรู้สึกเหงาไปหน่อยนะ เราห้าม
เค้าไม่ได้หรอกและเราก็ต้องมีเพื่อนแบบนี้เสมอแหละ คนเรามันไม่เหมือนกัน

วิสรัส เอี่ยมประชา Gear 11
วุฒิวิศวกรเครื่องกล

บริษัท วิศวกรรมซ่อมบ�ารุงทั่วไป จ�ากัด

ปาริชาต  กลางชัย (น้องมิ้นท์) 
ปี 1 Gear 42

ธนวรรณ อุทยาน (น้องแซนดี้) 
ปี 4 Gear 39

สุรัติ นิรันต์สิทธิรัชต์ Gear 21
อดีต Flight Attendant Korean Airline.

เป็นค�าถามทีต่อบยาก ในประเดน็ของการเป็นคนทีต่รงกบังานหรอืไม่ น้องๆ
ที่อยากมีอาชีพนี้ คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาษา และ บุคลิกภาพต้องมา
ก่อน ส่วนอื่น ๆ นั้น พี่อยากให้ข้อคิดส�าหรับดอกไม้เหล็กอย่างพวกเราว่า 
อย่าฝันแค่ไปเที่ยว หรืออยากมีรายได้ที่ดีกว่าการประกอบวิชาชีพ การที่
จะประกอบวิชาชีพในหมวดของการบริการที่ดีนั้น ให้ส�ารวจตัวเองก่อนว่า 
นิสัยใจคอเราเป็นอย่างไร ชอบที่จะดูแล คอยถาม เป็นห่วง และที่ส�าคัญ 
เราพร้อมรบัมอืกบัความกดดนัในทกุสถานการณ์เนือ่งมาจากความต้องการ
ของผู้คน ที่เราต้องดูแลได้หรือไม่ การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด เวลาแห่ง
ความไม่แน่นอน ความว้าเหว่ในต่างแดนที่ไม่สามารถจะมีเพื่อนเดิมๆ ได้
ตลอด หากพื้นฐานเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อน้องๆ เอง เรื่องอื่น ๆ ก็ไม่น่ามี
ปัญหา วศิวกรสาวอย่างพวกเรากส็ามารถเป็นแอร์โฮสเตสทีด่ ีพ่วงกบัความ
สวย ที่ส�าคัญฉลาดด้วยคะ

น้องๆ ถามมา... 
พี่ๆ นายช่าง มาตอบให้
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ส�าหรับเรื่องการหางาน โดยทั่วไป บริษัทจะพิจารณาผู้สมัครโดยดูคุณสมบัติต่างๆ ว่าเหมาะ
สมกบัต�าแหน่งงานหรอืไม่ เช่น ความรูท้างวศิวกรรม ประสบการณ์ ภาวะผูน้�าการท�างานร่วม
กบัผูอ้ืน่ ฯลฯ โดยทีแ่ต่ละต�าแหน่งงานจะให้น�้าหนกักบัคณุสมบตัต่ิางๆ เหลา่นี้ต่างกนัไป ทกุ
คนมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน น้องไม่ควรกังกลเรื่องการเรียนนาน พี่คิดว่าสิ่งที่ส�าคัญในชีวิตการ
ท�างานคือ น้องควรมีเป้าหมายด้านอาชีพการงานที่ชัดเจนและเหมาะกับตัวเอง ปรับปรุงจุด
อ่อนของตัวเอง และตั้งใจท�างานให้เต็มที่ครับ มีเวลาให้น้องได้พัฒนาและพิสูจน์ตัวเองใน
ชีวิตการท�างานอีกมากครับ

SOTUS ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัวที่มีความหมายต่างๆ  ดังนี้
S  แรก -  Seniority หมายถึง น้องๆ ทุกคนต้องมีความเคารพผู้พี่อาวุโสกว่า
O  -  Order หมายถึง น้องๆ ทุกคนจะต้องเชื่อฟังค�าสั่งสอนที่ดีงาม
T  - Tradition หมายถึง น้องทุกคนจะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
U -  Unity หมายถึง น้องทุกคนจะต้องมีความสามัคคี มีความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน
S  สุดท้าย - Spirit  หมายถึง น้องทุกคนจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน�า้ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยพืน้ฐานของผูท้ีส่ามารถเข้ามาศกึษาศาสตร์ทางด้านวศิวกรรมได้   ถอืว่าแต่ละคนเป็นผูท้ีม่คีวาม
เฉลียวฉลาด (IQ)  และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง (EGO) สูง  มักจะไม่ค่อยรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น  แต่งานด้านวิศวกรรม เป็นผลของงานที่เกิดจากวิธีการคิดที่เป็นระบบ มี
แบบแผนและล�าดับขั้นตอน  เป็นงานที่กว่าจะส�าเร็จเป็นผลงานออกมา  ต้องเกิดจากการท�างาน
ร่วมกันของหลายๆ ฝ่าย   ท�าให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานได้ง่าย  ดังนั้นจึงต้องการความอดทน
และความสามัคคีในการท�างานที่สูง ( EQ ) 

ระบบ SOTUS จึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นการฝึกสอนให้มีความอดทน ความสามัคคี และลด 
EGO ของแต่ละคนในช่วงระยะเวลาศึกษาร่วมกัน  โดยการจ�าลองสถานการณ์ภายใต้ความกดดัน
ต่างๆ ที่น้องๆ ทุกคนจะต้องประสบในอนาคตเมื่อไปท�าหน้าที่เป็นวิศวกร  นั่นคือการท�างานที่รับผิด
ชอบร่วมกนัให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา (ขณะทีก่�าลงัศกึษาอยูอ่าจ
จะหมายถึงรุ่นพี่) ภายใต้แรงกดดันต่างๆ ซึ่งหากไม่มีความอดทน ไม่มีความสามัคคี จะไม่สามารถ
รับผิดชอบงานให้ส�าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายมาได้

หวงัว่าค�าอธบิายข้างต้นคงจะพอให้น้องๆ มคีวามเข้าใจและเหน็ประโยชน์ของระบบ SOTUS 
บ้างไม่มากกน้็อย  แต่น้องๆ จะเข้าใจชดัเจนมากขึน้เมือ่จบการศกึษาและไปท�างานในฐานะวศิวกรครบั

วิชาพื้นฐาน เช่น Solid และ Dynamics น่าจะเป็นวิชาที่น้องควรให้ความส�าคัญ เพราะ
เป็น “พื้นฐาน” ความรู้ในสายงาน และจะท�าให้น้องต่อยอดความรู้ได้ง่ายและเร็วครับ

SOTUS ของรุ่นพี่มีผลต่อการท�างานในอนาคตยังไง / SOTUS 
มีประโยชน์กับรุ่นน้องยังไงบ้างครับ

ซปุเปอร์มโีอกาสทีจ่ะได้งานเท่าๆ กบัคนทีจ่บตามหลกัสตูรหรอืเปล่าครบั 

ตัวเมเจอร์ที่ท�าให้เปอร์ เช่น Dynamics Solid  น�าไปใช้ในสายงานมาก
น้อยแค่ไหน เพราะว่าเป็นวิชาที่ยากและท�าให้เปอร์ครับ

หัสชัย สิทธิบุศย์  (น้องแตง)
ปี 6 Gear 37

ธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ Gear 22
Managing Director

บริษัท วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จ�ากัด
www.vorrawut.com

ฉัตรบดินทร์ ตาหล้า (น้องดิน)
ปี 3 Gear 40

ธ�ารงค์ สมพฤกษ์ Gear 6
กรรมการผูจ้ดัการ Queensland Engineering 
Company Limited
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EACH GEAR
โดย คุณสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ

ฉบบันีเ้ป็นเรือ่งของผูเ้ขยีนมากหน่อย รุน่
อืน่อย่าหมัน่ไส้นะ  เริม่จากผูเ้ขยีนได้รบัมอบ
หมายจากท่านนายกซวงให้เป็นผู้รวบรวม
ประวัติคณะเราเลยมีโอกาสไปเชียงใหม่
ตอนเดือนเมษายน พร้อมรุ่น 1 รุ่น 2 และ
รุ่นอื่นๆ ตามที่ลงใน “ช้างเหล็กสัมพันธ์ 
The Gang” เล่มทีแ่ล้ว งานนีต้้องขอขอบคณุ
อาจารย์พิชัย บุณยะกาญจน ที่รวบรวม
ข้อมูลให้ และต้องขอบใจเสี่ยป๊อกที่อ�านวย
ความสะดวกเรือ่งสถานทีพ่ร้อมอาหารกลาง
วัน ย้อนไปหน่อยในข่าวชาว GEAR ฉบับที่
แล้วที่บอกว่ารุ่น 3 ได้ยกขบวนไปเขาบ่อยา
ช่วงมกราคม 2554 เพื่อแสดงความยินดีกับ
เพือ่นหลายคนทีไ่ด้เป็นใหญ่เป็นโตกนันัน้ ได้
มกีารปรกึษากนัหลายคนในรุน่ 3 โดยผูเ้ขยีน
ไม่รู้เพราะยังไม่ตื่น แผนการคืออยากเจอ
กันอีกและอยากท�าให้ผู้เขียน SURPRISE 
โดยเตรียมการจัดงานให้ผู้เขียนที่เขาใหญ่
โดยท่านอุทรและท่านกมลแห่ง RITTA เป็น 
SPONSER เรื่องที่พัก ผลปรากฏว่าวุ่นวาย

พิลึก ยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนบางคนโทรมา
หาผู้เขียนว่ามึงไม่สบายหรือ บางคนโทรมา
ถามไอ้บลูย์มงึน้อยใจเรือ่งอะไรท�าไม ครัง้นีม้งึ
ไม่โทรมาเอง แต่ผูเ้ขยีนอยากบอกว่าขอบใจ
เพื่อนทุกคนมากๆ ถึงจะวุ่นวายกันนิดๆ แต่
กส็นกุด ีครัง้ต่อไปเริม่มกีารนดัหมายกนัแล้ว
ว่าจะให้เสี่ยชนะแห่งกาแฟเขาช่องเป็นคน
เลี้ยงที่บ้านท่านชนะเอง เป็นค่าลงหน้าปก
ช้างเหล็กสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว สมาคมฯ ของ
เราได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับรุ่น 1 และรุ่น 2 
ดังนั้นในวันนั้นรุ่น 3 เลยใหญ่ที่สุดจึงได้เป็น
ตัวแทนในการกล่าวและแสดงมุทิตาให้กับ
รุ่นพี่ รุ่น 3 ขอแสดงความขอบคุณสมาคมฯ 
และผูจ้ดังานทกุๆ คนทีค่ดิกจิกรรมดีๆ  ขึน้มา 
และรุ่น 3 ขอให้ก�าลังคณะกรรมการฯพร้อม
ผูจ้ดัท�ากจิกรรมต่างๆ ทกุท่านไว้นะโอกาสนี้

1 3

2

4
สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ จากรองอธิบดี

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ได้รบัการแต่งตัง้เป็น ผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ยินดี
ด้วยครับ       อีกท่านนึง ดร.สามารถ ราช
พลสิทธิ์ ก็ยังคงรักษาต�าแหน่ง สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
3 ก.ค. ที่ผ่านมา เพียงครั้งนี้จะท�าหน้าที่ใน
ฟากฝ่ายค้าน เชื่อมั่นว่า เพื่อนจะท�างานได้
อย่างด ีสมกบัทีเ่ป็นนกัการเมอืงน�า้ด ีคนหนึง่ 
ของพวกเรา        ได้ข่าวว่าไปลงทุน ท�าไร่ 
ท�าสวนไว้ทีร่ะนองหลายร้อยไร่ ตุ ๊วทิวสั ผดงุ
เกยีรต ิคงจะทะยอยเกบ็ดอกออกผลแล้ว แต่
ยังคงไม่ทิ้งอาชีพวิศวกรที่ท�าอยู่ที่ ชัชวาลย์
โรเยลฮาสโกนิ่ง         เช่นเดียวกันกับ Vice 
President อมตะคอร์ปอเรชั่น ภราดร สรง
สวุรรณ นอกจากฝีมอืกอล์ฟจะพฒันารวดเรว็
แล้ว สวนยางที่อุตรดิตถ์ ก็จวนจะกรีดได้
แล้ว ขอให้รวย ๆ อย่าลืมชวนไปนอนเล่น
กินบรรยากาศกันบ้างล่ะ...        ก็ขอให้
เพื่อนๆ ทุกคนมีความสุข รักษาสุขภาพให้
แขง็แรง วยันีต้้องระมดัระวงัตวัหน่อย หมัน่
ออกก�าลังเป็นประจ�า เล่มหน้าคงมีข่าวดี
ของเพื่อนๆ ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
มาฝาก เล่มนี้ ลาไปก่อน

โดย ท�าเนียบรุ่น5

ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสมาคมฯ ภาคตะวันออก คุณกุศล ไชยานุพัทธกุล 
ที่เข้ารับต�าแหน่งอย่างเป็นทางการที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�าเดือนกรกฏา
คมที่ผ่านมา มีมติรับคณะอนุกรรมการภาคตะวันออก.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก็แข็ง
ขัน ประเดิมด้วยการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ไรเดอร์ กทม. และ ภาคตะวันออก ตบท้ายด้วย 
Reunion East 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2554.         เดินหน้าไม่เหน็ดเหนื่อย ประธานฝ่ายหาราย
ได้ คุณอนันต์ เกษมปิยารมณ์ ต่อจากโบว์ลิ่งก็งาน แรลลี่การกุศล และกอล์ฟการกุศล แต่ก็
หายเหนื่อยทุกครั้งเพราะไดร้ับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ ฝากขอบคุณเพื่อนๆ 
และสมาชิกมา ณ โอกาสนี้

ต่อ>>

5
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65
ขอแสดงความเสียใจต่อ ถิรโชติ (โชติ

วิชิต) ภักดี ที่สูญเสียคุณแม่สุณีย์ ภักดี ไป
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อนรุ่น 6 น�าโดย ปึง อ๋อย 
ไก่ อถกึ พชิติ และหน่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมศพคุณแม่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2554       เพื่อนๆ รุ่น 6 ขอสนับสนุนและ
แสดงความยนิดกีบั เรอืงนาม ใจกว้าง (แป๊ะ) 
เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมบ้าน
มณเฑยีรสมยุ และอดตีนายกสมาคมส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเกาะสมยุ ประธานมลูนธิเิกาะ
สเีขยีว ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจลงคะแนนจาก
เพื่อนๆ เสนอเป็นตัวแทนของรุ่น 6 ให้คณะ
กรรมการ และทีป่ระชมุใหญ่ของสมาชกิสมา
คมฯ พิจารณา เพื่อเข้าบริหารสมาคมฯ ใน
สมยัหน้า งานนี ้แป๊ะเพือ่นเราเคลยีร์ควิล่วง
หน้าสองปี พร้อมรับงานหนักแน่นอน  

ระยะนี้ ประวิทย์ (กวาง) แห่ง บมจ.QH 
มภีาระกจิหนกัต้องเดนิทางขึน้ไปตรวจงาน
โครงการต่างๆ ที่เชียงใหม่บ่อยๆ แต่ก็กลับ
กรงุเทพด้วยความกระชุม่กระชวยเพราะได้
เพื่อนรัก อานุภาพ (ไก่) พาไปเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรงทุกๆ ด้าน ด้วยการฝังเข็มตาม
ต�าราแพทย์แผนจีนโดยหมอนุ่ย เพื่อนของ
ไก่ เพื่อนๆที่ต้องการฟิตร่างกาย คลายจุด
ลมปราณ ให้สขุภาพแขง็แรง ลองสอบถาม
รายละเอยีดหลงัไมค์ที ่กวางหรอืไก่ ได้ครบั

ท่านประธานรุน่ วรนติย์ กมิาวะหา ฝาก
ถามเพื่อนร่วมรุ่นว่าเริ่มสรรหาประธานรุ่น
คนใหม่ได้แล้วครับ!!! ..(แล้วท่านจะรีบ
ไปไหนๆ.. ไม่ลงพร้อมท่านนายกฯ เหรอ
ครับ).. พร้อมฝากประชาสัมพันธ์...แก้วน่า
รักหนึ่งชุดมี 6 ใบ มีรูปรวมรุ่นเพื่อนๆ ตอน
ปีหนึ่งทั้งหมด 95 คน ที่จัดท�าเพื่อหาเงิน
เข้ารุ่น สอบถามรายละเอียดได้ มีจ�านวน
จ�ากัด 40 ชุดเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย
ครับ...       ส�าหรับนักกอล์ฟรุ่น 5 มีนัดกัน
ทกุเดอืน หรอืทกุครัง้ทีต้่องการล้างหน้าล้าง
ตา ล้างเลือดที่สาดกลบสนามกัน (ขนาด
ไหนลองถาม คุณสมชาย ถิตะพานิชย์ ได้.) 
กน็ดัได้ที ่คณุอดศิร บรรเทงิไพบลย์ู หรอื คณุ
ณรงค์ บุญน้อม ครับ         

แว่วว่าเดือนหน้าเจ้านายจะอนุญาต
ให้ คุณบรรชัย อุ่นพิกุล มาตีกอล์ฟได้ทั้ง
เดือน ใครเป็นเจ้านายตัวจริง..ฝากถามว่า
จริงรึเปล่าครับ        เพื่อนๆ ฝากถามถึง 
คุณสุขุม วรรณวิจิตร คุณสุพล พวงวราราม 
คุณไพทรูย์ วรวุฒิคุณชัย คุณประดิษฐ์ ยง
วงศ์สุนทร คุณสมพักตร์ สัตยสุนทร.ว่าหาย
หน้าหายตาไปไหน 

Reunion East 1 ระยอง

<<ต่อ

ขอชกัชวนเพือ่นรุน่ 7 ช่วยกนัอนโุมทนา 
กับ ก�าแหง สุทธาสินีนนท์ และ เบี้ยว วิสุทธิ์  
พงษ์จิระศักดิ์ ที่จะไปช่วยสร้างสะพานเข้า
วัดพระฉาย สระบุรี สาธุ ขอให้ได้บุญนักๆ
เน้อ       สว.จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง อดีตนายก
สมาคม ฝากส่งข่าว ในฐานะ ประธาน
สโมสร ทีมสระบุรี FC ขุนศึกแห่งดิวิชั่น 1 
ขอแรงเพื่อนๆ มาช่วยกันสนับสนุน วงการ
ฟุตบอลไทย ใครต้องการเป็นสปอนเซอร์ 
อยากติดโฆษณา ตรงไหน ขอให้บอกได้ 
(หน้าอกเสื้อ แค่ สิบล้าน เอง) กระซิบดังๆ 
ว่า ขนาดเพิ่งขึ้นดิวิชั่น 1 เป็นปีแรก ตอนนี้
อันดับ 8 อยู่นะครับ        ข่าวล่ามาไว อ้วน 
นพศักดิ์ เมฆานุรัตน์ ท�าท่าจะเดี้ยงอีกรอบ 
ไม่รู้ว่าไปโดน หล่นทับมาหรือเปล่า เห็นบ่น
ว่าเท้าบวม อกีแล้ว ช่วยส่งก�าลงัใจให้หน่อย
นะ จะได้ไม่ต้องตัดอีกนิ้วนึง        ฉบับนี้ข่าว
คราวน้อยไปหน่อย เจี๊ยบ อดิศร์ สุทินศักดิ์ 
( adith.suthinsak@gmail.com) ขอเพือ่นๆ
ช่วยส่งข่าวคราวมาให้รวบรวมด้วย ส่งผ่าน
ท่านประธาน เสร ีพรหมเนรมติ (bksseree@
truemail.co.th) ก็ได้ครับ

7
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นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ Gear 12 ยกขบวนมาร�าลึกความหลัง
ถงึถิน่กนัเกนิครึง่ร้อย  นบัถอยหลงัไปกร่็วม 30 ปี แห่งการเป็นสมาชกิ 
“ช้างเหล็ก” ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ รับน้อง Gear 42 ขึ้นดอย

เริม่อุน่เครือ่งกนัมาตัง้แต่วนัที ่8 กรกฎาคม ณ ดอยค�ารสีอร์ท โดย
มทีมีเจ้าภาพระดมสรรพก�าลงัมาคอยดแูลอ�านวยความสะดวกอย่าง
ไม่มขีาดตกบกพร่อง งานนีต้้องยกเครดติให้ อาเจ่ก (เอกชยั โตวบิลูชยั)  
อาจารย์เสดิ (ประเสรฐิ ฤกษ์เกรยีงไกร) พีด่ม-หอย (อดุม สฤษดิแ์ก้ว) 
- (บณัฑติ จารเุพนตร) และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีช่่วยกนัจดัทีพ่กั, เตรยีม 
Multivision ย้อนอดตี, Karaoke, พร้อมแสง-ส-ีเสยีง ครบสตูร ให้พวก
หมู่เฮาได้ย้อนร�าลึกถึงวันเก่าๆ ได้เจ๋งสุดๆ.. แต่ที่สุดเจ๋ง คือน้องๆ ชุด
ด�าที่คอยช่วยปรุงเหล้า พะเน้าพะนอให้พี่ๆ หัวพญานาคทั้งหลายได้
มีความสุขในการร�่าสุรา จ๊าดนัก...”        นับเป็นไหวพริบขั้นเทพของ 
’จานเสิด ที่ให้มีการเลือกประธานรุ่นคนใหม่ก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะ
เมามายไม่ได้สตจินอาจลกุขึน้มาคว�่าโหวตได้ในวนัหลงั และในทีส่ดุ
กไ็ด้แตะไม้ส่งมอืให้กบั “ไก่จ๋า” (ปิยพรรณ  หนันาคนิทร์) มารบัหน้าที่
แทนด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นล้นเหลือ (คิดดูครับ แม้คนที่เป็น
โรคเก๊าต์ก็ยังโหวตให้ไก่เลย)..…แหม อิงกระแสสุดสุด.. ขอแสดง
ความยินดีด้วยครับ ที่จะได้มารับใช้พวกเราต่อไป..

เช้าวนัที ่9 หลกัจากทัง้แซะ ทัง้ทึง้กนัขึน้มาจากเตยีงได้ส�าเรจ็ หมู่
เฮาก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน จากนั้นช่วยกันต้อนพรรคพวกขึ้นรถตู้พร้อม
เสบียงมื้อหย่าย ที่ทั่น ผอ.ต้อย (ชีวิน พัฒนคูหะ) และ ทั่น ผอ.หลัก 
(หลกัชยั พฒันเจรญิ) จดัเตรยีมไว้เป็นอย่างด ีเพือ่เคลือ่นพลขึน้ดอย ..

หลังจากอิ่มหน�าส�าราญกับมื้อเที่ยงกันได้ที่ ประธานฯคนใหม่ก็
ถูกใช้งานเป็นครั้งแรกเพื่อกล่าวต้อนรับน้องๆ งานนี้เจ๊ไก่พูดได้โดน
มาก แอบเห็นน้องๆ น�้าตาเล็ด นั่งนิ่งกันเป็นแถว ตามมาด้วยการ 
Boom รับน้องจากพี่ๆ Gear 12 โอว พระเจ้า ! ขนเริ่มลุกแล้วครับ.. 

เท่านั้นยังไม่พอ พอรุ่นน้อง Boom กลับเพื่อขอบคุณ ด้วย Boom 
ใน version ใหม่ที่ไม่เหมือนสมัยเรา โดยมีการใส่จังหวะ เน้นเสียงที่
พร้อมเพรียงกันทั้ง 870 คน โอ้โฮ! มันคือบรรยากาศที่สุดแสนจะเกิน
บรรยายครบัท่านผูช้ม จากนัน้ พี่ๆ  Gear 12 กแ็จก wristband สเีลอืด
หมู เพื่อแสดงถึงสายใจและสายใยที่ผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
ตามด้วย มาร์ชวิศวกรรม ปิดท้าย ซึ้งใจและยิ่งใหญ่จริงๆ ครับ  ทั้งนี้ 
ต้องขอขอบคณุสาว(เหลอื)น้อย  (อาภาวลัย์ คปุตกานต์) ทีจ่ดัเตรยีม
เสือ้สวยให้เราใส่ รวมทัง้ wristband ตามรหสัของพวกเราทัง้ 204 คน 
และน้องๆ ทุกคนครับ         อ้อ.. ลืมไป ในช่วงเชียร์นั้น cheer leader 
รุ่นเก๋าของเรา ทั่นหยู (สมบูรณ์ สุธิเดชานัย) เป็นผู้น�า lead ให้ Gear 
12 ไอ้ฮาก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตา Boom..หยุดซ้อมมา 30 ปี ไม่รู้เฮียมี
มั่วมั่งรึเปล่า แต่ความตั้งใจเกินร้อย ถือว่ายกประโยชน์ให้ละกันนะ    

เคลือ่นพลจากสวนสนไปยงัไม่ทนัพ้นพระธาต ุสายฝนกก็ระหน�่า
ลงมาอย่างไม่ลมืหลูมืตา น้องๆ เปียกปอน มอมแมม ส่วนหมูเ่ฮากไ็ด้
อาศัยแผ่นป้ายผ้าใบผืนเล็กๆ เป็นที่กระชับสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้
แนบแน่นกนัขึน้ไปอกี ไม่รูว่้าแก่ รบ้ึาอะรยัฟะ  ไปยนืช่วยกนักางผ้าใบ
กันฝนกันอยู่ด้ายเป็นชั่วโมง ศาลาก้อมี  ตึกก้อมี ไม่ไปคิดจะไปหลบ
กันหา  ฮิฮิ  ทั้งเปียกทั้งหนาว ข�าว่ะ แต่ประทับจายสุดสูด   บางพวกก็
ไปอาศยัร้านขายน�้าเป็นทีห่ลบฝน เลยจ�าเป็นต้องอดุหนนุ Leo กนัต่อ
อีกเป็นชั่วโมง มิมีใครเป็นอะไร ยกเว้น “ทั่นผู้อาวุโสสูงสุด”เพียงท่าน
เดียว (งานนี้ขออุบไม่บอกชื่อละกัน  แต่ดูจากรูปก็คงพอเดาได้) ที่ถึง
กบัต้องอาศยัถงุพลาสตกิประทงัชวีติช่วงนัง่รถลงดอย (เอิม่ ไอ้ชวีติที่
ว่าเนีย่ มนัคอืชวีติและลมหายใจของผูร่้วมนัง่รถคนัเดยีวกบัพีท่่านน่ะ
ครบั!)       สะบกัสะบอมกลบัมาถงึทีพ่กัได้ไม่ถงึอดึใจ ด้วยภาระหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ ก็เลยแปลงโฉมลงมาดวลกันต่อ  ตกดึกหน่อย เริ่ม
มีรายการเจาะ เอ๊ย! เปิดใจเฮีย clear ปัญหา ความขุ่นข้องหมองใจ
สมยัครัง้กระนูน้ กลบัมากอดคอกนัใหม่ เพือ่นๆ ทัง้หลายดใีจไปตามๆ 
กัน ก็ปูนนี้แล้วอ่ะนะ บ้างก้อเมาได้ที่ หรือจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่เสี่ย
เงี๊ยบแห่ง State Construction (ศุภกิจ พัชราภรณ์) เอามาแจกท�าให้
แขง็ขงักนั บางคนถงึกบัไปตกปากรบัค�ากบัสาวต่อน (นนัทาวด ีกติติ
ศรี) อย่างดิบดีว่าวันจันทร์จะยกขันหมากไปขอ จวบจนวันนี้ยังไม่มี
วี่แวว...เฮ่อ อุตส่าห์รอมาเกือบครึ่งศตวรรษ นึกว่าจะส�าเร็จ ไม่ต้อง
เสยีใจนะเพือ่นต่อน ความสาวของเธอมค่ีามากกว่าลมปากผูช้ายอย่าง
มัน       ปิดท้ายยามเที่ยงคืน ด้วยการยืนไว้อาลัยและจุดโคมลอย 
6 อัน เพื่อระลึกถึงเพื่อนรักที่จากไปทั้ง 6 คน..       นึกว่าจะไม่มีใคร
ตื่นไปท�าสังฆทานให้เพื่อนๆ ที่วัดพระธาตุดอยค�าตอนเช้าวันที่ 10  
ที่ไหนได้ครับ.. พรึบ!! พวกเฮาตรงเวลากันมาก ยกเว้นอยู่คนเดียว 
เห็นเด็กที่รีสอร์ทบอกว่า เมาปลิ้น นอนที่ทางเดินจนถึงตี 4 (จนป่าน
นี้ยังหาตัวไม่เจอเลย)          งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่มิตรภาพ
ระหว่างเพื่อน Gear 12 จะยังคงแน่นแฟ้นตลอดไป  งานครั้งนี้บอก
ได้ค�าเดียวว่า ซู๊ด...ยอด ครับ

12
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13
ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของ

ลูกหลานพวกเราอันได้หนุ่มเอ้ยได้แก่ลูก
เพื่อนปุ๊กเชียงราย ลูกเพื่อนบรรเจิดแม่เมาะ 
ตดิหมอมอชอ ลกูเพือ่นเต๊กอ่างทอง ลกูเพือ่น
ภาส ระยอง ตดิวดิวะมอชอ ลกูเพือ่นประพนัธ์
เจยีงใหม่ตดิวดิวะจฬุา ลกูแฝดเพือ่นตัน๋ ภเูกต็ 
ติดหมอมหิดลและวิดวะเกษตร ลูกเพื่อนนุ 
ติดเศรษฐศาสตร์จุฬา ลูกเพื่อนสมเกียรติ 
(พทุธ) ตดิอนบุาลเด่นหล้า  ลกูเพือ่นโก้ ไฟฟ้า
ติดอนุบาล ดีใจด้วยนะลูกๆ เริ่มโตเป็นหนุ่ม
เป็นสาวกันทุกวัน แล้วพวกเราละสหายเอ้
ยจะอีกกี่คืนกี่วันไม่มากก็น้อยก็จักต้องลา
ลับหายไปจากโลกนี้ ไปได้แต่ตัวเฉกเช่นขา
มา น�าไปได้ก็แต่บุญและบาปเท่านั้น การนี้
เพื่อนสมเกียรติ (พุทธ) ผู้ใจบุญได้บอกบุญ
ให้เพื่อนร่วมกันเป็นเจ้าภาพวาดภาพพุทธ
ศาสนา ณ วิหาร วัดบุ่งข้อง รวมถึงก่อสร้าง
โรงเรียนสอนปริยัติแด่พระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราษฏ 
จ.อบุล ในส่วนเจดย์ีบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 
ด�าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อนเกียร์ 13 ได้ร่วม
ท�าบุญกันตามก�าลังต่อไป เช่นกันเพื่อนบี 
นครศรี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ 

วดัธารทอง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช และ
ปลูกต้นไม้ 100 ต้น ถวายแด่ในหลวงในวัน
เข้าพรรษา รวมถึงเพื่อนบียังเป็นเจ้าภาพ
หล่อพระพุทธรูปคอนกรีตหน้าตัก 2 เมตร
เพื่อช�าระหนี้สงฆ์ จ�านวน 10 องค์ในระยะ
เวลา 10 เดือน (เดือนละองค์) เพื่อนวัช กอ
ทอมอ และเพือ่นหวนั คอนหวนั ได้อปุสมบท
หมู ่120 รปู เฉลมิพระเกยีรตอิทุศิแด่ในหลวง
และหลวงปู่บุญฤทธิ์ ณ วัดบวร ระหว่างวัน
ที่ 9 ถึง 17 เมษายน เพื่อนๆ ก็อนุโมทนาบุญ
ด้วยกันนะ สาธุ บุญกุศลใดๆ ที่พวกเราได้
กระท�ามาแล้วทั้งหมดขออุทิศแด่เจ้ากรรม
นายเวรทุกภพชาติ และแล้วเพื่อนพวกเรา
ได้เข้าสูแ่วดวงนกัเขยีนอกีท่านได้แก่ท่านวดุ 
ในฉายาว่า คบเพลงิสราญ เขยีนหนงัสอืเกีย่ว
กบัการท�างานแบบโหดมนัส์ฮา วางจ�าหน่าย
ตามแผงซดีทีัว่ไป ท่านใดพบเจออดุหนนุกนั
ด้วยนะครบั เหน็ว่าในอนาคตทีไ่ม่แน่ไม่นอน
เพือ่นต๊ะอาจจะเขยีนสกัเล่มคาดการณ์ว่าจะ
ใช้ชือ่ว่า ความหล่อเหลาของข้าพเจ้าเป็นเหตุ
ให้สุภาพสตรี… อะไรประมาณนั้นก็จะคอย
ติดตามต่อไปพี่น้องเอ้ย

โดย เกียร์13
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20
ขอแสดงความยินดีกับ อ็อด ลูซี่ โยธา 

ที่ลูกสาวชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาณ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณ วรี
นารีรัตน์ ประเภท Electone Ensemble รุ่น
เลก็ ของการแข่งขนั YAMAHA THAILAND 
MUSIC FESTIVALวนัที ่5 พฤษภาคม 2554 
ที่ผ่านมา สุดยอด        หลังจากปิดปรับปรุง
กิจการร้าน เอื้องผึ้ง จันผา ที่เมืองทองธานี 
ช่วงนี้ มืด ไออี เลยว่าง ได้ข่าวว่าไปท�างาน
กองถ่ายรายการทวี ีหรอืเพือ่นเราจะได้เป็น
ดารากบัเขามัง่          โรจน์ ไฟฟ้า ไม่ธรรมดา
ซะแล้ว ล่าสุดโครงการ ไบโอโฟมปลูกได้ 
เป็นกล่องโฟมบรรจุอาหารผลิตจากแป้ง
มันส�าปะหลัง นอกจากย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาต ิไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมแล้วยงั
บรรจุเมล็ดพันธุ์พืชน�าไปปลูกได้ ได้รับการ
สนบัสนนุโครงการจากส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ ลงหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
และออกทีวีช่อง Thai PBS ผู้สนใจติดต่อ
ได้ที่โทรศัพท์ 086 399 0512 อย่างนี้ต้อง
สนับสนุน กิจกรรม Engineer CMU Busi-
ness Club ที่สมาคมนักศึกษาเก่าฯ จัดขึ้น 
โดยด�าริของท่านนายก ซวง ชัยสุโรจน์ รุ่น 5 
ตอนนีม้ ีโรจน์ ไฟฟ้า เป็นโต้โผในการจดังาน 
กิจกรรมอยู่ในรูปแบบ Business network 
connection จึงอยากให้เพื่อนๆ รุ่น 20 เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันเยอะๆ เพราะมี
ประโยชน์กับเพื่อนทุกคน

ขอให้เพือ่นๆช่วยอพัเดทสถานะของตวัเอง 
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่ท�างาน หมายเลข
โทรศัพท์ Email address และส่งข้อมูลดัง
กล่าวมาที ่Email: entaneergear20@gmail.
com เพือ่ทีจ่ะได้รวบรวมเข้าทะเบยีนรุน่ต่อไป

ไม่พูดถึงคงไม่ได้ ขึ้นดอยปีนี้ เพื่อนๆ 
ของเราดูให้ความรักและเอ็นดูน้องๆ สาวๆ 
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อุ๊ IE ส่วนเรื่องน้อง 
Free Hug คงต้องถาม วุฒิ ME หนุ่มล�าพูน
ดู ปีหน้ากองกิจฯ อาจห้ามมันขึ้นดอยก็ได้ 
อาจารย์ปู่ แว่น EE กะขึ้นดอยส่งท้าย ก่อน
มีข่าวดีปลายปีที่ล�าปาง ยังอยู่แถวๆ ทาง
เหนือ เกด ME ขยันไม่หยุด ได้วุฒิวิศวกร
แล้ว ดใีจด้วยครบั ใครจะให้เซน็ต์อะไรบอก
เกดได้ ส่วนปิง ME อยูแ่ม่เมาะกบัเกดกะลงั
คบหาดใูจกบัอดตีนางฟ้านกแอร์ แต่ปากยงั
แข็งบอกแค่พี่น้อง แต่เจ้นท์ ME confirm 
ว่าเค้าเรียกกันว่า honey!!        มาถึงเรื่อง
เดก็ๆ กนับ้าง วยันีเ้พือ่นๆ เรากม็ลีกูมเีต้ากนั
หลายคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์เปิ้ล IE, 
แพร CPE ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ แต่ยังงัยคง
ยังไม่มีใครแซง เจมส์ ME ที่มีลูกที่น่ารักตั้ง 
3 คน คนโต 12 ขวบแล้ว แต่เอ้ CE  ไล่มา
แล้ว 2 คน เพื่อนๆ หลายคน go inter บาง
คนกก็ลบัมาเมอืงไทยแล้ว นก IE007 ตอนนี้
เป็น Regional Procurement Manager ของ 
Holcim Group เป็นบรษิทัแม่ของปนูซเีมนต์

นครหลวง ส่งออกไปสิงคโปร์ 3 ปี ครับ ส่วน 
เก๋ CE  กบั ลกูนทั EE  กเ็พิง่กลบัจากสงิคโปร์ 
หลงัจากหมด Assignment เช่นเดยีวกบั ต้อม 
AE ก็อาบรังสีกลับมาเมืองไทยแล้ว หวังว่า
คงไม่กลายพันธุ์ไปซะก่อน สวนทางกับ นา 
AE ทีโ่อนส่งไปอยูท่ีเ่มอืงโตโยต้า ไอจ ิปีครึง่ 
เฮ้อ แบบนีโ้จ้ ME คงลัน้ลา เอ้ย เหงาแย่เลย 
ภาส CPE เรยีนจบกลบัมาสอนรุน่น้องอยูท่ี่
คณะเรา เช่นเดียวกับจ๋า ENV ที่จบ Doctor 
จากองักฤษตอนนีก้ส็อนทีค่ณะ ไม่ได้พดูถงึ
ใครกไ็ม่ว่ากนัเนาะ เพราะไม่รูข่้าว ยงังยักส่็ง
ข่าวคราวกนับ้างนะเพือ่น แค่อยากรูว่้าเพือ่น
สบายดี อ้อ วันก่อนไปภูเก็ต เสี่ยก้อง (วัว) 
CE ขี่ ซูซูกิ ฮายาบูสะ คันละห้าแสน นิดๆ 
มาเลี้ยงอาหารทะเลเพื่อน อิ่มหน�าดีจริงๆ 
ขอบคณุมานะทีน่ีด้่วย อยากท�าบญุรุน่ เรว็ๆ
นีค้งได้ส่งข่าวไป ใครมคีวามคดิอะไร อยาก
ไปที่ไหน เมื่อไหร่ บอกได้เน้อ บ่อต้องอาย”

โดย ต้อม ME    
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26
ตอนนี้ข่าวเกียร์ 26 คึกคัก ในกลุ่ม 

facebook ไปตามดูกันได้ www.fb.com/
groups/entaneer26cmu เว็บไซต์ ที่นี่เลย 
www.entaneer26.com ดแูลโดย นกุกี ้ME 
ครับผม www.fb.com/entaneer26

ขอแสดงความยนิดกีบัเดช-โยธา และจุย๋ 
EE ทีไ่ด้สมาชกิใหม่ของครอบครวั- ลกูชาย นะ
จ๊ะ คลอดเมื่อ 24 พ.ค.          ต้น ie เปิดร้าน
ชื่อ Kiddie ขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัวน�าเข้า
ส�าหรบัเดก็อยูช่ัน้ 2 เซน็ทรลัพลาซ่า เชยีงราย 
เลอืกชมสนิค้าผ่าน  www.fb.com/KiddieShop 
รับสั่งสินค้าจากอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ส่ง
ตรงถึงบ้านเพื่อนๆ นะครับ         แดงโยธา 
เปิดร้านขายสินค้าเด็ก และ จองตั๋วโรงแรม 
และ ที่ดินไม่แพง ไปดูได้ที่เว็บต่างๆได้เลย 
http://www.hotelmaipaeng.com, http://
www.rugdek.com, http://www.teedinmai-
paeng.com, http://www.jaroonpan.com 
ดิ่ง แท๊ป ใหม่ ท�างานการบินไทย ปู-ดนัย 
ท�างาน Bangkok air ปูน ตอนนี้เป็น ร้อย
โท สขุสนัต์ ตัง้พานชิวงศ์ รบัราชการกองทพั
ไทยเตม็ตวั เอ๋ เปิดร้านกาแฟชือ่ร้าน Coffee 
Meal อยูห่น้าอนบุาลร่มเยน็ ถนนสนัก�าแพง 
จากสถานีรถไฟ ตรงไปทางสนัก�าแพง ผ่าน
แยกบวกครก ไปอกี 100 เมตร อยูฝ่ั่งขวามอื 
เจ้ แต่ง เครื่องกล เปิดร้านกาแฟ KR Cafe 
อยู่แถวล�าพูน r_tarawan@hotmail.com 
krcafae@hotmail.com Chaiporn Sun 
ท�างานอยู่ อ.หนองแค จ.สระบุรี เอ (โยธา) 
รฐัภมู ิรหสั 329 RatthapoomThawornphun 
เป็น consult อยูร่ถไฟฟ้า สายสม่ีวง ร้านหมู
กะทะฟ้าฮ่าม ของฮวด จกัรกล สอบถาม โอ
ดี้ รหัส 456 ได้ที่ 081-9701926         เอะ-
Yuthapong Somchit เอารูปขึ้นดอยมา
ลงใน facebook เยอะเลย ไปตามดูกันได้ 
ปุ๋ย-จักรกล ฝากมาบอก .. ประทับใจเป็น

ที่สุดเลยครับ เหล่าเพื่อนๆ พร้อมเพรียงกัน
ขึ้นดอย .. ขอให้เป็นแบบนี้ทุกทุกปีนะครับ 
ดีใจที่ได้เจอเพื่อนอีกหลายคน ก็ขออวยพร
ให้เพือ่นทกุคนมาเพิม่ขึน้และพร้อมเพยีงกนั
มากขึ้นกว่านี้นะครับ

ชาย - chaipaknang ปัจจุบัน เป็นนาย
ทหารแล้ว เอารูปเก่าๆ หนังสือเชียร์ต่างๆ 
มาให้แบ่งให้ดูกัน รูปเก่ามากๆ หนังสือรุ่น
ตอนเชียร์ก็เก่ามากๆ ใครสนใจ email ไป
ขอได้ที่ chaipaknang30@hotmail.com 
“อยากให้คิดถึงสิ่งดีดี.. ความรู้สึกดีดี.. ที่
เพื่อนๆ เคยมีต่อกัน สมัย 16 ปีก่อน ..มะ
ได้มาประจานครัยนะ..แบบว่าเห็นหน้า
เพื่อนใน FB บางคนหล่อสวยจนแปลกหู
แปลกตา.. มันนึกไม่ออก ถ้าเพื่อนๆ ช่วย 
Tag เพื่อนๆ เรา ในท�าเนียบรุ่น ฉบับแรกนี้ 
จะท�าให้นึกถึงเพื่อนได้แม่นย�าขึ้น และจะ
ได้เพื่อนๆ ที่อยู่ต่างกลุ่มจากเราเป็นเพื่อน
เพิ่มอีกด้วยนะ.. “เจอเพื่อน ๆ เรา เกียร์ 26 
คนไหน ยังลอยนวลอยู่.. ก็ต้อนเข้ากลุ่มกัน
หน่อยนะ.. อย่าปล่อยให้เพื่อนเราลอยนวล 
โดดเดีย่วเดยีวดาย เพราะเราก�าลงัรวมพลกนั
อยู่.. จะบุกไหนเด๋วค่อยบอก 555”         เรย์ 
เครื่องกล เอาเสื้อขึ้นดอยปี 1 มาฝาก เสื้อ
เชียร์ เกียร์ 26        NarumonKanoksing 
บริษัทเราก�าลังต้องการวุฒิวิศวกร (โยธา) 
ส�าหรับการตรวจรับรองแบบโยธาของโรง
ไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ถ้ารู้จักเพื่อนหรือ
ใครก็บอก ฝากเบอร์โทรไว้ที่ fb นี่ได้เลยจ้า 
สุกิจ ก้อนทอง จักรกล เป็นโปรกอล์ฟสอน
ที่ รร.เชาวรัตน ์ 081-399-9735 สุกิจสอนที่ 
top drive ติวานนท์ ได้ข่าวแว่วมาว่า กลับ
มาท�างานแล้ว อยู่กะโก้ ที่เบทาโกร แล้ว อัง 
มยุรา IE ได้ข่าวว่าท้องก�าลังจะมีน้องน้อย
เร็วๆนี้ ตอนนี้อยู่ที่ชลบุรี  ได้ข่าวล่าสุดตอน
ไปงานบ้านใหม่เก่ง 27 มี.ค. แซม ไฟฟ้า 
อยู่การไฟฟ้าเชียงใหม่โจอี้ ENV CMU นาย
ช่างเทศบาลนครศรธีรรมราช บอกช่วงทีผ่่าน
มา น�า้ท่วมเยอะเลย ใครมตีงัส์ขอรบับรจิาค
หน่อย เอาไปกินเหล้า ฮา ฮา        ตอนนี้เงิน
รุน่ เหลอืประมาณ 9 หมืน่ การเกบ็เงนิรุน่มา
ให้นะทยอยๆ โอนเงินละกัน คนละ 2000 
บาทโอนเข้าบัญชี กสิกร/สาขาการบินไทย
เลขบัญชี 612-2-02162-7 น.ส. ประไพ
ภทัร ทองประไพ (เป้ ไฟฟ้า) วธิกีารโอน ทาง 
ATM ให้โอนเลขประจ�าตวันกัศกึษาในหลกั

หน่วยและทศนิยมให้ทราบด้วยเช่น รหัส 
3806309 ให้โอนเป็นเงิน 2003.09 บาท
รหัส 3806039  ให้โอนเป็นเงิน 2000.39 
บาท  OK นะคร้าบ ส่วนเพื่อนๆ ที่รวมเงิน
เป็นยอดหลายๆคน ให้ E-mail แจ้งรายชื่อ 
รหัสนักศึกษา วันที่โอน มาให้อ๊อฟโยธา E-
mail : t_jatupon@yahoo.com นะคร้าบ จะ
ท�าการรวบรวมประวัติไว้ แล้วตอนครบ 20 
ปีรุ่น จะมีของที่ระทึกแจกให้คร้าบ (ตามที่
ตกลงกันนะนุชนะ ฮิๆ)

ผู้ประสานงานเรื่องเก็บเงินรุ่น อาจตาม
กันจาก Major หรือ ชมรมที่สนิทกันก็ได้
เครือ่งกล เชยีงใหม่ นชุ กะ วฒุ ิกรงุเทพ ยอด 
ประสานและแจ้งข้อมลูเพือ่นๆ จกัรกล โอม
โยธา อ๊อฟ แป๊ก IE ยศ เหน่ง เหม่ย อีฟ 
ไฟฟ้า เอ็ด เชียร์ ติ่ง เหมือง ฮงคอมฯ  ปอม 
อุ๊ก หน่อย ENVI บู้        ฐานข้อมุลเกียร์ 26 
ไปดไูด้ที ่http://bit.ly/entaneer26database

เพิม่เตมิข้อมลู แจ้งได้ที ่โอม-จกัรกล เกยีร์ 
26 KoonOhm@yahoo.com 081-3075377

จิบ๊ CE มลีกูคนทีส่องแล้ว และก�าลงัขยนั
ท�างานเพือ่ลกูๆ และภรรยา เมย์ EE ยนิดกีบั 
จวง MN และ มิก CE ที่ได้แต่งงานไปแล้ว 
ขอให้มีความสุขและมีหลานให้อุ้มเร็วๆ นะ 
เอีย่ว CE ได้เปิดโรงเรยีนกวดวชิา กบัครหูนุม่ 
CE ชือ่ Creative Lifebary แถวนมิมานฯ ตวิ
ทกุระดบัชัน้ ใครสนใจกต็ดิต่อโดยตรงได้เลย 
เทพ CE เริ่มท�ารับเหมาก่อสร้างอยู่กับ เอก 
CE แถวนครสวรรค์ เลยแจ้งให้เพื่อนทราบ 
และยนิดด้ีวยที ่เทพ ได้ลกูสาวคนแรก น้องมนิ
นี่ ครับ อ้วน IE ก็เป็นผอ.ศูนย์วิจัยของคณะ 
ตอนนี้หน้าที่การงานไปไกลแล้วนะครับ 
เจอกันครั้งหน้าต้องเรียกท่านแล้วนะเนี่ย 
นพ ME ได้ทนุจาก ม.นเรศวร มาเรยีน ป.เอก 
ที่วิศวกรรมเครื่องกล มช และ ยิ่ง ME ก�าลัง
จะจบ ป.เอกที่วิศวกรรมเครื่องกล มช เช่น
เดียวกัน เพ็ญ CE เพิ่งรับปริญญาโท MBA 
ที่ ม.เกษตรและ นิ ME ก็เพิ่งรับปริญญาโท
ใบที่สองจาก จุฬา
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บรรยากาศขึน้ดอยปี 2554 ทีผ่่านมา อบอวนไปด้วยความชุม่ชืน้ของ
ฝน และรอยยิ้มของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ห่างหายกันไปนาน ส�าหรับ
เกียร์ลุยของเราก็ไม่น้อยหน้า ก�าลังกาย ก�าลังใจยังคงแรงส์เหมือน
เมื่อครั้งวัยเยาว์ ปีนี้มีเพื่อนๆ ขึ้นดอยกันหลายคน น�าด้วย ดีเจแมน 
(ME#448) ยังคงเอาหน้าหล่อๆ มาให้สาวน้อยสาวใหญ่หลายคน
อมยิ้มได้เช่นเดิม ตามมาด้วยหล่อเล็ก หนึ่ง(คาเรน) (ME#313) ไป
ได้ครึ่งทางก็ต้องรีบกลับด้วยกิจธุระรัดตัว เห็นว่าคราวนี้ ต้องใหญ่ 
(ENV#389)งานนีไ้ม่ได้ฉายเดีย่วนะจ๊ะ หอบเอาลกูน้อยไปดงูานแต่ยงั
แบเบาะ อนาคตลกูพระวษิณแุน่นอน และทีย่งัคงรกัษาหุน่มาตรฐาน
ชายไทยดังเดิมตั้งแต่สมัยยังเรียนจนถึงปัจจุบัน จะเป็นใครไปไม่ได้
นอกจาก เก่ง(ข่อย) (ME#372) ใครอยากรูเ้คลด็ลบัตดิต่อทาง FB กนั
ได้นะจ๊ะ ส�าหรับเสี่ยภานุ (IE#255) ช่วงนี้มีโครงการอสังหาริมทรัพย์
ใหญ่ทางภาคใต้ ก็ยังคงมาขึ้นดอยไม่เคยขาดเป็นประจ�าทุกปีและ
ขอขอบคุณ ปู(ชาย)(IE#115) ที่เก็บตกภาพที่คณะมาแชร์ให้เพื่อนๆ 
ใน FB ได้ดูกัน ส่วนสาวๆ ก็มีขาประจ�า เนย(CE#358) และดร.พัทธ์ 
(ENV#196) ถึงแม้งานจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหนที่กรุงเทพฯ ก็ยังใจสั่ง
มา จดัให้ถงึยอดดอยเลยเช่นกนั และขวญั(CPE#293)ซึง่สาวสวยคน
นี้ไม่รู้เรื่องราวเป็นมายังไง ภาพที่ถ่ายบนดอยกับอนุพันธ์ (ME#434) 
ถึงได้ดูมีอะไรในกอไผ่ให้เพื่อนๆ ได้ฉงนกันจัง อยากรู้ตามไปดูกันได้
ใน facebook.com/groups/gear28 นะจ๊ะ ส�าหรับเพื่อนๆ ที่พลาด
ปีนี้ ปีหน้าฟ้าใหม่ยังมี จัดคิวล่วงหน้าแล้วเจอกันปีหน้าจ้า         ขอ
แสดงความยนิดรีบัขวญัหลาน Matthew Wynn (วนิย์) Chinsetthagit 
ลูกชายผมตั้งของคุณแม่เฟิร์น (CPE#324) ด้วยนะจ๊ะ เกิดเมื่อเดือน
เม.ย. ที่ผ่านมาจ้า     เพื่อนๆที่ก�าลังหากูรูเรื่องไอที เพลงฮอตฮิต 
ซีดีเจ๋งๆ หนังเก่าใหม่ เชิญได้ที่ร้านจรุงใจของ กอล์ฟ (IE#418) ว่า
แต่ร้านอยูท่ีศ่รสีะเกษนะจ๊ะ แต่กส็ัง่ออนไลน์ได้เสมอจ้า เพราะว่าเจ้า
ตัวออน FB ทั้งวันอยู่แล้ว และหากยังคิดถึงกอล์ฟอยู่ก็ตามไปอ่าน
นิตยสาร MBA ฉบับเดือน มิ.ย.54 ที่ผ่านมาได้นะจ๊ะ เจ้าของธุรกิจ
ให้สัมภาษณ์ความเป็นมาเป็นไปและเคล็ดลับความส�าเร็จของร้าน
จรงุใจและ ishop.in.th ทีเ่จ้าตวัก่อตัง้มาด้วยน�า้พกัน�า้แรงของตนเองจ๊ะ 
และขอฝากกนัอกีสกัครัง้ส�าหรบั tarad2home.com เวป็ตลาดมอืสอง
บรหิารงานโดย ป้อง (CPE#207) ทีม่าแรงไม่แพ้กนั        ส�าหรบัเพือ่นๆ 
ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานสะอาด สอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ วี(ตุ้ม) (ME#337) ฝ่ายธุรกิจพลังงาน Italthai Engineering 
ได้นะจ๊ะ      เป็นก�าลังใจให้ นนท์(นนเน่) (ENV#166) ขณะนี้ศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิจัยพัฒนาการศึกษา มช. ด้วยทุนป๋า 
ป๊อ (CE#185) ทั้งดูแลครอบครัว ธุรกิจส่วนตัว และเรียนไปด้วยจ้า        

ช่วงนี้กระแสเรื่องการมีบุตรและธิดาของรุ่นเราก�าลังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากใน FB เห็นได้จากคุณพ่อ เป๋อ (CE#111) กับน้อง
กบัลกูชายถอดพมิพ์พ่อมาด้วยกนัเลยทเีดยีว คณุแม่ อิว๋ (CPE#419)
กบัน้องอนิอนิ คณุแม่บ๋อม (IE#152) กบัน้องอนันา คณุแม่ปลา (EE#078)
กบัน้องนทัชา และประธานเชยีร์เกยีร ์28 คณุพ่อ วนิ (AME#124) กบั
ลูกชาย ส�าหรับคนที่เตรียมก�าลงัจะมี(ไปหาหมอแล้ว) ปิ๊ก(ME#347) 
พร้อมลุยแต่หมอให้ลดน�า้หนักก่อน 20 โล สู้ๆ นะจ๊ะ เป็นก�าลังใจให้
จ้า        ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของ กิ๊ก (IE#453) ที่คุณพ่อ
ได้รับชัยชนะเข้าไปเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรด้วยนะจ๊ะ      ในขณะ
นี้ผู้ดูแลเว็ปบอร์ดเกียร์ 28 น้อยใจไม่ค่อยมีใครแวะเวียนไปทักทาย 
www.entaneer28.com ยังไงก็ฝากกันด้วยอีกครั้งแล้วกันจ๊ะ แต่ถึง
อย่างไรผูด้แูลกย็งัคงเกบ็เวป็บอร์ดของเราไว้อยูเ่สมอนะจ๊ะ แต่อย่างไร
ก็ตาม ตามยุคสมัย เห็นทีว่า FB จะได้รับความนิยมมากกว่าก็เลยขอ
เพื่อนๆ ฝากข่าวพูดคุย โหลดรูปกันได้ ที่ FB/groups/gear28 นะจ๊ะ        

สุดท้าย....ติดตามข่าวคราวและก�าหนดการงานเลี้ยงรุ่นเกียร์ 28 
ที่กรุงเทพฯ ในฉบับหน้านะจ๊ะ งานนี้มีลุ้น….

โดย ThidaSkeeter
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29

31

30

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวสิงห์นัก
ปั่นความภาคภูมิใจของเพื่อนๆ เกียร์ 30 ที่
ใช้แผน “ต้าว ณ นครสวรรค์” เรียกความ
เห็นใจจากเจ้าสาวได้เป็นผลส�าเร็จและจัด
งานมงคลสมรสไปเมื่อคืนวนัขึน้ดอยทีผ่า่น
มานี่เองคร้าบบบบบ

โครงการ Panon Office Park ของ
ฮู้ด เกียร์ 30 ส�านักงานให้เช่าแห่งเดียวที่
ตัง้อยูบ่นท�าเลธรุกจิ ทีอ่อกแบบมาด้วยสไตล์ 
Enlish Country อยูท่่ามกลางธรรมชาตแิละ
แมกไม้เขียวขจีสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 
081-764-8709 , 053-044-900

ข่าวสดุท้าย เนือ่งจากฉบบัทีแ่ล้ว สมชยั 
เกยีร์ 30 ได้ท�าการประกาศหาคูแ่ต่ไม่เป็นผล
ฉบบันีจ้งึขอลงรปูให้รูด้�ารูแ้ดงกนัไปเลย สาว
คนไหนเหน็รปูแล้วสนใจวศิวกรหนุม่อนาคต
ไกลแต่หวัใกล้ล้าน ตดิต่อไปได้ที.่..ทีน่ีแ่หละ 
เล่มหน้าก็ลงประกาศสมใจสมชัยไปเลย

สวัสดีค่ะกลับมาอัพเดตข่าวคราว
เพื่อนๆ เกียร์ 29 คราวนี้มีแต่เรื่องน่ายินดี
ของเพื่อนๆ ในรุ่นอีกแล้วนะคะ  ขอแสดง
ความยินดีกับคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ทั้ง
หลายทีไ่ด้เหน็หน้าลกูสดุทีร่กัของตวัเองซกั
ที ทั้งน้องข้าวหอม ลูกสาวของป๊อบ CPE 
และน้องฉลามน้อย ลูกชายสุดหล่อของ
หมู CE และ แจง CE นะจ๊ะ ส่วนคุณพ่อเต้ 
IE และคุณพ่อหนุ่ม CPE ก็นับเวลารอเจอ
หน้าลูกไปก่อนละกันเนาะ ได้ข่าวว่าหนุ่ม 
CPE เลยหันมาท�าธุรกิจผู้ปกครอง โดยการ
เปิด website ให้บรกิารตรวจสอบพฤตกิรรม
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ชื่อ 
www.netmummy.net ส�าหรับบรรดาคุณ
พ่อคุณแม่ทั้งหลายจ้ะ        ได้ข่าวว่าตอน
นีม้ยุ AME นอกจากเรยีน ป.โทไปด้วย สอน
พิเศษไปด้วย ยังลงทุนเปิดบาร์ Knock Bar 
หน้าร้านสบาย สบาย (อยู่แถวๆ สามเสน
วิลล่า ถนนเจริญราษฎร์) ว่างๆ เรียนเชิญ
เพื่อนๆ ไปอุดหนุนกันนะจ๊ะ        ใกล้กัน
เข้ามาทุกทีส�าหรับงาน Soul 2011 ที่รุ่น 
29, 32 และ 35 เป็นเจ้าภาพจัดงานนะคะ 
เพือ่นๆ เข้าไปตดิตามความคบืหน้าของการ
ท�างานอย่างแขง็ขนัได้ใน facebook group 
Entaneer Gear29 และแฟนเพจ http://
www.facebook.com/Ensoul2011 กนันะคะ

ถ้าพูดถึงวิศวะ มช. เกียร์ 31 หลายๆ 
คน คงนึกถึงปีศาจข้างรถขยะ (บนสวนสน 
ตอนขึ้นดอย...ไอ้บ้าพวกนี้มันมาอยู่ตรงนี้
ประจ�าทุกปีเลย) บางคนก็นึกถึงไอ้ตุ๊ พี่ๆ 
น้องๆ หลายคนก็รู้จักมัน หลายคนก็ไม่ทัน
รู้จัก (เด๋วจะเล่าให้รู้กันว่ามันเป็นใคร ท�าไม
หลายๆคนถึงนึกถึงมัน)

จากการพูดคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆ 
คน พี่ๆน้องๆ เหล่านั้นให้นิยามเกียร์31 มา
และสรปุได้ว่า...เป็นรุน่ทีร่วบรวมสดุยอดของ
สุดยอดไว้หลายๆ อย่างด้วยกัน โดยจะเป็น
ชื่อเสีย มากกว่าชื่อเสียง (ก็ว่ากันเกิ๊นนนน)

จริงๆ แล้ว วิศวะ มช. เกียร์ 31 คือกลุ่ม
คนที่เข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มช. เป็นรุ่นที่ 31 คือเข้ามาเรียนโดยมีรหัส
นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 4306... เรื่องราวของ
เกียร์ 31 มีเยอะแยะมากมายในความทรง
จ�าของหลายๆคน อย่างเช่น

1. เป็นรุน่สดุท้ายทีท่�าการเปิดเชยีร์ตรงลาน
ตรงกลางของตึกไฟฟ้า คนจ�านวนมากกว่า 
500 คนยืนอยู่ในความมืด สลัว โดยอาศัย
แสงสว่างจากคบไฟ 2 อันด้านหน้าแถว 
อยู่ท่ามกลางสายฝน(น�้าลาย) และเสียง
อึกทึกที่ดังกึกก้อง ไม่สามารถบอกทิศทาง
ของเสียงได้แน่ชัด (รู้แต่ว่ามันมาจากด้าน
ข้างและด้านบน)

2. เป็นรุ่นสุดท้ายที่เชียร์ในห้องเรียน 
drawing ห้อง 2-404 (ยัดกันอยู่ในห้องๆ
เดียว) ชั้น 4 ตึก 4 ชั้น (เวลาวิ่งขึ้นบันไดทีก็
เสียวที กลัวมันจะพัง เพราะบันไดมันโยก
ไปโยกมา บรึ๋ยยย!!!)

3. เป็นรุ่นที่คณะจัดงานฉลองครบรอบ 
30 ปีคณะ โอ๊ะ!!! อลังการงานสร้าง งาน
อะไรไม่รู้มีเยอะแยะไปหมดทั้งงาน Open 
House งาน En’Soul ต้องใช้แรงงานเด็ก
ปี 1 รุ่นนี้ทั้งนั้น

ต่อ>>
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35
สวสัดคีรบั กลบัมาพบกนัอกีครัง้ ฉบบันี ้มี

ข่าวสารมาประชาสมัพนัธ์ชาวเกยีร์ 35 และ
พีน้่องศษิย์เก่าทกุท่านอยูห่ลายเรือ่ง ส่วนจะ
เป็นเรื่องอะไรบ้างนั้น เชิญติดตามอ่านกัน
ได้เลยครับ        ว่ากันด้วยเรื่องชื่นมื่น - ขอ
แสดงความยนิดกีบัแต๊ก IE (รสสคุนธ์ เป้ียว
งค์) ทีไ่ด้เข้าพธิสีมรสกบัคณุอุม้ ฉตัรชยั มหา
รงค์ หนุม่นยิมพานชิ เจ้าบ่าวคนรูใ้จ เมือ่วนั
ที ่2 เมษายน 2554 ทีผ่่านมา ทีบ้่านของเจ้า
สาวเองในย่านสนัป่าตอง โดยงานแต่งครัง้นี้
มเีพือ่นๆ พวกเราเข้าร่วมงานเป็นสกัขพียาน
รกัจ�านวนหลายคนทเีดยีว ขออวยพรให้ทัง้คู่
มคีวามรกัทีม่ากขึน้ทกุวนั มัน่คงในรกัตลอด
ไป มีลูกมีหลานให้เพื่อนอุ้มไวไวนะจ๊ะ

34

มาแล้วจ้า แหล่งข่าวเม้าท์มอยที่เก๋
ที่สุดของชาวเกียร์ เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอ
แสดงความยินดีกับคนมีคู่ทั้งหมดทั้งมวล
ที่ได้แต่งงานในปีที่ผ่านมา คุณพีท CE คุณ
หน่อง ME เป้ิล IE คณุเบร์ิด(เป็ด) ME * แว่ว
ว่าหนึ่งในสามก�าลังวางแผนกลับบ้านเกิด 
เพื่อผลิตทายาท อุ๊ย หิวตับ * ใครที่ยังไม่มี
คู่ก็รีบ ๆ หาซะนะ อีกไม่กี่ปีก็จะเข้าเลข 3 
แล้ว ... จะหาว่าโสดไม่เตือน * แต่ถ้าใคร
ที่ยังโสด แล้วไม่ได้แคร์ ยังไงก็มีความสุขก็
ต้องติดตามรายการวิทยุของเกียร์ 34 ของ
เรา รายการสุขนิยม ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 
– 21.00 น. ที่ 107 MHz เชียงใหม่ หรือ 
nimmanstation.com ฟังย้อนหลังทั้งหมด
ไดท้ี่ youtube.com/sukniyom107 นะครบั 
* ดเีจฝากมาบอกว่า ประชาสมัพนัธ์ข่าวของ
ชาวเกยีร์ให้ฟรไีม่มค่ีาใช้จ่าย * ท่านนายกฯ
ไปท�าอะไรใน MV ขอรกัได้ไหม ของวงสราณ
รมย์ แบนด์?? ลองเข้าไปดูกัน  * หลังจาก
เปิดตัวทีมงานสร้างสรรค์กับผ้าพันคอแสน
เก๋เมือ่งานขึน้ดอยทีผ่่านมา แว่วว่า ปลายปี
นี้ ทีมงานจะจัดงานบุญ เพื่อต้อนรับงานยิ่ง
ใหญ่ของเกียร์ 34 ปี 9 * SPOTTED “พวก
มนัจะท�าอะไรกนัอกีว่ะ?” อาจารย์ท่านหนึง่
พดู ณ ร้านอาหารในย่านดงั * ข้อมลูทัง้หมด
ทั้งมวลติดตามได้ใน Facebook.com/
Gearthirtyfour Entaneercmu แม้ว่าตอน
นี้ facebook มันจะรกจนแทบไม่อยากเข้า
ก็ตาม *คุณรู้ว่าคุณรักเรา จุ๊บ ๆ 

33

32

31

4. เป็นรุ่นที่มีข่าวคาว ไปมีเรื่องกับข้าง
นอกคณะ (เยอะสุดในรอบหลายๆ ปีได้มั้ง) 
เดี๋ยวก็มีข่าวตีกันๆๆ มาเป็นระยะๆ อะไร
ประมาณนั้น

5. เป็นรุน่รองสดุท้ายทีเ่ป็นหวัเรีย่วหวัแรง
ในการจัดงาน En’Soul ส�าหรับนักศึกษา 
(ที่จัดในคณะ) ก่อนที่งานนี้มันจะหายไป
ในรุ่นเกียร์ 33

ยงัมอีะไรอกีหว่า?? ผูเ้ขยีน นกึไม่ออกแล้
วอ่ะ เอาเป็นว่าขอเล่าถงึไอ้ตุ ๊หน่อยละกนั จาก
ที่ได้เอ่ยถึงมันไปด้านบนแล้ว หลายๆ คนที่
ไม่รูจ้กัมนักจ็ะงง ว่ามนัเป็นใครวะ ไอ้ตุ ๊หรอื 
กรกฏ บุญประสพ รหัสนักศึกษา 4306003 
เป็นเกียร์ 31 คนหนึ่งที่เพื่อนๆ ให้ค�านิยาม
ส�าหรับมันไว้ว่า เป็นตัวละครลับของรุ่น ที่
สามารถสร้างความปั่นป่วนไปได้ทั่ว และ
หลายๆครัง้หลายๆ คนกส็รรเสรญิมนัด้วยค�า
ด่าบ่อยๆ ใครๆ ก็รู้จักมัน (ไอ้ตุ๊เป็นคนแรก
ของรุน่ทีเ่สยีชวีติ (น่าจะใช่นะ) และการตาย
ของมนัเป็นการตายแบบง๊องแง๊งทีส่ดุ ) จาก
ทีก่ล่าวมาอาจจะดเูหมอืนว่าไอ้ตุเ๊ป็นบคุคล
อันตรายคนหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว ไอ้ตุ๊เป็นคน
รกัเพือ่น และเพือ่นรกัมากทีส่ดุคนหนึง่ของ
รุ่นเลยก็ว่าได้ (ทุกวันนี้เพื่อนๆ ทุกคนก็ยัง
ระลึกถึงไอ้ตุ๊อยู่เสมอ ตอนครบรอบ 10 ปี
ของรุ่น ก็ยังอุตส่าห์พามันขึ้นดอยด้วย ว่า
แต่ใครเอารูปมันขึ้นไปวะ??)

เรื่องราวของเกียร์ 31 ฉบับย่อ จบแค่นี้
ก่อนละกันนะ ก่อนจะโดนเจ้านายเพ่งเล็ง
เพราะแอบเอาเวลางานมานั่งเขียนอ่ะ

<<ต่อ

ต่อ>>
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ต่อกนัด้วยธรุกจิของปุม้ IE (ขณฐิา ยะจอม) 
กับร้านกาแฟ “สุขสถาน” นิมมานเหมินทร์ 
ซอย 13 ที่มีกาแฟสดหอมกรุ่น พร้อมด้วย
เบเกอรี่โฮมเมดแสนอร่อยไว้คอยบริการ
ลูกค้าผู้น่ารักทุกท่าน บรรยากาศภายใน
ร้านนั้นเป็นแบบสบายๆ อบอุ่นเหมือนบ้าน 
เหมาะส�าหรับเป็นที่พบปะเพื่อนฝูง พูดคุย
งาน ติดต่อธุรกิจ หรือจะพักผ่อนคนเดียว
ในวันสบายๆ ก็ได้ นั่งอ่านหนังสือที่ชอบ 
พร้อมเล่น Internet Wi-Fi ทีท่างร้านจดัไว้ให้
ฟรี   หากมีโอกาสขอเชิญแวะเข้าร้านนี้สัก
ครั้งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน (ผู้เขียนได้
มีโอกาสแวะไปอุดหนุนเมื่อประมาณเดือน
มถินุายนทีผ่่านมา พบลกูค้าอดุหนนุจ�านวน
มากทเีดยีว บางท่านถงึกบัเอ่ยปากว่ารสชาติ
สู้ Starbucks ได้สบาย งานนี้สงสัยกิจการ
รุ่งโรจน์แน่ๆ เนอะ - เอาค่าโฆษณามาเดี๋ยว
เน้ !!!) ตดิต่อร้านสขุสถานได้ทางหมายเลข 
08-1998-8283 และ 08-1020-5228 หรือ
ทาง e-mail: pp_poommy@hotmail.com

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความเสียใจต่อ
การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของบ๊อบ IE 
(วรีธรรม กนัทาธรรม) ซึง่เสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ
ทางรถยนต์ที่จังหวัดแพร่ เมื่อเช้ามืดวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยรุ่น 35 
เป็นเจ้าภาพงานศพร่วมกับเพื่อนศิษย์เก่า
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยของบ๊อบ ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมมอบเงิน
ท�าบุญให้ครอบครัวของบ๊อบรวมกันทั้งสิ้น 
15,000 บาท

เพือ่นๆ ทีต้่องการฝากข่าวประชาสมัพนัธ์
ในวารสารช้างเหล็กฉบับต่อไป สามารถส่ง
ข้อมลูมาได้ทาง e-mail:nutthachai@hotmail.
com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ
พวกเราชาวเกียร์ 35 ผ่านทาง Facebook 
กรุ๊ป “Entaneer Gear 35” (ใช้วิธี Search 
ได้ หากไม่เคยเข้า) มีข่าวคราวมา Update 
ในนั้นเรื่อยๆ ครับ - พบกันใหม่ฉบับหน้า 
ฉบับนี้ลาไปกันก่อน สวัสดีครับ
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มาถงึเรือ่งธรุกจิของเพือ่นๆ กนับ้าง - หญงิ 
IE (ศภุลกัษณ์ ค�ารงัษ)ี เปิดสถาบนักวดวชิา 
“The KIG” ส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม-
มัธยม โดยเฉพาะน้องๆ ป.6 ที่ตอ้งการสอบ
เข้า ม.1 สาธติ มช. และน้องๆ ม.3 ทีจ่ะสอบ
เข้า ม.4 มงฟอร์ต ปรินส์ ยุพราช รวมทั้ง
โรงเรียนของภาครัฐและเอกชนอื่นๆ   หาก
เพื่อนๆ หรือรุ่นพี่รุ่นน้องท่านใดมีลูกหลาน
อยากกวดวชิาเพือ่เตรยีมพร้อมก่อนสอบ ขอ
เชญิพามาเรยีนทีน่ีไ่ด้เลยนะครบั สถาบนันี้
เปิดมานานเกือบ 10 ปีแล้ว รับรองในเรื่อง
คณุภาพแน่นอน โดยสถาบนัตัง้อยูบ่นถนน
ช้างคลาน ช่วงสี่แยกโรงแรมลานนาพาเลซ 
ใกล้ๆ กบัร้านข้าวต้มนายแดง ตรงข้าม B2S 
ครับ   ทั้งนี้ สามารถติดต่อหญิงได้โดยตรง
ผ่านทางมือถือหมายเลข 08-5524-3220 
รวมทัง้ตดิตามรายละเอยีดของสถาบนั The 
KIG เพิ่มเติมได้ที่ www.thekigclub.com
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